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Bước chuyển đổi 

mang tính lịch sử

cho Hawa

“Đơn hàng” 

Nhaø xuaát baûN thoâNg taáN Tự Cường Trên Chuỗi Cung ứng
 Tieâu ñieåm:



TRUNG TÂM PHÂN PHỐI GỖ NGUYÊN LIỆU HỢP PHÁP

THẾ GIỚI GỖ VÀ NỘI THẤT TAVICOHOME

TAVICO LONG BÌNH

XẺ - SẤY - GIA CÔNG
THEO QUY CÁCH
CHÍNH XÁC ĐẾN TỪNG THANH

200.000m   gỗ tròn/năm3

200.000m   gỗ xẻ sấy/năm3

Đại siêu thị nội thất Gỗ Tây

Nội thất làng nghề

Trung tâm dịch vụ tiện ích

Hội chợ 365 ngày

TRUNG TÂM PHÂN PHỐI GỖ NGUYÊN LIỆU HỢP PHÁP TAVICO - LONG BÌNH THẾ GIỚI GỖ VÀ NỘI THẤT TAVICOHOME
Hotline: 1900 2345 29 
Website: www.tavicowood.com 
Email: info@tavicowood.com
Địa chỉ: Khu dịch vụ ICD Tân Cảng, Long Bình,
KP7, Phường Long Bình, TP.Biên Hòa, Đồng Nai 

Hotline: 0855 555 595 
Website: www.noithattavico.com
Email: info@tavicowood.com
Địa chỉ: 81 đường Điểu Xiển,
KP9, Tân Biên, Biên Hòa, Đồng Nai

Mua sắm tại đây,
Mỗi ngày như Hội
Mua sắm tại đây,
Mỗi ngày như Hội



Canadian wood.
Versatile and durable. 

Gỗ Canada. 
Đa dụng và bền bỉ.

WESTERN HEMLOCK   GỖ ĐỘC CẦN BỜ TÂY   

TRY CANADIAN WOOD
HÃY DÙNG THỬ GỖ CANADA

canadianwood.com.vn
+84 (0)274 380 3609

A range of high-quality certified lumber from sustainably 
managed forests of British Columbia, Canada.
Các loại gỗ xẻ chất lượng cao được chứng nhận từ nguồn rừng trồng 
được quản lý bền vững của tỉnh bang British Columbia, Canada.
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inh thần tự cường là khả năng và ý chí vượt khó, 
luôn cải tiến, nỗ lực chinh phục mọi thách thức, 
kiên định và sáng tạo trong hành động. Đây là 

phẩm chất quan trọng của một doanh nhân, một 
ngành nghề... Nó thể hiện qua sự tự tin, độc lập và 
khả năng làm chủ cuộc chơi. 

Trui rèn từ gian khó
Trong suốt quá trình phát triển hơn 30 năm, ngành 

chế biến gỗ Việt Nam đã trải qua nhiều thử thách, từ 
sự biến động của thị trường quốc tế đến các yêu cầu 
ngày càng khắt khe về chất lượng và môi trường. Tuy 
nhiên, chính những khó khăn đó đã rèn luyện và khơi 
dậy tinh thần tự cường, sáng tạo và kiên định của các 
doanh nhân trong ngành.

Tinh thần đó không chỉ thể hiện qua việc tăng 
trưởng doanh số, vượt qua các rào cản kỹ thuật và thị 
trường... mà còn ở việc không ngừng cải tiến sáng tạo, 
năng động, luôn thích ứng với những biến đổi. Doanh 
nghiệp (DN) chế biến gỗ và hệ sinh thái các DN phụ trợ 
không ngừng đầu tư vào công nghệ hiện đại, áp dụng 

quy trình sản xuất tiên tiến nhằm nâng cao năng lực 
cạnh tranh, góp phần tạo ra phúc lợi xã hội, bảo vệ môi 
trường, xây dựng tài nguyên rừng bền vững.

Ở tầm vĩ mô, không thể phủ nhận các doanh nhân 
ngành chế biến gỗ là những người tiên phong xây dựng 
mối quan hệ hợp tác quốc tế, mở rộng thị trường xuất 
khẩu, khẳng định vị thế của sản phẩm gỗ và nội thất 
Việt Nam trên trường quốc tế. Không ngừng chinh phục 
người mua hàng, góp mặt trong các dự án ở phân khúc 
cao cấp, nhiều DN gỗ và nội thất từng bước tiến đến 
mục tiêu phân phối trực tiếp; ngày càng tiến sâu vào việc 
khai thác những giá trị từ thiết kế, phân phối thương 
mại, thương hiệu bên cạnh giá trị cốt lõi là sản xuất.

Nhìn ở vi mô, ngành chế biến gỗ Việt Nam chứng 
tỏ khả năng thích ứng cực kỳ tốt với thời cuộc. Trong 
các mốc suy giảm do ảnh hưởng bởi các "cơn bệnh" 
của kinh tế toàn cầu, ngành gỗ luôn gượng dậy rất 
nhanh. Ngay trong khó khăn, các doanh nhân của 
ngành đã tính toán đến việc đón đầu khi thị trường hồi 
phục. Khó có ngành sản xuất nào hội tụ được các thế 
mạnh này. 

TroNg bối cảNh KiNh Tế Và Đời sốNg Tiếp Tục bị chi phối bỞi TíNh bấT ĐịNh  
Thì ĐịNh hướNg Và KháT VọNg làm chủ chuỗi cuNg ứNg của NgàNh chế biếN 
gỗ ĐaNg Ngày càNg mạNh mẽ hơN. có Thêm Trợ lực Từ côNg Nghệ, số hóa, 
chuyểN Đổi xaNh... Khả NăNg NgàNh gỗ Tự cườNg TrêN chuỗi cuNg ứNg 
Thực sự TroNg Tầm Tay.

Tự cường trên chuỗi cung ứng

Phùng Quốc Mẫn
Phó chủ tịch hAWA
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Cơ hội thoát khỏi mô hình  
gia công đơn thuần

Tinh thần tự cường không chỉ nằm ở việc đối mặt 
và vượt qua những khó khăn trước mắt mà còn ở khả 
năng học hỏi từ những thất bại, biến chúng thành bài 
học kinh nghiệm để không ngừng phát triển. lịch sử 
đã chứng minh tinh thần tự cường là tụ hội của các 
phẩm chất đáng quý của ngành nội thất Việt Nam. 
bao gồm:

Tự tin, chủ động và sáng tạo: Tìm kiếm các giải 
pháp mới, linh hoạt trong cách tiếp cận, tin vào khả 
năng vượt khó, chinh phục thử thách trong sân chơi 
toàn cầu, từng bước khẳng định vị thế.

Kiên cường, học hỏi và thích 
nghi: Không ngừng nỗ 
lực, không bỏ cuộc dù 
gặp phải những trở ngại 
lớn. luôn sẵn sàng học hỏi 
từ thất bại và điều chỉnh để 
phù hợp với hoàn cảnh mới.

Trách nhiệm: gắn sự 
phát triển của mình vào 
đóng góp chung cho cả 
nước. Trách nhiệm với thế 
hệ sau thể hiện qua việc 
trồng rừng, tích lũy tín 
chỉ carbon...

Trong bối cảnh riêng một DN, tinh thần tự cường 
của một doanh nhân là yếu tố then chốt giúp họ lãnh 
đạo công ty vượt qua khó khăn, nắm bắt cơ hội và tạo 
dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững. 

Tinh thần này không chỉ giúp DN vượt qua thử thách 
mà còn truyền cảm hứng và động lực cho toàn ngành 
cùng tiến lên phía trước, khẳng định vị thế trên toàn 
chuỗi cung ứng.

ai/ robot, chuyển đổi xanh là động lực phát triển 
của kinh tế thế giới. cùng với đó, tiêu dùng online tăng 
trưởng vững chắc, cơ hội trên môi trường kinh doanh 
số chia đều cho tất cả các ngành, các DN. Ngành gỗ 
cũng sẽ sử dụng các động lực này để tạo lợi thế cạnh 
tranh, thích ứng với sự chuyển biến không ngừng của 
thị trường. Nghĩa là chúng ta có được nền tảng lẫn 
công cụ để thoát khỏi mô hình gia công đơn thuần, 

tiến đến oDm, từng bước 
mở rộng thị trường, tham 

gia bình đẳng vào chuỗi 
cung ứng, tiến tới làm chủ 

cuộc chơi.
sau mỗi cuộc khủng 

hoảng về kinh tế, chính trị, xã 
hội thì hành vi làm việc, sinh 

hoạt, tiêu dùng thường chịu 
nhiều tác động và biến đổi. Đây 

là thời điểm DN cần nâng cao nội 
lực để thích ứng, bắt kịp xu thế cạnh 

tranh toàn cầu, gia tăng năng lực 
cạnh tranh để vươn lên. Nhiệm kỳ mới 

của haWa sẽ đặt tinh thần tự cường 
làm trọng tâm cho các hoạt động. 

Trong đó, việc gia tăng các giá trị, nâng cao năng suất 
lao động chính là động lực phát triển, bắt kịp xu thế 
của các chuỗi cung ứng toàn cầu đang không ngừng 
biến đổi trong môi trường nhiều bất định. 

Tinh Thần Tự cường  
của mộT doanh nhân là yếu Tố  

Then chốT giúp họ lãnh đạo  
công Ty vượT qua khó khăn,  
nắm bắT cơ hội và Tạo dựng  
nền Tảng vững chắc cho sự  

pháT Triển bền vững



In 1.700 baûn, khoå 21x29,7 cm
taïi COÂNG TY TNHH MTV LEÂ QUANG LOÄC
Ñòa chæ: 161 Lyù Chính Thaéng, Q.3, TP.HCM
Soá XNÑKXB: 1603-2024/CXBIPH/05-16/ThT
Quyeát ñònh xuaát baûn soá: 106/QÑ-NXBTT
NXBTT caáp ngaøy 02 thaùng 8 naêm 2024 
Soá ISBN: 978-604-310-822-4
In xong vaø noäp löu chieåu quyù III naêm 2024

Ñoái taùc lieân keát: Coâng ty Coå phaàn Phaùt trieån HAWA
Ñòa chæ: 41-45, đường số 7, KĐT Vạn Phúc, P. Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Chòu traùch nhieäm xuaát baûn, noäi dung: Giaùm ñoác - Toång Bieân taäp Phuøng Thò Myõ
Bieân taäp: Phöông Lam Giang, Traàn Ngoïc Thöông
Chuû bieân: Traàn Vieät Tieán
Bieân soaïn: Nguyeãn Quoác Khanh, Nguyeãn Chaùnh Phöông,  
 Phöông Quyeân, Phaïm Hoàng
Thieát keá myõ thuaät: Ñoã Tieán Ñaït  
Phuï traùch taøi trôï - Söûa baûn in: Traàn Kim - Hoàng Anh
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Chủ động liên kết,  
gia tăng vị thế ngành

Những biến số  
phía sau doanh số

Gia tăng nội lực,  
tự tin chủ động

Tạo nền tảng 
để ngành gỗ tự cường

Chuỗi cung ứng - thế mạnh 
của ngành nội thất Việt

Từ thiết kế  
đến tự cường

52

58

Bước chuyển đổi  
mang tính lịch sử

Đường đến Milan

Cải thiện năng suất  
nên là chiến lược cốt lõi

Tác động của số hóa,  
tự động hóa

tIÊU ĐIỂM

ĐỐI tHOẠI

Xúc tIến tHương MẠI

64

66

Doanh nghiệp Việt  
nhiều lợi thế cạnh tranh online

Đất mới Nam Phi

XU HưỚng

68 Giấc mơ  
cỏ năng tượng

72 Giải bài toán chuyển đổi số 
cho doanh nghiệp nhỏ

70 Đưa năng tượng  
đi Tây

ngUyÊn lIệU

công ngHệ

28 Nỗ lực nhiều -  
Thành công lớn

32 Niềm tin và kỳ vọng

HOẠt Động HộI
4434 4 năm và hơn 

thế nữa
Người mới,  
tiếng nói mới

60 Ở bên trong gã khổng lồ
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ới độ mở thị trường quốc tế sâu rộng, gần 85% 
giá trị hàng hóa được xuất khẩu, ngành khai 
thác và chế biến gỗ Việt Nam chịu tác động 

trực tiếp và mạnh mẽ của những biến đổi kinh tế, 
chính trị, xã hội trên toàn cầu. Trong hai thập kỷ qua, 
ngành đã liên tục đổi mới, sáng tạo, phát triển theo 
cơ chế thị trường, hòa nhập với xu thế thời đại. Nhờ 
vậy mà tăng trưởng nhanh, ổn định, vươn lên thành 
ngành có đóng góp đáng kể vào kim ngạch xuất khẩu 
cả nước, chiếm thị phần - vị thế hàng đầu trong khu 
vực và toàn cầu. 

Một nhiệm kỳ nhiều thách thức
Tuy nhiên, từ năm 2019 đến nay, ngành chịu tác 

động tiêu cực của nhiều yếu tố, đặc biệt là những 
diễn biến phi truyền thống mới: Dịch bệnh covid-19, 
căng thẳng chính trị, các rào cản phi thuế quan nhằm 
kiểm soát thích ứng với biến đổi khí hậu, quản trị 
rừng... Tất cả xuất hiện trong cùng một khoảng thời 
gian khiến cho sản xuất có lúc bị đình trệ, lao động 
mất việc; đứt gãy chuỗi cung ứng, thiếu đơn hàng; 
chi phí nguyên liệu, logistics tăng cao; hàng tồn kho 

nhiều... Trong bối cảnh ấy, ngành gỗ có giảm phát 
nhưng về tổng thể vẫn còn tăng trưởng cả về tỷ trọng 
so sánh và giá trị tuyệt đối. Đây là kết quả của những 
nỗ lực, sáng tạo không ngừng của cả hệ sinh thái. 
Thành công đó rất đáng ghi nhận.

có điều kiện gắn bó với ngành, với các hoạt động 
của haWa, tôi ấn tượng với một ban chấp hành nhiệt 
huyết đã xây dựng được các chương trình hành động 
thống nhất, nhanh nhạy thích ứng với các tình huống 
biến động trên chuỗi cung ứng lẫn thị trường. Đây là 
tổ chức có khả năng kết nối các doanh nghiệp (DN) 
thành viên, tương trợ cùng phát triển, đặt lợi ích của 
DN gắn liền với việc đảm bảo đời sống, điều kiện làm 
việc người lao động...

haWa đã làm tốt vai trò liên kết, chủ động, tư 
vấn cho DN thích ứng và khắc phục tình trạng đứt 
gãy chuỗi cung. Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công 
nghệ tiên tiến vào hoạt động, giảm chi phí thương 
mại. Nổi bật nhất là việc duy trì, mở rộng chuỗi sự 
kiện các hội chợ, kết nối khách hàng cả trên phương 
thức truyền thống lẫn hiện đại với việc hình thành và 
duy trì kết nối toàn cầu nền tảng trực tuyến hopE.

sẽ KhôNg quá lời  
Khi cho rằNg  

TroNg các ĐơN Vị 
ĐoàN hội cả Nước, 

haWa là Tổ chức 
xã hội Nghề Nghiệp 
hoạT ĐộNg có hiệu 

quả, bám sáT TôN 
chỉ mục Đích, quy 

ĐịNh của Nhà Nước. 
Với Việc liêN KếT Với 

các hiệp hội Và Tổ 
chức Ở các quốc 

gia Khác, uy TíN, 
ThươNg hiệu haWa 

Đã VượT Tầm  
biêN giới.

Tạo nền tảng 

để ngành gỗ tự cường

Tiến sĩ hà công Tuấn
nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ nn và PTnT
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MTrước những vướng mắc  
thị trường quốc tế, hiệp 
hội đã chủ động tổ chức 
cho các hội viên giải trình, 
phản biện, thay đổi nhận 
thức và hành vi, cùng nhau 
hành động để tránh được 
tranh chấp pháp lý quốc tế 
trong vụ điều tra về thương 
mại gỗ của hoa Kỳ, gỗ ván 
dán của hàn quốc, thực 
hiện Vpa/FlEagT... Tôi 
đánh giá cao dự án haWa 
DDs, số hóa hệ thống giải trình 
nguồn gốc gỗ hợp pháp.

các hội thảo chuyên ngành do haWa tổ chức 
dựa trên những đòi hỏi thực tế từ thị trường, từ đời 
sống DN nên khá gần gũi và hiệu quả. Việc duy trì và 
phát hành ấn phẩm định kỳ Gỗ và Nội thất của hội 
dưới hình thức bản in lẫn điện tử trình bày chuyên 
nghiệp, hấp dẫn, có nội dung thời sự, phong phú về 
chính sách, cơ hội thị trường, định hướng đầu tư... 
Đây là kênh tham khảo có giá trị thiết thực với các 
DN trong ngành.

Bài toán nâng cao giá trị gia tăng
Với tất cả những nỗ lực trên, sẽ không quá lời khi 

cho rằng trong các đơn vị đoàn hội cả nước, haWa là 
tổ chức xã hội nghề nghiệp hoạt động hiệu quả, bám 
sát tôn chỉ mục đích, quy định của Nhà nước. Với việc 
liên kết với các hiệp hội, tổ chức ở các quốc gia khác, 

uy tín và thương hiệu haWa đã vượt tầm biên giới. 
có được tầm vóc này là nhờ những doanh nhân nòng 
cốt trong hiệp hội đã làm tốt vai trò dẫn dắt và sáng 
tạo không ngừng.

 Tuy nhiên có một thực tế là dù đóng góp cao 
vào gDp nhưng ngành gỗ và nội thất Việt Nam vẫn 
chưa khai thác được hết các giá trị mà chỉ mới tập 
trung vào gia công theo đơn hàng. làm thế nào để 
ngành có giá trị gia tăng tốt hơn, đưa gỗ và sản phẩm 
gỗ Việt Nam tiếp tục chinh phục người dùng quốc tế 

và xa hơn nữa là phát 
triển bền vững hơn cần 

được xem là mục tiêu 
lớn trong thời gian tới. 

Đây là thời gian haWa 
cần nhìn lại thực tiễn hoạt 

động nhiệm kỳ Viii và cả quá 
trình hơn 20 năm qua, từ đó 

thiết lập những chương trình 
phát huy thành quả đã đạt được 

để tiếp tục duy trì, nâng cao hiệu 
quả. sắp tới haWa cần chú trọng 

mục tiêu ứng dụng công nghệ mới, 
phát triển sản phẩm mới, tăng hàm 

lượng thiết kế sáng tạo, xây dựng 
thương hiệu quốc gia, thương hiệu 

DN và đẩy mạnh thương mại hóa các sản phẩm nội 
ngoại thất tại các thị trường trọng điểm. Đồng thời, 
quán triệt tinh thần tuân thủ các quy định về xuất xứ, 
nguồn gốc; đảm bảo quy trình sản xuất tốt, an toàn, 
hợp pháp; chú trọng bảo vệ môi trường... Đặc biệt, 
haWa cần tổ chức mở rộng chuỗi liên kết hàng hóa, 
trong đó chú trọng liên kết tạo vùng nguyên liệu gỗ 
lớn và quản lý rừng bền vững, tạo nền tảng để ngành 
gỗ và chế biến gỗ Việt Nam có thể tự cường trên 
chuỗi cung ứng.

Đây là mục tiêu lớn, dài hơi nhưng đánh giá cao 
nỗ lực của haWa thời gian qua, tôi tin những mục 
tiêu ấy có thể chinh phục được trong thời gian tới. Thị 
trường nhiều cơ hội nhưng tất yếu cũng còn nhiều 
thử thách. rất mong các DN trong ngành vững tin, 
“phùng thiên thời, chiếm địa lợi, đắc nhân tâm, thành 
đại nghiệp”. 

haWa cần nhìn lại Thực Tiễn hoạT động 
nhiệm kỳ viii và cả quá Trình hơn  

20 năm qua, Từ đó ThiếT lập những 
chương Trình pháT huy Thành quả 

đã đạT được để Tiếp Tục duy Trì, 
nâng cao hiệu quả
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CHUỖI GIÁ TRỊ HÀNG HÓA GỖ NỘI THẤT
NGUYÊN LIỆU SƠ CHẾ THƯƠNG MẠI THỊ TRƯỜNGSẢN XUẤT/CHẾ BIẾN
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Xuất khẩu
Nhà nhập khẩu

Nhà phân phối/bán sỉ

Nhà bán lẻ

Dự án

Traders/Importers

Distributors/Wholesalers

Retailers

End Users

Projects

Thị trường 
nội địa

Người tiêu 
dùng cuối

Tầm nhìn ngành gỗ và chế biến gỗ Việt Nam:
(*) VN WFC: Việt Nam World Furniture CenterVIỆT NAM TRỞ THÀNH TRUNG TÂM ĐỒ GỖ THẾ GIỚI - XANH VÀ BỀN VỮNG

Đảm bảo tuân thủ gỗ hợp pháp Xây dựng thương hiệu quốc gia  
và thương hiệu doanh nghiệp 

Xây dựng trung tâm phân phối các thị trường 
trọng điểm trong và ngoài nước

Chuyển đổi số, ứng dụng các mô hình  
sản xuất tiên tiến tạo nội lực cạnh tranh

Theo đuổi, thực thi các tiêu chuẩn  
tiêu dùng xanh, sản xuất bền vững

Tập trung đào tạo nhân lực cho ngành gỗ

Trung tâm nghiên cứu và phát triển  
ngành gỗ & nội thất (Furniture R&D Center)

Rừng trồng

Nhập khẩu

Nguồn 
nguyên liệu

Khai thác 
nguyên liệu Sơ chế

Sản xuất 
chế biến 

Phân phối 
Bán hàng 
Marketing

01 03 0402

Thiết kế (mẫu mã)

Thương hiệu (Uy tín)
Sản phẩm (Chất lượng)

Gia tăng hàm lượng công nghệ
Mô hình kinh tế tuần hoàn

thế mạnh của ngành nội thất Việt 

Từ một gợi ý
cách đây 6 năm, trong một hội nghị tại Trung 

quốc do hiệp hội xuất khẩu gỗ cứng hoa Kỳ (ahEc) 
tổ chức, doanh nghiệp (DN) chế biến gỗ Việt Nam 
được tiếp cận con số khá ấn tượng: 60 đến 65% sản 
phẩm nội thất của thế giới đang được sản xuất bởi 
các DN Trung quốc. phía sau con số ấy, nội dung cuộc 
hội thảo đưa ra vấn đề lớn: Đó là thời kỳ các DN Trung 
quốc quay lại cung cấp cho thị trường nội địa - một 
thị trường rất lớn, đang bắt đầu tiêu thụ những sản 

phẩm nội thất cao cấp, trung cấp. DN Trung quốc 
gần như cân bằng giữa xuất khẩu và thị trường trong 
nước. “Khi đó, các chuyên gia đặt ra câu hỏi, vậy vai 
trò dẫn đầu thế giới sẽ là nước nào?”, ông Nguyễn 
quốc Khanh - chủ tịch haWa nhớ lại. 

câu hỏi đó, với những doanh nhân xuất khẩu đồ 
nội thất Việt Nam là một gợi ý lớn. Năm 2022, mexico 
được dự đoán sẽ trở thành chuỗi cung ứng lớn cho 
ngành gỗ bởi vì phí logistics từ các nước khu vực 
châu á tăng cao, lợi thế địa lý khiến các DN nội thất 
cho rằng sản xuất ở mexico rồi đưa hàng hóa vào 
thị trường mỹ và bắc mỹ sẽ tiện và nhanh vì logistics 
thuận lợi, vừa không bị ràng buộc bởi các luật về 
thương mại. Đáng tiếc, sau hai năm, nhiều DN đã 
phải đóng cửa, quay về Việt Nam. Theo ông Khanh, 
nguyên nhân không chỉ khác biệt văn hóa mà ở 
mexico không có một chuỗi cung ứng ngành gỗ hoàn 
chỉnh. Trong khu vực, hiện Trung quốc và Việt Nam 
đang sở hữu được hệ sinh thái này. 

Với mộT hệ siNh Thái gầN Như hoàN chỉNh, 
NgàNh Nội ThấT ViệT Nam Đã hội Tụ Được Đủ 
các ThàNh phầN cầN ThiếT của mộT chuỗi 
cuNg ứNg. VấN Đề cốT lõi là phải pháT TriểN 
chuỗi cuNg ứNg ấy Và làm chủ Nó Như Thế 
Nào Để có Thể pháT huy Được các Thế mạNh, 
Tạo NguồN lực cạNh TraNh cho quốc gia. 

TuyếT MAi
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Đối chiếu với những quốc gia có lực lượng 
lao động lớn như bangladesh, ấn Độ, pakistan, 
indonesia... các chuyên gia trong hội nghị vẫn cho 
rằng, các quốc gia này không có khả năng có chuỗi 
cung ứng ngành gỗ mạnh, do ảnh hưởng từ luật 
công đoàn. chẳng hạn như ấn Độ, xưởng sản xuất 
có trên 300 công nhân bị kiểm soát rất chặt, hoặc ảnh 
hưởng do tôn giáo như trường hợp của indonesia. 
Trung bình, một xưởng gỗ có quy mô 500 lao động 
trở lên mới được gọi là xưởng sản xuất trung bình. 
Như vậy, những nước như bangladesh, pakistan, thậm 
chí như indonesia là nước Đông Nam á đi trước Việt 
Nam, không thể xây dựng nổi chuỗi cung ứng. 

Lợi thế dành riêng
Ngành nội thất Việt Nam may mắn hội tụ chuỗi 

giá trị với đầy đủ các thành tố, từ trồng rừng, khai 
thác sơ chế nguyên liệu, sản xuất, chế biến, nguyên 
phụ liệu, công nghiệp phụ trợ, hệ thống DN sản xuất 
vệ tinh... “Ở Việt Nam, các DN nội thất có được hệ 
sinh thái hoàn chỉnh cho công việc sản xuất nội thất. 
chúng tôi chỉ tập trung vào thế mạnh của mình là sản 
xuất và kiểm soát chất lượng thành phẩm”, ông Jacob 
bendtzen, nhà sáng lập squarehome Việt Nam nhận 
xét. Theo vị doanh nhân 
này, Việt Nam hội tụ 
được nhiều lợi thế 
cạnh tranh trong 
lĩnh vực nội thất. 
các nhà máy ở Việt 
Nam có trình độ sản xuất 
và mức độ tự động hóa 
khá cao, đáp ứng những 
đòi hỏi khắt khe về chất 
lượng từ người tiêu dùng 
nội thất quốc tế từ bình 
dân đến phân khúc trung 
cao và cao cấp. Đó chính là lý do ông 
cùng vợ quyết định lập nghiệp ở Việt Nam. 

Tương tự, vị doanh nhân đến từ Ý, ông 
angelo moras - nhà sáng lập thương hiệu curvetta, 
cũng quyết định đặt nền móng sản xuất ở Việt Nam 
thay vì quê nhà - quốc gia xuất khẩu nội thất hàng 
đầu thế giới. các DN có thể tìm được ở Việt Nam 
nguồn nguyên phụ liệu, các nhà cung ứng thiết bị, các 
đơn vị gia công theo đặc thù đơn hàng... 

mất gần 20 năm để Việt Nam hình thành được 
chuỗi cung ứng của ngành nội thất. Theo ông Nguyễn 
quốc Khanh, đây thực sự là thế mạnh hiếm có. Nhờ 
chuỗi cung ứng hoàn thiện này mà nhiều năm liền, 
ngành gỗ là một trong những ngành xuất siêu của Việt 
Nam và thậm chí xuất siêu trên 20-30% trên tổng xuất 

siêu của quốc gia. ông khẳng định: “chỉ khi có được 
chuỗi cung ứng hoàn chỉnh, tỉ lệ sản xuất trong nước 
cao hơn nhập khẩu, ngành mới có thể xuất siêu”. 

Tuy nhiên cũng phải thừa nhận chuỗi cung ứng 
nội thất Việt Nam mới chỉ hoàn thiện trong công tác 
sản xuất, DN tập trung nhiều vào gia công đơn hàng. 
Theo ông Vũ hải bằng - chủ tịch hĐqT công ty cp 
Woodsland, nhiều mảng mới của ngành chưa phát 
triển, điển hình như phụ kiện cho khâu sản xuất tủ 
bếp hay xa hơn là khu vực cung ứng chế tạo máy cho 
ngành..., kiện toàn các lỗ hổng này sẽ cần thêm thời 
gian. ông cho biết: “chuỗi cung ứng ngành nội thất 
Việt Nam sẽ thực sự hoàn thiện và bền vững khi mà 
các DN Việt cải thiện và nâng cao được điểm yếu nhất 
hiện nay là năng lực bán hàng, xây dựng thương hiệu. 
Đồng thời, phát triển năng lực thiết kế, quy tụ được 
đội ngũ sáng tạo, nhân lực trẻ...”. chủ động được 
đơn hàng, DN sẽ tổ chức tốt ở các khâu, tối ưu hóa 
từ nguyên liệu, tổ chức sản xuất, quản trị,… Do đó, 
DN cần đầu tư được giá trị phân phối giúp DN ko lệ 
thuộc, phát triển bền vững hơn.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn quốc Khanh cho 
rằng, mất gần hai thập kỷ để xây dựng được chuỗi cung 
ứng cho ngành gỗ và nội thất. chuyện khó nhất hiện 
nay là làm thế nào để giữ và phát huy, từng bước tiến 

đến mục tiêu tự cường trên chuỗi cung 
ứng. “chỉ khi tự cường trên chuỗi cung 
ứng, ngành nội thất Việt Nam mới có 
nền tảng để phát triển bền vững”, ông 
Khanh nhấn mạnh. 

“Ở việT nam, các dn nội ThấT  
có được hệ sinh Thái hoàn chỉnh  
cho công việc sản xuấT nội ThấT. 

chúng Tôi chỉ Tập Trung vào Thế mạnh 
của mình là sản xuấT và kiểm soáT 

chấT lượng Thành phẩm” 
Jacob Bendtzen
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au một năm sụt giảm bất ngờ, ngành nội 
thất Việt Nam đã ghi nhận được những tín 
hiệu phục hồi tích cực trong 6 tháng đầu năm 

2024. phần lớn, doanh nghiệp (DN) đã đạt được 
50% kế hoạch của năm. Tuy logistics vẫn còn nhiều 
ngăn trở, tình hình căng thẳng chính trị giữa các 
quốc gia vẫn đang tiếp diễn nhưng những tín hiệu 
tích cực ở thị trường toàn cầu, đặc biệt là việc lãi 
suất tiếp tục giảm đã giúp khách mua hàng cởi mở 
hơn với tiêu dùng. Với đà sản xuất hiện nay, mục 
tiêu xuất khẩu cho năm 2024 của ngành hoàn toàn 
trong tầm tay bởi những tháng cuối năm, doanh số 
xuất khẩu bao giờ cũng nhiều hơn.

Nền tảng của chuỗi cung ứng
Ngành gỗ vẫn đang thống kê tăng trưởng bằng 

con số xuất khẩu hàng năm. Việc đo đếm này tốt 
nhưng theo tôi, nó chưa đủ. bởi, doanh số xuất khẩu 
không thể phản ánh được đầy đủ hiện trạng của 
ngành, cũng như việc theo đuổi con số ấy chưa gắn 
liền với mục tiêu phát triển bền vững. 

Khi đơn hàng bắt đầu nhiều hơn, việc tuyển nhân 
công cho các nhà máy đang tương đối khó. Kịch bản 

sản xuất này cũng đã được dự đoán nên Woodsland 
đã tranh thủ thời gian thấp điểm, sản xuất dự trù 
từ những tháng đầu năm. Thế nhưng, với làn sóng 
dịch chuyển cung ứng sang Việt Nam, các khoản 
đầu tư nước ngoài vào chế biến gỗ cũng như các 
ngành sản xuất khác sẽ tiếp tục tăng, nên vấn đề 
lao động sẽ ngày càng thách thức. Thực tế, DN chế 
biến gỗ thường khó tuyển công nhân hơn vì phải 
theo đuổi chính sách lao động phù hợp với yêu cầu 
của thị trường nhập khẩu, như việc giới hạn thời 
gian tăng ca chẳng hạn, sẽ khó cạnh tranh nhân lực 
hơn. Woodsland cũng như các DN chế biến gỗ khác 
đã phải chuyển nhà máy đến các tỉnh phía bắc để 
có thể chủ động trong việc tổ chức nhân lực. 

có tiềm lực về nguyên liệu, chính sách đồng 
hành, nhân lực trẻ, giá nhân công... nhưng năng 
suất lao động vẫn đang là hạn chế của DN Việt 
Nam. Đối chiếu với Trung quốc, giá nhân công 
Việt Nam đang rẻ hơn nhưng năng suất lại thấp 
hơn và phần lớn DN chỉ tham gia phân khúc giá rẻ, 
bình dân, trung cấp có giá trị thặng dư không cao. 
Như vậy, Việt Nam không có lợi thế nhân công so 
với người dẫn đầu thị trường nội thất toàn cầu là 
Trung quốc. 

Những biến số phía sau doanh số

giá NhâN côNg ViệT Nam VẫN còN rẻ hơN, NhưNg NhâN lực sẽ KhôNg còN  
là lợi Thế cạNh TraNh của NgàNh so Với quốc gia DẫN Đầu Thị TrườNg  
Nội ThấT ToàN cầu là TruNg quốc. Để hoàN ThiệN Và Tự cườNg Được TrêN 
chuỗi cuNg ứNg Nội ThấT, NgàNh cầN giải pháp gia TăNg hiệu suấT Để có Thể 
giữ VữNg Được Thế mạNh sảN xuấT soNg soNg Với Đầu Tư cho các giá Trị  
Vô hìNh Như ThiếT Kế, ThươNg hiệu... 

Vũ hải Bằng 
chủ tịch hĐQT công ty cổ phần Woodsland
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Woodsland Đáp ứng Công suất lớn CáC Đơn hàng
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Tiếp tục so với năng suất các quốc gia trong 
khu vực sẽ thấy năng suất lao động của Việt Nam 
năm 2020 chỉ bằng 11,3% singapore; 23% hàn 
quốc; 24,4% Nhật bản; 33,1% malaysia; 59,1% Thái 
lan; 60,3% Trung quốc; 77% indonesia và bằng 
86,5% năng suất lao động của philippines. hiện 
năng suất lao động của Việt Nam trong khu vực 
Đông Nam á chỉ cao hơn campuchia, myanmar, 
lào. cải thiện và gia tăng năng suất cho DN trong 
ngành là mục tiêu cần phải được đề ra hàng đầu 
trong thời gian sắp tới. 

cũng cần lưu ý rằng, khi năng suất tăng lên, giá 
cả của DN trên thị trường gia công cũng sẽ được 
cải thiện đáng kể. Nhưng, câu chuyện năng suất của 
ngành nội thất Việt Nam không đơn thuần là phục vụ 
cho mục tiêu sản xuất giỏi. hiện, gia công vẫn là mô 
hình phổ biến trong các DN nội thất Việt Nam. Ngành 
có khả năng xuất khẩu hàng tỷ usD nhưng hầu như 
không thực sự tiếp cận được thị trường mà bị động 
chờ đơn hàng. Đã đến lúc DN trong ngành cần chú ý 
đến những giá trị khác, phải xây dựng được đội ngũ 
thiết kế, bán hàng, marketing... quan trọng không 
kém là trang bị kỹ năng bán hàng. DN cần chú ý cả thị 
trường 100 triệu dân trong nước. bảo vệ thị trường 
trong nước là bước quan trọng, song song với việc 
chủ động kinh doanh quốc tế. 

Tất cả những giá trị này là điều kiện cần phải có để 
DN nội thất Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng một 
cách chủ động, thay vì bị động chờ đơn hàng và sụt 
giảm bất ngờ khi thị trường quốc tế thiếu ổn định. 

Trong sản xuất 
công nghiệp, năng 
suất được quyết định 
bởi nhiều yếu tố và  
nhân công chỉ là một 
phần. Đầu tư công 
nghệ là yếu tố quan 
trọng không kém. 
Thực tế, DN Việt Nam 
chưa mạnh về tài chính, 4 năm qua lại liên tiếp đối 
mặt với thách thức, từ covid-19 đến lạm phát, chiến 
tranh... nên việc DN chưa đầu tư mạnh vào công nghệ 
cũng là điều dễ hiểu. Đồng thời, quy mô chưa đủ lớn, 
chưa thiết lập được kế hoạch sản xuất liên tục... cũng 
là yếu tố khiến DN chưa tự tin vào những khoản đầu 
tư lớn, dài hơi như máy móc, thiết bị... 

Tích tiểu thành đại
Như đã nói, lợi thế nhân công giá rẻ hiện nay sẽ 

mất đi trong 5 đến 10 năm tới. Nếu công tác đào tạo, 
nâng cao năng suất lao động và cải tiến sản xuất, đầu 
tư hệ thống công nghệ để có một nền tảng sản xuất 
tốt... không được chú ý ngay từ bây giờ, DN Việt Nam 
có nguy cơ mất vị thế.

doanh số xuấT khẩu  
không Thể phản ánh được  

đầy đủ hiện Trạng của ngành, 
cũng như việc Theo đuổi con số ấy 

chưa gắn liền với mục Tiêu  
pháT Triển bền vững

Đây là một chiến lược phát triển mang tính bền vững. 
Năng suất phải đi kèm với hiệu suất, lợi nhuận... 

Tất nhiên, với xuất phát điểm là gia công, hội 
tụ được những yếu tố cần thiết để có thể tự cường 
trên chuỗi cung ứng là mục tiêu dài hạn. Dấn thân 
vào hành trình này, DN có thể bắt đầu từ những 
con số nhỏ nhưng là giá trị cao. Tôi đã thấy được 
những DN Việt xuất khẩu sản phẩm nội thất tự thiết 
kế với thương hiệu của riêng mình. chủ DN ấy cho 
biết đơn hàng số lượng không nhiều, nhưng thặng 
dư trên đơn hàng đó có tỉ lệ rất đáng phấn đấu. 
Ngành nội thất Việt Nam tập hợp được những DN 
như vậy, mở rộng được cộng đồng có cùng mục 
tiêu, trong tương lai không xa, chúng ta hoàn toàn 
có thể tự cường. 
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Thời trang cho nội thất
Tháng 5/2024, gỗ minh long cho ra mắt bộ sưu 

tập vân vải Kén trên bề mặt melamine, có khả năng 
kháng khuẩn an toàn cho sức khỏe người sử dụng với 
kích thước tùy biến, có thể kịch trần 1,22m x 2,745m; 
ứng dụng đa dạng làm vách trang trí, cánh tủ quần 
áo, tủ bếp, làm đồ rời… 50 mẫu thiết kế trong một bộ 
sưu tập là một nỗ lực không hề nhỏ của một đơn vị 
cung ứng nguyên liệu cho ngành nội thất. 

ông Nguyễn minh cương cho biết, thời gian mới 
tham gia thị trường, cũng như bao doanh nghiệp 
(DN) khác, gỗ minh long hoàn toàn không có thiết kế 
riêng. Tất cả là sao chép từ các bề mặt thịnh hành trên 
thị trường. “mãi đến năm 2015, gỗ minh long mới 
triển khai chiến lược phát triển thiết kế, bắt đầu từ 
việc sang thị trường châu âu nghiên cứu, thuê nhân 
lực và mua mẫu thiết kế mang về. Tiếp đó là kết hợp 
với đội ngũ sáng tạo nước ngoài cùng tham gia thực 
hiện, rồi sau nữa mới tự thiết kế”, ông cương nói. 

sau 2 năm đầu tư, với đội ngũ thiết kế mỹ thuật 
lẫn kỹ thuật lên đến 13 nhân sự, minh long mới có 
thể cho ra đời bộ sưu tập đầu tiên và nỗ lực duy trì 
việc phát hành bộ sưu tập mới mỗi năm. Từ những 
thiết kế học được ở châu âu, đội ngũ sáng tạo minh 
long đối chiếu góc nhìn văn hóa của người bản địa 
để cho ra đời thiết kế riêng. ấn tượng nhất là bộ sưu 
tập V số son lấy cảm hứng từ hai vân gỗ quý là hoàng 
đàn và cẩm lai, cùng với những màu sắc mang yếu tố 

bản địa và đời sống tinh thần của người Việt. Đến nay, 
công ty đã có 9 bộ sưu tập, được thị trường đón nhận. 
Trong đó, có những thiết kế đến cả thị trường nước 
ngoài cũng sao chép. “Định hướng oDm là hoạt động 
thú vị, mang lại giá trị lớn cho DN”, ông cương nói. 

Đầu Tư cho côNg Tác ThiếT Kế, sáNg Tạo Từ 2015, sau gầN mộT Thập Kỷ,  
gỗ miNh loNg Đã có Được TroNg Tay NhữNg bộ sưu Tập Để có Thể chiNh phục 
Thị TrườNg TroNg Và Ngoài Nước. TroNg Đó, có Nhiều mẫu bị Thị TrườNg 
cạNh TraNh Nước Ngoài sao chép. ThEo ôNg NguyễN miNh cươNg - TổNg giám 
Đốc côNg Ty, hàNh TrìNh gia TăNg hàm lượNg sáNg Tạo là Điều KiệN hàNg Đầu 
Để DoaNh Nghiệp có Thể Tự chủ TrêN chuỗi cuNg ứNg. 

Từ thiết kế  

đến tự cường

Phương MAi 
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Dành hơn 10 năm để theo đuổi mục tiêu này, 
người sáng lập gỗ minh long cho biết, khác với suy 
nghĩ phổ biến trong ngành, thiết kế thực tế lại là lợi 
thế của người Việt vì khả năng sáng tạo, tinh thần 
tự cường của người trẻ rất cao. Kết hợp nền văn hóa 
bản địa giàu chất liệu riêng, sản phẩm của Việt Nam 
hoàn toàn có thể chinh phục người dùng thế giới. Tuy 
nhiên, hành trình này khá mất thời gian, bởi một bộ 
sưu tập từ khi phát hành cho đến khi thực sự được 
người dùng đón nhận phải mất ít nhất từ 1 đến 3 
năm, đòi hỏi DN phải kiên nhẫn. 

Sở trường thay sở đoản
Thị trường cung ứng gỗ công nghiệp chủ lực 

của minh long tập trung ở miền bắc và miền Trung. 
phần còn lại xuất khẩu sang ấn Độ, australia, Nhật, 
philippines... Theo ông cương, thị trường nguyên 
vật liệu ngành gỗ khá đặc thù, phải có thiết kế đặc 
biệt mới có thể xuất khẩu nguyên vật liệu tinh được. 
hướng đầu tư thiết kế mang đến cho công ty cơ hội 
tiếp cận với thị trường xuất khẩu nhiều hơn. 

Đối chiếu với mô hình phát triển ở các quốc gia xuất 
khẩu nội thất hàng đầu như Đức, Ý... dễ thấy, họ không 
chạy theo giá thành mà cạnh tranh bằng thiết kế, tính 
độc đáo nên dù quy mô là những DN gia đình, nhỏ 
nhưng chất lượng và hàm lượng phát minh, sáng tạo 
rất cao. Kết quả, giá thành nội thất của họ rất tốt. “bên 
cạnh khả năng chinh phục người dùng thế giới, phương 
thức oDm giúp DN mang về giá trị thặng dư tốt hơn rất 
nhiều”, ông Nguyễn quốc Khanh - chủ tịch haWa nhận 
xét. Theo ông Khanh, giá nhân công hiện đang cao và 
sẽ tiếp tục cao trong thời gian tới do những cạnh tranh 
nhân lực từ phía các ngành khác cũng như lực lượng FDi. 
hiện, điều kiện sản xuất lẫn gia công đều trong ngành 
đã tăng nhanh. Nếu nếu cứ tiếp tục an phận với việc gia 
công, DN chắc chắn lỗ. Dẫn đến tương lai không xa, đơn 
hàng sẽ dịch chuyển đến các quốc gia khác. 

Đồng quan điểm, ông Nguyễn minh cương cho rằng, 
chính sách di dời nhà máy từ các nhà sản xuất Trung 
quốc đang triển khai mạnh. họ vươn ra nước ngoài để 
có doanh số tốt hơn và điểm đến là cạnh tranh trực tiếp 
với DN Việt Nam. Đơn hàng gia công muốn có được lợi 
nhuận tốt thì cần sản xuất được với số lượng lớn và quy 
chuẩn cao. các nhà sản xuất Trung quốc rất mạnh về 
điều này. “cạnh tranh về sản xuất nghĩa là DN Việt Nam 
đang lấy sở đoản của mình cạnh tranh với sở trường của 
người khác”, ông cương nói.

Trong thực tế này, lựa chọn vừa củng cố nền tảng, 
vừa gia tăng lợi thế sáng tạo và tập trung khai thác yếu 
tố văn hóa bản địa cốt lõi sẽ phù hợp với ngành chế 
biến gỗ Việt Nam. Theo ông cương, trong mảng oEm, 
ngành cần xác định tinh thần tự cường trên chuỗi cung 
ứng, chủ động hội tụ các giá trị và xây dựng những DN 
lớn, có năng suất và tính chuyên môn cao. song song 
đó là việc theo đuổi oDm: Tự may đo, thiết kế phục vụ 
đối tượng khách hàng nhỏ hơn nhưng thị hiếu khác biệt 
hơn. “Khi tích lũy đủ sáng tạo, công nghiệp thiết kế Việt 
Nam có thể tạo dấu ấn và chinh phục thị trường thế 
giới”, ông cương nói. 
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Deglobalization  - Phi toàn cầu hóa
một quá trình toàn cầu hóa kéo dài nhiều thập 

niên đang đi đến hồi kết khi thế giới ngày càng ủng 
hộ chính sách bảo hộ, ưu tiên các cơ hội gần nhà hơn. 
xu hướng này thể hiện sự quay lưng với mô hình toàn 
cầu hóa của chuỗi cung ứng mở rộng vốn định hình 
nền thương mại quốc tế suốt vài thập niên qua.

covid-19 và các lệnh phong tỏa sau đó vào năm 
2020 đã phơi bày những điểm yếu của chuỗi cung 
ứng toàn cầu, đặc biệt là những chuỗi cung ứng quá 
phụ thuộc vào Trung quốc và hàng nhập khẩu của 
quốc gia này. 

Việc tổ chức lại chuỗi giá trị toàn cầu, chuyển đổi 
năng lượng và chi tiêu nhiều hơn cho quân sự sẽ gây 
tốn kém. Đồng thời, chuỗi cung ứng giảm hiệu quả 
cũng sẽ làm tăng chi phí. Do đó, lạm phát và lãi suất 
có khả năng sẽ cao hơn về mặt cấu trúc, dẫn đến tăng 
trưởng chậm hơn.

mô hình toàn cầu hóa hiện tại của chuỗi cung ứng 
mở rộng đang ngày càng bị nghi ngờ. các công ty 
đa quốc gia đang cân nhắc chuyển sản xuất về quê 
nhà, gần quê nhà và/hoặc đồng minh với quê nhà, do 
lo ngại về khả năng phục hồi và độ tin cậy của chuỗi 
cung ứng. Do đó, những lợi ích dễ dàng (tiền lãi nhờ 
toàn cầu hóa) có thể kết thúc khi an ninh nguồn cung 
ngày càng trở nên quan trọng.

Đại dịch làm trầm trọng thêm mối quan hệ vốn 
đã căng thẳng giữa phương Tây và Trung quốc khi 
tình trạng tắc nghẽn lan rộng trong chuỗi cung ứng 
của Trung quốc làm tăng thêm lạm phát. xung đột 
Nga - ukraine đã phơi bày những sự phụ thuộc tương 
tự, nhất là liên quan đến lĩnh vực năng lượng và nông 
nghiệp ở châu âu. các quốc gia muốn chấm dứt sự 
phụ thuộc vào các nguồn năng lượng truyền thống và 
củng cố mong muốn đạt được tiến bộ thực sự trong 
quá trình chuyển đổi năng lượng.

Decarbonization - Giảm phát thải 
carbon

Khi thế giới đẩy nhanh hoạt động ứng phó với 
biến đổi khí hậu, chúng ta đang trong quá trình 
chuyển đổi từ phụ thuộc quá mức vào nhiên liệu hóa 
thạch sang các nguồn năng lượng xanh hơn. 

các quốc gia có khả năng sẽ đẩy nhanh quá trình 
giảm phát thải carbon trong lĩnh vực sản xuất điện 
vì mục tiêu giảm hơn 40% khí thải trong 7 năm tới là 
một bước đi quan trọng hướng tới việc đáp ứng các 
yêu cầu về net-zero vào năm 2050. Việc chuyển sang 
net-zero đại diện cho một xu hướng cấu trúc mới, rất 
quan trọng đối với nền kinh tế toàn cầu, vì nó đòi hỏi 
một sự thay đổi triệt để trong hệ thống năng lượng và 
các lĩnh vực quan trọng khác của nền kinh tế.

ba chữ D (ViếT TắT  
của DEglobalizaTioN, 
DEcarboNizaTioN Và 
DEmographics) TroNg 
Khái Niệm 3D rEsET mà 
các chuyêN gia Tài chíNh 
Tại schroDErs TiN rằNg 
Đã, ĐaNg Và sẽ Tiếp Tục 
Tác ĐộNg To lớN Với NềN 
KiNh Tế ToàN cầu. Khi KếT 
hợp Với Nhau, 3 chữ D ấy 
cũNg ĐaNg ĐịNh hìNh 
lại bối cảNh Đầu Tư. 

Trần An

của tương lai 

kinh tế thế giới
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Trần An

phản ứng với biến đổi khí hậu đã tăng tốc trong 
những năm gần đây, nhưng sẽ còn nhiều thay đổi nữa 
khi các nền kinh tế phải đối mặt với thiệt hại vật chất 
lớn hơn do nhiệt độ tăng cao.

các nhà hoạch định chính sách trên toàn thế giới 
đang sử dụng luật pháp, trợ cấp và thuế để thúc đẩy 
thay đổi, với động lực ngày càng tăng hướng tới việc 
định giá carbon.

Tình hình căng thẳng địa chính trị gần đây đã thúc 
đẩy các quốc gia chấm dứt sự phụ thuộc vào các 
nguồn năng lượng truyền thống và tăng cường mong 
muốn hành động để chuyển đổi năng lượng.

các khoáng sản quan trọng như coban, niken và 
than chì rất cần thiết cho công nghệ năng lượng sạch. 
Nhưng số lượng có hạn của các vật liệu này và sự 
cạnh tranh để giành quyền kiểm soát chúng sẽ làm 
phức tạp thêm quá trình chuyển đổi 
năng lượng và có khả năng 
thúc đẩy lạm phát nhiên 
liệu hoặc lạm phát xanh.

Đổi mới công nghệ sẽ là 
yếu tố then chốt trong cuộc 
chiến chống lại biến đổi khí 
hậu về dài hạn. Động thái 
giảm phát thải carbon sẽ 
thúc đẩy đầu tư nhiều hơn 
vào công nghệ xanh và cơ 
sở hạ tầng cần thiết trong 
thập niên tới.

Việc tái cấu trúc nền kinh tế xung quanh năng 
lượng tái tạo có thể sẽ phải trả giá. Nó có thể ảnh 
hưởng đến năng suất vì việc tăng giá carbon sẽ làm 
giảm sản lượng và làm giảm tổng sản lượng kinh tế. 
Đó là lý do tại sao hành động chống lại biến đổi khí 

hậu nhanh chóng được dự đoán sẽ là một yếu tố gây 
ra lạm phát kèm suy thoái, kết hợp giữa tăng trưởng 
chậm lại và lạm phát tăng tốc.

Demographics - Nhân khẩu học
chúng ta đang chứng kiến dân số ở nhiều nền 

kinh tế tiên tiến trên thế giới già đi. Khi thế hệ baby 
boomer (có năm sinh từ 1946 đến 1964 ) sắp đến tuổi 
nghỉ hưu, nhiều nền kinh tế không còn đủ người trẻ 
đến tuổi trưởng thành để thay thế họ. Điều này càng 
trở nên trầm trọng hơn khi đại dịch khiến nhiều người 
rời bỏ lực lượng lao động kể từ năm 2020 do nghỉ 
hưu sớm hoặc ốm đau kéo dài. sự thiếu hụt lao động 
này có thể tác động đáng kể đến lạm phát và tăng 

trưởng kinh tế. Trong môi 
trường này, doanh nghiệp 

sẽ phải chi nhiều hơn cho 
các công nghệ tăng năng 

suất như robot, tự động hóa 
và ai. 

Dự đoán tăng trưởng dân số 
toàn cầu sẽ giảm, số lượng lao 

động sẽ giảm theo. Doanh nghiệp 
có thể cần phải trả nhiều tiền hơn 

để thu hút người tài, làm trầm trọng 
thêm lạm phát. Người lao động sẽ yêu 

cầu tăng lương để bù chi phí sinh hoạt 
tăng cao. Doanh nghiệp sẽ không thể 

dễ dàng bù đắp những chi phí này bằng 
cách chuyển ra nước ngoài và di cư, vì những lựa chọn 
này đã trở nên kém hấp dẫn hoặc kém khả thi về mặt 
chính trị. 

(Nguồn: schroders.com)

doanh nghiệp sẽ phải nghĩ đến 
việc đầu Tư vào công nghệ  

giúp Tăng năng suấT để đảm bảo 
lợi nhuận, dựa nhiều hơn  
vào roboT và ai, nếu có Thể





l giải pháp tiết kiệm phần sơn tối ưu hóa

l giải pháp ván công nghiệp kết hợp hàng gỗ tự nhiên bàn ghế,  
     giường tủ...

l giải pháp tiết kiệm phôi gỗ

l giải pháp chuyên sâu về sản xuất bàn ghế giường tủ, tủ bếp,  
    đồ ngoài trời, sàn, ghép thanh, cửa phòng ngủ, thủ công mỹ nghệ...

l giải pháp lập kế hoạch sản xuất theo ngày tháng năm

l giải pháp kiểm soát chất lượng từng bước quy trình sản xuất

l giải pháp setup quy trình sản xuất cho hiệu quả cao nhất

l giải pháp quản lý bộ phận sản xuất

l giải pháp quản lý kho

trong ngành công nghiệp 
chế biến gỗ

XÂY DỰNG 
THƯƠNG HIỆU 

HÀNG ĐẦU

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TM SONG HỶ

54/1C đường Lê Thị Trung khu phố 1A, Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam 
Điện thoại: 0818 221 996 - 034.841.8766  |  Website: sosn.com.vn

công ty song hỷ là một doanh nghiệp khoa học và công nghệ 
chuyên sản xuất máy móc và thiết bị chế biến gỗ đặc biệt tích hợp 

nghiên cứu khoa học, phát triển, sản xuất, bán hàng và dịch vụ.

dây Chuyền Chà nhám  
Cạnh tự Động

máy Đánh mộng  
âm dương oVal  

Đa năng CnC-2600B

máy ép nhiệt Cao tần 3 tầng 160 tấn
thương hiệu số 1  

trung quốC
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Chủ động liên kết,  

gia tăng vị thế ngành

hoài Thương thực hiện

Ông Trần Quang Bảo - Cục trưởng  
Cục Lâm nghiệp Việt Nam:

Nhiệm Kỳ Viii gắN liềN Với Nhiều Thách Thức Khách quaN NhưNg các 
hoạT ĐộNg của haWa TroNg Thời giaN Nhiều biếN ĐộNg ấy lại rấT hiệu 
quả. ThEo ôNg TrầN quaNg bảo, haWa xứNg ĐáNg là Tổ chức TiN cậy của 
DoaNh Nghiệp, là cầu Nối giữa DoaNh Nghiệp Với các cơ quaN quảN lÝ

* ngành chế biến gỗ đang trải qua khoảng thời 
gian nhiều tác động. Đây cũng là lúc các hiệp hội 
ngành phải thể hiện được vai trò của mình. ông 
đánh giá thế nào về các hoạt động của haWa thời 
gian qua?

- Tôi đánh giá cao nỗ lực của ban chấp hành 
haWa nhiệm kỳ Viii trong việc đồng hành với ngành 
lâm nghiệp, các hiệp hội chế biến gỗ trong cả nước đã 
xây dựng, định hướng, giúp tháo gỡ những khó khăn 
cho doanh nghiệp (DN). Nổi bật là việc đầu tư nguồn 
lực để xây dựng nền tảng giải trình và truy xuất nguồn 
gốc gỗ (haWa DDs) giúp cộng đồng DN ngành gỗ 
hiện thực hóa việc tuân thủ pháp luật trong khai thác, 
buôn bán và chế biến nguyên liệu gỗ hợp pháp, phù 
hợp với các cam kết trong hiệp định Vpa/FlEgT.

Thời gian qua, haWa khá thành công khi kiến tạo 
nền tảng hội chợ dạng hệ thống chuỗi, từ online đến 
offline. Không chỉ phối hợp chặt chẽ với các hiệp hội 
lớn trong cả nước, haWa còn chủ động liên kết, phối 
hợp với các bên liên quan, đặc biệt là các đối tác nước 
ngoài để nâng cao vị thế của ngành; chuyên nghiệp 
hóa công tác tổ chức, mang lại làn gió mới cho công 
tác triển lãm, xúc tiến thương mại. Việc haWa tổ chức 
tốt các hoạt động đó, giúp DN tiếp cận thị trường 
tiềm năng, tạo điều kiện cho DN mở rộng thị trường.

Tôi đánh giá cao các hoạt động mang tính tiên 
phong và dài hơi của haWa như giải thưởng thiết 
kế hoa mai, hội chợ quốc tế hawaExpo, xuất bản 
ấn phẩm Gỗ & Nội thất... Với những gì đã thực hiện, 
haWa xứng đáng là tổ chức tin cậy của các DN, là 
cầu nối giữa DN với các cơ quan quản lý nhà nước nói 
chung, cục lâm nghiệp nói riêng. 

* Cụ thể, trong công tác kết nối giữa cơ quan 
chủ quản là Cục lâm nghiệp với các dn trong 
ngành thì sao?

- haWa đã có nhiều ý kiến góp ý hoàn thiện hệ 
thống văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực chế 
biến và xuất khẩu lâm sản thông qua cục lâm nghiệp 
và cục Kiểm lâm về hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp 
Việt Nam; có nhiều đóng góp cho ngành trong “Đề án 
phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản 
bền vững giai đoạn 2021 – 2030”... Ngoài ra, haWa 
đã có nhiều văn bản kiến nghị sửa đổi, bổ sung đối 
với một số văn bản quy phạm pháp luật không còn 
phù hợp với thực tiễn sản xuất, ví dụ chính sách ân 
hạn thu thuế nhập khẩu nguyên liệu đến 275 ngày.

haWa là nguồn cung cấp thông tin tin cậy, hỗ trợ 
cơ quan ban ngành trong quá trình đàm phán, thực 
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hiện các thỏa thuận hoặc gia nhập các tổ chức quốc 
tế. Thông qua các hội nghị giao ban ngành gỗ, cục 
lâm nghiệp nhận được ý kiến của haWa và các hiệp 
hội gỗ lâm sản trong cả nước, từ đó tham mưu cho 
bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn những chính 
sách hỗ trợ thiết thực. Điển hình như việc đề nghị 
chính phủ bổ sung ngành chế biến gỗ và sản xuất sản 
phẩm từ gỗ vào danh mục các ngành được gia hạn 
thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất; hay chương trình 
hỗ trợ vacxin, giúp DN ngành gỗ giảm khó khăn về tài 
chính, ổn định sản xuất, đưa ngành chế biến gỗ duy 
trì được phát triển trong đại dịch covid-19.

ngành lâm nghiệp đã có nhiều chính sách thúc đẩy 
phát triển trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn, gỗ có chứng 
chỉ quản lý rừng bền vững, phát triển hợp tác, liên kết 
trồng rừng sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm lâm 
sản.... các chương trình khuyến khích DN sản xuất nội 
thất sử dụng nguyên liệu gỗ rừng trồng trong nước 
từ phía haWa cần gắn liền với những chương trình 
khuyến khích sáng tạo như tổ chức các cuộc thi thiết 
kế nội, ngoại thất bằng gỗ keo, tràm... Đồng thời, đẩy 
mạnh truyền thông về các đặc tính vượt trội của gỗ 
rừng trồng nội địa, sáng tạo trong công tác tuyên 
truyền về giá trị rừng trồng trong nước để người 
tiêu dùng thay đổi nhận thức về gỗ nguyên liệu rừng 
trồng, giảm nhu cầu tiêu dùng gỗ rừng tự nhiên.

* dưới góc nhìn của cơ quan chủ quản, theo 
ông, haWa cần có những hoạt động cụ thể nào 
phát huy vai trò của hiệp hội trong nhiệm kỳ tới?

- Trong bối cảnh thế giới biến động nhanh và khó 
lường, để hỗ trợ DN và ngành phát triển tốt hơn, 
haWa cần tiếp tục phối hợp với cục lâm nghiệp 
trong việc xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm 
pháp luật quy định về cơ chế, chính sách có liên quan 
đến phát triển lâm nghiệp và chế biến lâm sản; cập 
nhật và kịp thời phổ biến các quy định về gỗ hợp 
pháp, truy xuất nguồn gốc gỗ theo quy định của pháp 
luật và thỏa thuận quốc tế; tiếp tục phản ánh những 
khó khăn, vướng mắc của DN để các cơ quan quản lý 

có giải pháp tháo gỡ kịp thời.
Trên các thế mạnh hiện 

có, haWa cần đẩy mạnh xây 
dựng và phát triển thương 
hiệu của ngành nội thất Việt 
Nam; tiếp tục hỗ trợ các 
DN chế biến gỗ quảng bá, 
giới thiệu sản phẩm đến 
với người tiêu dùng trong 
nước và ngoài nước 
thông qua hoạt động tổ 
chức các hội trợ triển 

lãm hiệu quả và 
sáng tạo.

hướng tới mục 
tiêu gia tăng nội lực 

cho DN, haWa nên đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi 
số trong DN, từ quản trị, sản xuất đến việc ứng dụng 
thương mại điện tử, đa dạng kênh bán hàng để mở 
rộng thị trường... Tôi khá ấn tượng với những thông 
điệp chuyển đổi mà haWa đang chuyển tải đến cộng 
đồng DN trong việc gia tăng hàm lượng sáng tạo, đa 
dạng mẫu mã thiết kế, cải thiện năng suất, chuyển đổi 
xanh... hướng tới tự cường trên chuỗi cung ứng để 
ngành có vị thế và giá trị thặng dư tốt hơn. 

các chương Trình khuyến khích dn 
sản xuấT nội ThấT sử dụng nguyên 
liệu gỗ rừng Trồng Trong nước Từ 
phía haWa cần gắn liền với những 

chương Trình khuyến khích sáng Tạo 
như Tổ chức các cuộc Thi ThiếT kế nội, 

ngoại ThấT bằng gỗ keo, Tràm...

* thực hiện các chủ trương, 
định hướng về phát triển rừng 
trồng gỗ lớn, haWa cũng đã 
có những chương trình khuyến 
khích, quảng bá sử dụng nguyên 
liệu gỗ rừng trồng trong nước vào 
sản phẩm nội thất... ông đánh giá 
thế nào về hoạt động này? 

- Đây là hoạt động rất phù hợp với thực tiễn sản 
xuất và chủ trương tái cơ cấu của ngành lâm nghiệp. 
bởi, sử dụng nguyên liệu gỗ rừng trồng trong nước 
vào sản xuất sản phẩm nội thất giúp ngành chế 
biến gỗ chủ động, giảm sự phụ thuộc vào nguồn gỗ 
nguyên liệu nhập khẩu, giảm rủi ro về gỗ nguyên liệu 
bất hợp pháp, tạo lợi thế cạnh tranh. 

Trong bối cảnh gỗ nguyên liệu nhập khẩu ngày 
càng gặp nhiều rủi ro về nguồn gốc hợp pháp thì 
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* hướng đến cải thiện năng suất lao động, doanh 
nghiệp (dn) ngành chế biến gỗ đang có xu hướng 
gia tăng trang bị máy móc hiện đại hơn. theo ông, 
giải pháp này liệu có cải thiện được năng suất?

- Để đạt được sự cải thiện đáng kể về năng suất 
lao động cần có một cách tiếp cận toàn diện. các yếu 
tố chính để nâng cao năng suất bao gồm nâng cao kỹ 
năng của lực lượng lao động, tối ưu hóa quy trình và 
thúc đẩy đổi mới sáng tạo. câu chuyện này cần có nỗ 
lực từ vi mô là DN và cả vĩ mô là chính sách Nhà nước. 
riêng ngành chế biến gỗ, đặc biệt có tiềm năng tăng 
trưởng đáng kể trong các lĩnh vực này.

* thực tế, hầu hết các công nhân trong ngành 
sản xuất đều tăng ca mới đủ thu nhập để duy trì 
cuộc sống. nghĩa là, giá nhân công của Việt nam 
đang rất rẻ?

- làm thêm giờ không phải, và cũng không nên, là 
cách duy nhất để công nhân tăng thu nhập. Từ năm 
2010, ilo đã tìm hiểu về tình trạng sản xuất của DN 
đạt năng suất thấp dẫn đến thời gian làm của công 
nhân nhiều hơn. chúng tôi nhận ra, khi DN hoạt động 
hiệu quả với năng suất cao, công nhân có thể làm việc 
ít giờ hơn nhưng vẫn có thu nhập nhiều hơn. Để đạt 
được điều này, DN cần đầu tư vào đào tạo và phát 
triển, triển khai các quy trình hiệu quả và áp dụng  
công nghệ nâng cao năng suất. 

* Việt nam được xem là điểm đến cho các đơn 
hàng sản xuất. Các ngành thủy sản, dệt may, da 
giày đều cần rất nhiều lao động. theo ông, liệu 
nhân lực có phải là thách thức mà dn sẽ phải đối 
mặt trong thời gian không xa?

- Khi FDi tăng, nhu cầu về lao động có kỹ năng sẽ 
tăng, tạo ra thách thức về nhân lực. Để giảm thiểu điều 

này, DN có thể tối đa hóa năng lực từ lực lượng lao 
động hiện có, giảm áp lực về nguồn cung lao động. 
Đầu tư vào phát triển lực lượng lao động và các phương 
pháp quản lý tiên tiến để nâng cao năng suất là rất 
quan trọng để đáp ứng các nhu cầu trong tương lai.

Ngành gỗ có thể đối mặt với các thách thức tuyển 
dụng lao động đặc thù do điều kiện làm việc và yêu 
cầu kỹ năng cụ thể. DN nên tập trung vào việc cải 
thiện năng suất thông qua đào tạo và tối ưu hóa quy 

Cải thiện năng suất  

nên là chiến lược cốt lõi

số liệu Từ NgâN hàNg Thế giới cho Thấy NăNg suấT lao ĐộNg của ViệT Nam 
là 2.400 usD, còN Kém xa các Thị TrườNg cạNh TraNh Ở châu á, TroNg Khu 
Vực chỉ bằNg 1/3 so Với malaysia hay chỉ bằNg 1/10 so Với siNgaporE. ThEo 
ôNg phùNg Đức hoàNg, câu chuyệN Về NăNg suấT lao ĐộNg Và cách Thức 
Để DoaNh Nghiệp chuẩN bị cho quá TrìNh chuyểN Đổi xaNh, chuyểN Đổi số 
cầN Được quaN Tâm Nhiều hơN.

hồng Thủy thực hiện

Ông Phùng Đức Hoàng -  
đại diện Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam:
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trình. Nâng cao năng suất không chỉ cải thiện khả 
năng cạnh tranh mà còn tạo ra điều kiện làm việc tốt 
hơn và là cơ hội cho người lao động, dẫn đến tăng 
trưởng bền vững. Khi năng lực ngành được cải thiện, 
môi trường lao động được nâng cao, DN có thể giữ 
chân và thu hút nhân tài tốt hơn. 

* trải qua thời gian nhiều thách thức, hiện dn 
các ngành sản xuất đều ở tình trạng “mất sức”. 
theo ông, để có được hiệu 
quả làm việc tốt hơn, dn 
ngành chế biến gỗ cần ưu 
tiên tập trung vào nhiệm 
vụ nào trước? 

- chuyển đổi số và chuyển 
đổi xanh là hướng đi tất yếu 
đối với nhu cầu thị trường, 
đặc biệt là DN xuất khẩu gỗ 
và sản phẩm gỗ. các hoạt 
động chuyển đổi này khi 
được hoạch định chiến 
lược sẽ là nền tảng 
vững chắc để 
nâng cao năng 
suất bền vững cho 
DN. Đây là cơ hội 
cho các DN, vừa đạt 
được lợi ích cụ thể 
trong ngắn hạn vừa 
xây dựng được 
văn hóa phát triển 
bền vững trong 
dài hạn. 

* ilo cùng haWa đang triển khai nhiều hoạt 
động cho mục tiêu cải thiện năng suất của ngành 
gỗ Việt nam. Cụ thể, dn sẽ được những lợi ích 
nào từ các chương trình ấy? 

- chương trình “hệ sinh thái năng suất vì việc làm 
bền vững” của ilo đề xuất các DN nên ưu tiên cải 
thiện năng suất thông qua các chương trình nâng cao 
năng lực cho nguồn nhân lực, áp dụng các nguyên tắc 
sản xuất tinh gọn và sử dụng công nghệ số.

nâng cao năng suấT không chỉ 
cải Thiện khả năng cạnh Tranh 

mà còn Tạo ra điều kiện làm việc 
TốT hơn và là cơ hội cho  

người lao động, dẫn đến  
Tăng TrưỞng bền vững

DN sẽ được hưởng lợi từ các dịch vụ 
đào tạo và tư vấn được thiết kế để nâng 
cao năng suất. các chương trình này tập 
trung vào việc tối ưu hóa quy trình vận 

hành, áp dụng các thực tiễn tốt nhất và sử 
dụng công nghệ. Trong tương lai gần, trọng tâm 

sẽ là chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, cả hai yếu tố 
này đều cần thiết để duy trì và nâng cao năng suất một 
cách bền vững. chương trình “hệ sinh thái năng suất 
vì việc làm bền vững” sẽ hợp tác với chương trình “xúc 
tiến xuất khẩu Thụy sĩ” (sippo) để hỗ trợ toàn diện hơn 
cho DN trong ngành, đặc biệt trong xúc tiến thương mại 
như một động lực quan trọng để cải thiện năng suất.

Tuy nhiên, hoạt động của các tổ chức, hiệp hội... 
cũng chỉ mang tính hỗ trợ là chính. DN cần tích hợp 
việc cải thiện năng suất vào chiến lược cốt lõi. Điều 
này bao gồm đầu tư liên tục vào đào tạo nhân lực, tối 
ưu hóa quy trình và áp dụng công nghệ. bằng cách 
ưu tiên năng suất, các công ty có thể đạt được hiệu 
quả cao hơn, giảm chi phí và nâng cao khả năng cạnh 
tranh. phát triển bền vững nên được tích hợp vào các 
sáng kiến năng suất để đảm bảo tính khả thi lâu dài và 
vị thế trên thị trường.

* Xin cảm ơn ông! 
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* ngành nội thất Việt nam ghi nhận những tín 
hiệu tích cực trong nửa đầu 2024. theo ông, sức 
mạnh nào giúp ngành có khả năng sớm phục hồi?

- có cơ hội làm việc cho tổ chức toàn cầu 
canadian Wood Việt Nam - cơ quan chính phủ tỉnh 
british columbia (b.c.), tôi có cơ hội quan sát hoạt 
động của nhiều DN trong lĩnh vực nội ngoại thất cả 
sản xuất, thương mại, lẫn bán lẻ trên thế giới... Những 
chia sẻ này theo quan điểm cá nhân, tại Việt Nam, nỗ 
lực của những người làm nghề thời gian qua không 
hề nhỏ. Khi thị trường thiếu đơn hàng, các DN dành 
thời gian tìm kiếm thị trường mới, đầu tư thiết kế mới, 
tối ưu hóa sản xuất... Đó là những hoạt động mang lại 
giá trị lớn, không chỉ giúp ngành vượt khó mà còn là 
nền tảng để hướng đến việc phát triển tốt hơn trong 
tương lai. 

Trong khoảng thời gian nhiều biến động vừa qua, 
tôi đánh giá cao những đóng góp của các hiệp hội, 
đặc biệt là haWa, đã thể hiện vai trò là một tổ chức 

ngành nghề năng động, với nhiều sáng kiến trong 
việc thúc đẩy sự phát triển. các chương trình xúc tiến 
thương mại, các hội thảo và cung cấp thông tin thị 
trường cũng như các hoạt động vận động chính sách, 
đề xuất giải pháp và hỗ trợ DN giải quyết khó khăn 
trong kinh doanh... đều được tổ chức đúng thời điểm, 
đúng trọng tâm và thiết thực, gắn liền với nhu cầu và 
lợi ích của DN.

* Việc tìm kiếm thị trường mới đã giúp dn có 
thể vượt khó. nghĩa là cơ hội ở thị trường toàn 
cầu dành cho các nhà cung ứng nội thất Việt nam 
vẫn còn khá lớn? 

- DN Việt Nam có khả năng cung ứng sản phẩm 
nội ngoại thất đa dạng, phù hợp cho cả thương hiệu 
lớn ở nhiều phân khúc khác nhau. Ngành sản xuất 
nội ngoại thất xuất khẩu ở Việt Nam đã phát triển bài 
bản, nhiều dư địa phát triển nếu biết chú trọng công 
tác phát triển khách hàng.

sỞ hữu KiNh Nghiệm hơN 20 Năm Về chuỗi cuNg ứNg, Tư VấN, sảN xuấT Và  
NguồN cuNg... ôNg ViNcE TrầN TừNg làm Việc Tại WalmarT, WEaVE sErVicEs, Kpmg, 
moNDElEz iNTErNaTioNal, colgaTE palmoliVE Và Db schENKEr. ôNg cũNg là 
chuyêN gia chuỗi cuNg ứNg Với chứNg NhậN apics Và là cử NhâN Kỹ ThuậT hóa 
học. Trao Đổi Với Gỗ & Nội ThấT, ôNg cho rằNg, chiếN lược hoàN ThiệN Và Tự 
cườNg chuỗi cuNg ứNg chíNh là lựa chọN giúp NgàNh chế biếN gỗ ViệT Nam gia 
TăNg Nội, Tự TiN pháT TriểN bềN VữNg Và ThEo Đuổi các giá Trị cao hơN. 

Gia tăng nội lực, tự tin chủ động

Ông Trần Thanh Vẹn (Vince Trần) - Tổng Giám đốc Canadian Wood Việt Nam:

hoàng hoA thực hiện

dn Việt nam 
Có khẢ năng 

Cung ứng 
sẢn phẩm nội 

ngoại thất 
Đa dạng, phù 

hợp Cho CẢ 
thương hiệu 

lớn ở nhiều 
phân khúC 
kháC nhau
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Thời gian qua, các 
chương trình kết nối 
giao thương, triển lãm 
quốc tế do haWa triển 
khai đã để lại ấn tượng mạnh 
mẽ vì sự chuyên nghiệp và hiệu 
quả trong việc mở rộng thị 
trường. Tuy nhiên, địa điểm tổ 
chức triển lãm chưa xứng tầm 
với quy mô và tiềm năng. Nếu 
haWa có thể tác động với các 
cơ quan hữu quan để trong tương 
lai có được địa điểm tổ chức hội chợ quy mô 
hơn và thuận tiện hơn thì sẽ rất hữu ích. bên cạnh đó, 
mục tiêu hoàn thiện chuỗi cung ứng, từng bước kinh 
doanh theo phương thức chủ động cũng nên được 
đánh giá để có hành động chuyển mình phù hợp.

* ông có thể chia sẻ cụ thể về việc chủ động 
trên chuỗi cung ứng?

- chúng ta có thể tham khảo công nghiệp dệt 
may hàn quốc. Từ vị trí gia công, các doanh nhân 
hàn quốc từng bước nắm bắt thị hiếu, đầu tư phát 
triển sản phẩm, xây dựng thương hiệu, chủ động 
nguyên vật liệu, tiến đến tổ chức thành công hệ 
thống phân phối toàn cầu... Khi giá nhân công ngày 
một cao hơn, họ là người chủ động dịch chuyển 
khâu sản xuất sang các quốc gia lân cận và vẫn làm 
chủ chuỗi phân phối của mình...

Trở lại câu chuyện của Việt Nam. Nếu lấy nhà 
máy là tâm điểm thì chuỗi cung ứng ngành nội thất 
cần có sự phát triển ở cả hai phía. Đầu tiên, là phần 

hữu hình với nguyên liệu, phụ 
liệu đầu vào... DN phải làm 
chủ được nguyên liệu, từ xu 
hướng tiêu dùng, cách thức 
khai thác, chứng chỉ... Tiếp 
đó, ở phía bên kia sẽ là xây 
dựng các giá trị gia tăng 
như phát triển sản phẩm, 
hệ thống phân phối, 
thương hiệu... Nghĩa 
là, phải nắm rõ mảng 
khách hàng mình 
muốn phục vụ là ai, 
họ cần dịch vụ gì, và 
mình cần hoạt động 
với mô hình thế nào. 

Đó chính là chủ động trên toàn chuỗi cung ứng.
Khách hàng của canadian Wood là những DN chủ 

động tìm nguồn nguyên vật liệu mới, đưa ra những 
sản phẩm mới. sự chủ động này giúp họ luôn có đơn 
hàng, và có kế hoạch mở rộng sản xuất trong hơn hai 
năm qua, dù đó là giai đoạn khó khăn của ngành.

* theo ông, lợi thế nào giúp Việt nam có thể 
làm chủ chuỗi cung?

- Việt Nam có một phần gỗ rừng trồng trong nước 
nhưng thực tế cũng nhập khẩu gỗ từ nhiều nước trên 
thế giới để đáp ứng nhu cầu mua phong phú và lớn 
của thị trường quốc tế. canadian Wood có sứ mệnh 
giới thiệu gỗ (như hemlock, Douglas Fir) tới nhà sản 
xuất, nhà bán lẻ, nhà thiết kế và nhà phân phối. Tôi 
và đồng nghiệp ở canada có điều kiện tiếp cận nhiều 
thị trường khác nhau trên thế giới. chúng tôi nhận ra, 
các nhà bán lẻ luôn tìm kiếm sản phẩm mới với mẫu 
mã mới và nguyên liệu mới đa dạng và bền vững hơn. 
Đó chính là lý do, canadian Wood nỗ lực giúp các 
nhà sản xuất tiếp cận được nguồn gỗ mới để đa dạng 
nguồn cung.

Tại Việt Nam, canadian Wood sẽ tiếp tục hợp tác 
chặt chẽ với các chuyên gia để hỗ trợ các nhà sản 

xuất, nhà thiết kế phát triển sản phẩm giúp họ thử 
nghiệm gỗ canada. Trên hành trình theo đuổi 

mục tiêu oDm của ngành nội thất Việt, 
canadian Wood sẽ đẩy mạnh hợp tác với 
các nhà thiết kế và phát triển sản phẩm mới 
tại hoa Kỳ để xây các chương trình đào tạo 
miễn phí, giúp các DN phát triển sản phẩm 
mới hiệu quả hơn, giúp ngành nội thất Việt 

Nam độc lập hơn trong 
chuỗi giá trị nội thất 
toàn cầu. 

* Xin cảm ơn ông. 

khách hàng của canadian Wood là 
những dn chủ động Tìm nguồn nguyên 

vậT liệu mới, đưa ra những sản phẩm 
mới. sự chủ động này giúp họ luôn có 

đơn hàng, và có kế hoạch mỞ rộng sản 
xuấT Trong hơn hai năm qua, dù đó là 

giai đoạn khó khăn của ngành
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ính đến ngày 31/5, haWa đã có tổng số 634 
hội viên, trải dài trên khắp 25 tỉnh, thành trên 
cả nước. Trong đó nhóm chế biến gỗ đóng vai 

trò chủ đạo với 366 doanh nghiệp (DN) thành viên, 
chiếm tỷ lệ 58%. phần còn lại thuộc nhóm thủ công 
mỹ nghệ, thương mại, dịch vụ, đào tạo... 

Vượt qua thách thức kép
Nói về nhiệm kỳ Viii, ông Nguyễn quốc Khanh 

- chủ tịch haWa cho rằng, đây là khoảng thời gian 
nhiều ấn tượng của những người làm công tác hội. 
bởi, chỉ trong vòng 4 năm, bức tranh về ngành chế 
biến gỗ Việt Nam đã tụ hội được rất nhiều màu sắc, 
từ những thách thức to lớn của dịch bệnh khiến DN 
phải vừa chống dịch, vừa gia tăng sản xuất, vừa chăm 
lo cho đời sống nhân công... Đây cũng là thời gian DN 

Việt Nam chinh phục đỉnh cao mới của xuất khẩu gỗ 
và sản phẩm gỗ, lên đến 15,67 tỷ usD, tăng 10,9% so 
với năm 2021 rồi quay đầu sụt giảm đếm 15,9%, chỉ 
còn 13,18 tỷ usD trong năm 2023.

Với quá nhiều biến cố, quá nhiều sự kiện, ban chấp 
hành haWa đứng trước thử thách kép, vừa duy trì các 
hoạt động thường xuyên cho hội viên trong thời gian 
dịch bệnh cũng như trong giai đoạn ngành gỗ gặp 
nhiều thử thách; vừa không ngừng duy trì vị thế, nâng 
cao vai trò của ngành gỗ trong nền kinh tế Việt Nam 
cũng như trên thị trường quốc tế. Do vậy, từng thành 
viên trong ban chấp hành lẫn đội ngũ triển khai đều 
phải nỗ lực rất nhiều. Nhờ vậy, nhiệm kỳ Viii của haWa 
ghi được dấu ấn sâu sắc với hàng loạt hoạt động. 

Thể hiện được tính nhanh nhạy, sâu sát với các 
chính sách ở thị trường nhập khẩu, phải kể đến cuộc 
điều tra theo mục 301 do cơ quan đại diện Thương 

Với Tầm NhìN của NgàNh gỗ ĐếN Năm 2045, ViệT Nam sẽ TrỞ ThàNh TruNg Tâm sảN xuấT  
ToàN cầu, TroNg Nhiệm Kỳ Viii, baN chấp hàNh haWa Đã TriểN Khai hàNg loạT các chươNg TrìNh 

hướNg Tới mục Tiêu hoàN ThiệN chuỗi cuNg ứNg Từ rừNg TrồNg ĐếN sảN xuấT, ThiếT Kế,  
phâN phối bằNg Việc gia TăNg hàm lượNg côNg Nghệ, r&D, phâN phối, pháT TriểN VậT liệu... 

Nỗ lực nhiều - Thành công lớn

BaN CHấP HàNH HaWa NHIệm kỳ VIII (2020- 2023):

hồng TuyếT
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mại hoa Kỳ (usTr) khởi động, tập trung vào vấn đề 
sử dụng gỗ bất hợp pháp ở Việt Nam. Nhận thấy 
đây là sự việc rất quan trọng có thể gây ảnh hưởng 
trực tiếp đến các DN đang tham gia vào chuỗi cung 
ứng cho thị trường hoa Kỳ và toàn ngành, haWa đã 
nhanh chóng làm việc với Văn phòng luật sư baker 
mcKenzie chuẩn bị các tài liệu và lời chứng thực cũng 
như tư vấn chiến lược cho bộ Nông 
nghiệp và phát triển nông thôn 
(NN&pTNT) trong suốt quá 
trình vụ kiện diễn ra.

cùng với đó, haWa cũng 
đã tham gia nhóm công tác 
ngành hàng gỗ, lâm sản và cao 
su để điều phối các hoạt động 
thích ứng với quy định về quản 
lý việc nhập khẩu và xuất khẩu 
các sản phẩm hàng hóa gây 
mất rừng và suy thoái rừng do 
liên minh châu âu ban hành. 

Kiến tạo cơ hội
câu chuyện sụt giảm 

đơn hàng do thị trường 
thắt chặt chi tiêu trước nguy cơ lạm phát lam rộng 
trở thành một nốt trầm trong bản nhạc tăng trưởng 
của ngành chế biến gỗ Việt Nam. xúc tiến thương 
mại được xem là nhiệm vụ hàng đầu trong suốt 

nhiệm kỳ qua. haWa đã triển khai rất nhiều hoạt 
động để mang đến cơ hội mở rộng kinh doanh cho 
DN trong ngành. 

mở đầu là sự kiện Vietnam Furniture matching 
Week (WFmW) được tổ chức từ ngày 12 - 19/4/2021 
tại Tp. hồ chí minh và trực tuyến trên nền tảng hopE 
trong bối cảnh đại dịch covid hoành hành và chuỗi 

cung ngành gỗ bị gián đoạn 
nghiêm trọng. sự kiện 
Furniture sourcing Day 
đã quy tụ hơn 400 khách 
tham dự là các văn phòng 
đại diện (VpĐD), nhà sản 
xuất, nhà thương mại, 
khách mời, đối tác..., tạo ra 
hơn 600 cuộc kết nối giao 
thương và thiết lập các 
hợp tác lâu dài giữa VpĐD 
và nhà sản xuất Việt Nam. 

Trên nền tảng triển lãm trực 
tuyến www.hopefairs.com, hơn 

100 showroom trực tuyến đã giới thiệu 
sản phẩm với những thiết kế, mẫu mã, vật liệu 

mới sẵn sàng phục vụ thị trường xuất khẩu. Tiếp nối 
thành công, Vietnam Furniture matching Week 2022 
cũng đã thu hút 137 nhà mua hàng, văn VpĐD và đơn 
vị sourcing; 526 nhà sản xuất Việt Nam và DN trong 
chuỗi cung ứng; tạo ra hơn 1.000 kết nối giao thương. 

xúc Tiến Thương mại được xem 
là nhiệm vụ hàng đầu của haWa. 
haWaexpo đã mang đến cái nhìn 

Tổng Thể lẫn chi TiếT về Thực 
lực của dn chế biến gỗ việT nam 

cho khách mua hàng quốc Tế
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hiệu quả giao thương được ghi nhận rõ ràng hơn 
nữa ở công tác tổ chức hội chợ hawaExpo. Được sự 
bảo trợ bởi bộ NN&pTNT, bộ công Thương, sự chỉ đạo 
chuyên môn của sở công Thương Tp. hồ chí minh, sự 
hỗ trợ và phối hợp của 5 hiệp hội ngành gỗ lớn nhất 
trong cả nước: Viforest, haWa, biFa, DoWa, Fpa bình 
Định, hội chợ hawaExpo diễn ra liên tiếp trong hai 
năm 2023 và 2024 thành công rực rỡ, mang đến cái 
nhìn tổng thể lẫn chi tiết về thực lực của các DN chế 
biến gỗ Việt Nam cho khách mua hàng quốc tế. 

bên cạnh việc xúc tiến thương mại trên sân nhà, 
haWa còn là ngọn cờ đầu trong công tác hỗ trợ DN 
bước ra tiếp cận thị trường quốc tế thông qua các sự 
kiện: hội chợ  high point market tại hoa Kỳ năm 2023 
và 2024, Triển lãm hive Furniture show 2023 và khảo 
sát thị trường uaE, hội chợ maison & objects 2023 
tại pháp, hội chợ WmF 2023 tại Trung quốc... Việc có 
mặt tại các hội chợ quốc tế lớn không những giúp DN 
có thêm kết nối với khách hàng mà còn là dịp để DN 
lắng nghe, nắm bắt những nhu cầu, xu hướng tiêu 
dùng mới, kịp thời hoạch định chiến lược kinh doanh 
khi thị trường hồi phục.

Mở ra cánh cửa mới
Thấu hiểu khó khăn của DN, haWa đã nỗ lực kết 

nối với các tổ chức, các hội chợ quốc tế để mang đến 
cho DN những thông tin chi tiết về nhu cầu nội thất ở 
các thị trường tiềm năng như: Trung Đông, châu phi, 
ấn Độ, bắc mỹ... các DN trong ngành đã rất hào hứng 
trong sự kiện kết nối với 15 DN thương mại điện tử 
xuyên biên giới đến từ Ninh ba - Trung quốc để cùng 
tìm hiểu về hướng đi mới, hiện đại và giàu tiềm năng 
trong bối cảnh thị trường truyền thống đang có nhiều 
thử thách.  Từ những chương trình kết nối giữa hội 
viên haWa và Wayfair cùng amazon global selling 
Việt Nam, hiện đã có nhiều DN nội thất thử nghiệm 
phương cách kinh doanh này và bước đầu đã có đơn 
hàng như kỳ vọng.

chỉ riêng hawaExpo 2024, 
diễn ra từ ngày 6 - 9/3/2024 đã 
chào đón hơn 500 nhà triển lãm 
tham gia, hơn 2.500 gian hàng 
trên diện tích 56.000m2, thu hút 
20.076 nhà mua hàng từ 110 
quốc gia và khu vực, hội chợ trở 
thành cơ hội lý tưởng để tiếp 
cận trung tâm của chuỗi hội 
chợ đồ nội thất châu á. Thành 
công trong công tác tổ chức của 
hawaExpo là nền tảng để sở 
công Thương Tp. hồ chí minh 
tin tưởng giao phó cho haWa 
tổ chức vận hành hội chợ hàng 
Việt Nam xuất khẩu 2023 và 2024. 
Không chỉ là một sự kiện triển 
lãm, hai hội chợ này còn tạo được 
ấn tượng về sự năng động, đổi 
mới và hiệu quả trong công tác 
tổ chức. haWa cũng là đơn vị 
đồng tổ chức Triển lãm quốc tế 
ngành công nghiệp chế biến gỗ 
VietnamWood 2022 và 2023.
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Thương mại điện tử chỉ là một 
trong nhiều hoạt động mà haWa 
triển khai trong mục tiêu chuyển 
đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển 
bền vững của ngành nội thất. Kết hợp 
với ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (ban 
iV), hỗ trợ kỹ thuật bởi tổ chức quỹ châu á, haWa 
đã triển khai thành công chương trình hỗ trợ nâng 
cao năng lực chuyển đổi số ngành gỗ, chế biến gỗ 
Việt Nam (cio ngành gỗ). xuyên suốt 7 hoạt động 
hội thảo diễn ra từ tháng 4 đến tháng 7/2022, chương 
trình thu hút 650 lượt tham gia, mang đến cho các 
DN trong và ngoài hội cái nhìn cụ thể về công tác 
chuyển đổi số. 

Tiếp nối cio ngành gỗ, Dự án hệ sinh thái năng 
suất vì việc làm bền vững cho DN ngành gỗ tại Việt 
Nam do haWa tổ chức với sự hỗ trợ kỹ thuật từ Tổ 
chức lao động quốc tế (ilo) nhằm hỗ trợ DN ngành 
gỗ Việt Nam chuyển đổi số trong sản xuất, nhận thức 
và bước đầu thực hành giảm thải carbon cũng như 
nâng cao năng lực về quản trị carbon trong các nhà 
máy cũng đã được triển khai. Dự án bao gồm 7 hoạt 
động bao gồm talkshow, hội thảo, đào tạo, thăm nhà 
máy, kiểm kê thí điểm tại nhà máy sản xuất. Dự án 
diễn ra từ tháng 5 đến tháng 10 năm 2024, tạo nền 
tảng cho mục tiêu xa hơn là chuyển đổi xanh, phát 
triển bền vững.

Gia tăng hàm lượng giá trị 
mục tiêu ngành chế biến gỗ Việt Nam phát triển 

bền vững sẽ khó đạt được nếu chỉ yên phận trong 
vai trò gia công. Với tinh thần dấn thân, khai phá, 
haWa là tổ chức tiên phong chuyển tải thông điệp 

về giấc mơ gia tăng hàm 
lượng sáng tạo cho sản phẩm 
Việt Nam. hơn 20 năm kiên 
trì theo đuổi giải thưởng 
Thiết kế sản phẩm nội thất 
gỗ hoa mai - hoa mai 
Design award (hma), 
một sáng kiến của haWa 

đã có được quả ngọt trong nhiệm kỳ thứ Viii này. 
Trong ba mùa giải (năm 2020 - 2021, 2022 và 2023 
- 2024), hma đã nhận được 924 bài dự thi từ hơn 
40 trường đại học và cao đẳng trên toàn quốc. 
hơn 300 kiến trúc sư, nhà thiết kế tự do và các DN 
chuyên về thiết kế nội thất. bên lề cuộc thi, hàng 
loạt hội thảo, workshop, talkshow nhằm mang đến 
cho sinh viên, các nhà thiết kế và DN trong nước 
các thông tin quan trọng như xu hướng thiết kế nội 
thất, xu hướng sử dụng vật liệu bền vững... Tháng 
4/2024, hoa mai Design award đã có cơ hội triển 
lãm 3 tác phẩm xuất sắc nhất tại hội chợ milan 
Design Week ở Ý, mang tầm vóc và tài năng thiết kế 
của Việt Nam ra thế giới.

hoa mai là bước đi đầu tiên, là nền tảng của giấc 
mơ và định hướng về mô hình oDm - phát triển sản 
phẩm, chinh phục thị trường bằng chính thiết kế 
của người Việt. Khi đã có được những điển hình tiên 
phong, từng bước, các DN hội viên dưới mái nhà 
haWa dần mạnh dạn hơn trong việc đầu tư cho thiết 
kế, gia tăng hàm lượng công nghệ để gia tăng lợi thế 
cạnh tranh. “Từng bước, ngành nội thất Việt Nam sẽ 
phải tự lực, tự cường trên chuỗi cung ứng. chúng ta 
có năng lực, có cơ hội và có quyết tâm để đạt được 
mục tiêu đó”, ông Nguyễn quốc Khanh nói. 

với hoa mai design aWard,  
haWa là Tổ chức Tiên phong 

chuyển Tải Thông điệp về giấc mơ 
gia Tăng hàm lượng sáng Tạo  

cho sản phẩm gỗ việT nam
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Niềm tin và kỳ vọng
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là Tổ chức Được ĐáNh giá cao TroNg Vai Trò ĐịNh hướNg cho sự pháT TriểN chuNg của NgàNh, 
haWa Được các Tổ chức quốc Tế, các cơ quaN baN NgàNh lẫN DoaNh Nghiệp TiN TưỞNg. Niềm 
TiN Và Kỳ VọNg là áp lực NhưNg cũNg là ĐộNg lực Để NhữNg coN Người haWa DấN ThâN.

DN Việt Nam với các nhà cung cấp và thị trường trên 
toàn thế giới, giúp DN có được nguồn cung và đơn 
hàng, mở rộng danh sách đối tác tiềm năng.

quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện hoa Kỳ 
- Việt Nam đang mang lại nhiều cơ hội hơn cho 
thương mại và hợp tác song phương. Tôi cho rằng, 
haWa cần tiếp tục phát huy những hỗ trợ về chiều 
sâu, giúp các DN nội - ngoại thất Việt Nam cập 
nhật thông tin về các diễn biến của thị trường và 
quy định trên toàn thế giới.

Đáng chú ý, người tiêu dùng và chính phủ các 
nước đang kêu gọi tăng cường tính bền vững trong 
tiêu dùng cũng như các tiêu chuẩn lao động, với vai 
trò dẫn dắt của hiệp hội, haWa cần chú ý đến việc 
đưa ra định hướng, hỗ trợ DN Việt Nam kịp thời 
đáp ứng những yêu cầu tiêu dùng bền vững từ phía 
thị trường.

haWa đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển 
của ngành chế biến gỗ Việt Nam thông qua việc 

hợp tác hiệu quả với nhiều đối tác trong và ngoài 
nước để quảng bá các sản phẩm gỗ cũng như hỗ trợ 
doanh nghiệp (DN) giải quyết những thách thức mà 
ngành đang phải đối mặt. Đây là tổ chức phối hợp 
chặt chẽ với phòng Nông nghiệp đối ngoại (Fas) 
thuộc bộ Nông nghiệp hoa Kỳ tại Việt Nam, để đảm 
bảo ngành gỗ Việt Nam có thể tiếp cận thông tin mới 
nhất về các xu hướng và quy định trên thế giới. 

hợp tác giữa Fas và haWa góp phần thúc đẩy 
quan hệ song phương giữa các nhà cung cấp gỗ của 
hoa Kỳ và các DN chế biến gỗ Việt Nam. Trong đó, 
Việt Nam là thị trường nhập khẩu chính yếu gỗ từ 
hoa Kỳ và hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu hàng đầu 
cho đồ nội thất và sản phẩm gỗ của Việt Nam. Tôi 
đánh giá cao haWa trong việc thiết lập liên kết giữa 

Ông andrew anderson-Sprecher - Tùy viên Nông nghiệp 
cấp cao, Tổng Lãnh sự quán Hoa kỳ tại TP. Hồ Chí minh:

Tăng cường tính bền vững
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Trước và đặc biệt trong bối cảnh covid, chuyển đổi 
số được xác định là mục tiêu đặc biệt quan trọng 

gắn với năng lực cạnh tranh của DN Việt Nam. Tuy 
vậy, mức độ chuyển đổi còn nhiều khác nhau về chất 
lượng và tốc độ giữa các loại hình DN, giữa các nhóm 
ngành/lĩnh vực... Trong bối cảnh đó, hawa được coi là 
một "điểm sáng" về nỗ lực và quyết tâm.

cùng với sự hỗ trợ kĩ thuật của ban iV & quỹ châu 
á, sáng kiến thành lập "câu lạc bộ cTo/cDo haWa" 
đã được công bố, vận hành để tập trung xây dựng đội 
ngũ giám đốc công nghệ số/dữ liệu số trong các DN 
chế biến ngành gỗ. Với cách tiếp cận tập trung vào 
con người và phương pháp chuyển đổi, các DN và cá 
nhân tham gia chương trình đã có những cam kết rất 
cao, chia sẻ, gắn kết, tìm hiểu từ lý thuyết tới các bài 
toán thực hành cùng đội ngũ chuyên gia hàng đầu 
trong mảng số hóa. Nỗ lực này đã mang lại luồng sinh 
khí mới và hiệu quả cho không chỉ hội viên haWa mà 
còn truyền cảm hứng để ban iV lan tỏa tới các hiệp 
hội khác.

Trần Quốc Huy - CEO Utifit:

kết nối cũ - mới

Bà Phạm Thị Ngọc Thủy - Giám đốc Văn phòng  
Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV):

“Điểm sáng” HaWa 
Thời gian tới, áp lực 

chuyển đổi gia tăng thêm một 
bậc vì bên cạnh chuyển đổi số, DN 
còn phải đối diện với bài toán chuyển đổi xanh 
mang tính bắt buộc rất cao ở cả thị trường trong 
nước và quốc tế. xét ngay trong bài toán chuyển 
đổi số, với sự xuất hiện của các công nghệ mới 
như thực tế ảo, ai, dữ liệu lớn... DN cũng phải đầu 
tư và điều chỉnh, chấp nhận những thay đổi mang 
tính hệ thống và quy trình tổng thể chứ không 
đơn thuần là triển khai từng ứng dụng riêng lẻ như 
trước đây. Điều này đòi hỏi quyết tâm và nỗ lực 
cao hơn nữa từ phía DN. 

Trong bối cảnh này, haWa cần phát huy mạnh 
mẽ hơn để trước hết là nâng cao nhận thức, liên tục 
cập nhật thông tin, kiến thức cho hội viên. Đồng thời, 
hỗ trợ tạo ra các điển hình tốt, hiệu quả, ấn tượng 
nhằm lan tỏa tới các hội viên khác. quan trọng hơn 
nữa là công tác kiến nghị chính sách để tạo thuận lợi 
cho DN trên tiến trình chuyển đổi của ngành. 

giá trị lớn nhất mà tôi cũng như các DN trong 
ngành nhận được khi tham gia vào mái nhà 

chung haWa là sự quan tâm sâu sát dành cho các hội 
viên. sau nữa là cơ hội nâng cao kiến thức và năng 
lực từ việc tham gia các chương trình của haWa triển 
khai. Tôi đặc biệt ấn tượng với các chương trình tư 
vấn chuyển đổi số haWa kết hợp cùng các tổ chức 
quốc tế, ban ngành trong nước thực hiện, nên từ hà 
Nội tôi đã bay vào Tp. hồ chí minh để tham dự các sự 
kiện này.

Trong nhiệm kỳ nhiều biến động vừa qua, DN thấy 
được nỗ lực và tâm huyết của các thành viên trong 
bch. rất mong trong nhiệm kỳ tới, hoạt động tư 

vấn, kết nối sẽ được haWa 
tiếp tục tổ chức để DN trong 
ngành có được môi trường chung, 
định hướng chung để cùng nhau nỗ lực.

Với những hoạt động mang lợi ích thiết thực cho 
DN, tôi nghĩ, càng ngày hội viên sẽ càng tăng lên. Để 
các hội viên mới và cũ sự thấu hiểu lẫn nhau rất quan 
trọng. công tác này cần được chú ý để từng bước 
gây dựng tính kết nối ngày một sâu sắc hơn giữa các 
thành viên với nhau. Được vậy, haWa sẽ duy trì và 
phát huy hơn nữa sức mạnh của tình đoàn kết, từng 
bước hoàn thiện hệ sinh thái của ngành. có được giá 
trị này, các DN sẽ có cơ hội cùng nhau tiến xa.
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mộT giải ThưỞNg ThườNg NiêN, hai hội chợ quốc Tế, hàNg Trăm 
hội Thảo, chươNg TrìNh xúc TiếN ThươNg mại TroNg Nước Và Thế 
giới, gắN KếT hội ViêN, sáT cáNh cùNg các cơ quaN baN NgàNh... là 
NhữNg ThàNh quả mà Nhiệm Kỳ Viii, baN chấp hàNh haWa Đã làm 
Được. NhữNg ĐóNg góp ThiếT Thực, có Vai Trò chiếN lược ấy sẽ 
KhôNg chỉ TroNg 4 Năm mà còN Tác ĐộNg lâu Dài ĐếN hoạT ĐộNg 
của NgàNh. 
gặp gỡ NhữNg cáNh Tay Đã Trực Tiếp ĐóNg góp cho hoạT ĐộNg hội 
suốT Nhiệm Kỳ qua Để Thấy NhiệT huyếT VẫN ĐaNg TràN Đầy TroNg 
NhữNg Người coN của NgàNh gỗ. 

và hơn thế nữa

hồng TuyếT
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Nhiệm kỳ vừa qua có quá nhiều biến động khiến DN 
trong ngành nhiều phen bị động. Tuy nhiên, khó khăn 

ấy lại là động lực để đội ngũ haWa phát huy tối đa tinh 
thần cống hiến vì cộng đồng, sáng tạo trước thời cuộc, kịp 
thời hỗ trợ các DN trong ngành. 

gắn bó với haWa hơn hai thập kỷ, tôi rất tự hào với tinh 
thần cống hiến mà haWa đã duy trì được đến ngày hôm 
nay. Thời gian tới, trên nền tảng đã được tạo dựng vững 
chắc ở nhiệm kỳ Viii, hoạt động của haWa sẽ mở rộng theo 
định hướng đổi mới, sáng tạo. chúng ta sẽ nỗ lực để DN 
trong ngành có thể Tự cường trên chuỗi cung ứng. Đây là 
một mục tiêu rất lớn nhưng hoàn toàn có thể bởi ngành nội 
thất Việt Nam gần như đã hội tụ đủ các điều kiện “cần” như 
nguồn lực, nguyên liệu, công nghệ, năng lực quản trị...

haWa sẽ triển khai những chương trình tìm kiếm vật 
liệu mới, gia tăng hàm lượng sáng tạo, thiết lập hệ thống 
phân phối... chúng tôi sẽ kết nối với các nguồn lực từ các 
tổ chức quốc tế, các nhà khoa học, đội ngũ sáng tạo trong 
và ngoài nước.... để mang đến DN cơ hội đổi mới, tăng 
trưởng và phát triển bền vững. 

Ông Phùng Quốc mẫn - Phó chủ tịch HaWa,  
Chủ tịch HĐTV Công ty Bảo Hưng:

Giữ vững tinh thần cống hiến
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Nhiệm kỳ Viii là thời gian ban chấp hành (bch) tạo 
dựng được những kết nối cần thiết trong chuỗi 

cung ứng ngành nội thất, từ các cơ quan hữu quan, 
các tổ chức quốc tế lẫn các hiệp hội, doanh nghiệp 
(DN) trong và ngoài ngành. mỗi kết nối đều là mắt 
xích cần thiết để ngành hướng đến mục tiêu cao hơn, 
bền vững hơn mà nhiệm kỳ mới đang hướng tới: Tự 
cường trên chuỗi cung ứng. Những khó khăn trong 
thời gian vừa qua là cơ hội để đội ngũ haWa tích lũy 
kinh nghiệm “trực chiến”, sẵn sàng cho việc chinh phục 
những giá trị mới. Tôi đánh giá cao năng lực của đội 
ngũ trẻ trong văn phòng. các bạn luôn nhiệt tình, sáng 
tạo và lăn xả trong mọi hoạt động. Nguồn năng lượng 
này sẽ là nền tảng để các hoạt động của haWa trong 
nhiệm kỳ ix đạt hiệu quả cao hơn nữa.

Thời gian tới, bên cạnh tiếp tục phát huy thế mạnh 
ở các chương trình xúc tiến thương mại, giúp DN mở 
rộng thị trường, hiệp hội sẽ triển khai những hoạt 
động đào tạo, kết nối... giúp DN hoàn thiện các giá trị 
cần thiết để có thể thực sự tham gia vào chuỗi cung 
ứng một cách chủ động.

Bà Dương Thị minh Tuệ - Phó chủ tịch HaWa,  
Giám đốc gỗ minh Dương: 

Hoàn thiện những mắt xích cần thiết 

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HAWA NHIỆM KỲ IX
8.8.2024 | 15:00 | White Palace

một trong những chương trình mà tôi được vinh 
dự tham gia là Dự án haWa DDs. Đây là một 

dự án lớn, đòi hỏi nhiều nguồn lực về chuyên môn 
(phần mềm), pháp lý (các yêu cầu của EuTr, FlEgT) 
và kinh phí, nhưng lại có ý nghĩa và ảnh hưởng lớn 
đến toàn ngành, vì tạo ra được platform giúp các 
DN có thể kiểm soát được chuỗi cung ứng, đảm bảo 
các yêu cầu về gỗ hợp pháp, truy soát nguồn gốc... 
Trong nhiệm kỳ Viii, dự án đã kết thúc giai đoạn 1, 
hoàn thiện về mặt kỹ thuật, với các module chức 
năng kiểm soát gỗ nội địa đã được giới thiệu và triển 
khai tới các hội viên.

Với các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc gỗ ngày 
càng khắt khe hơn, nhất là đạo luật EuDr đã được 
thay thế cho EuTr, tôi hy vọng haWa DDs sớm  
được áp dụng rộng rãi. Trong nhiệm kỳ tới haWa sẽ 
dành thêm nguồn lực, kêu gọi, kết hợp cùng các tổ 
chức quốc tế để hoàn thiện giai đoạn 2, chính thức  
hỗ trợ các DN sử dụng công cụ này trong hoạt động 
kinh doanh.

Ông Nguyễn Hoài Bảo - Phó chủ tịch HaWa,  
Phó tổng giám đốc Công ty Scansia Pacific: 

Tiếp tục hành trình HaWa DDS
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bất kỳ một tổ chức nào muốn thu hút nhiều 
người tham gia đều phải thể hiện được ý nghĩa, 

giá trị và tính đóng góp của nó. muốn tổng hòa 
được cả ba giá trị trên, cần phải có một mô hình 
đặc thù. Theo đuổi và thiết lập thành công mô hình 
bso (business service organiser) - tổ chức phục vụ 
doanh nghiệp, tổ chức của haWa không đơn thuần 
là hoạt động hội. Dưới các ban, tương ứng với từng 
mảng nội dung hoạt động, sẽ là các dự án, chương 
trình và từng dự án, chương trình sẽ có thành viên 
bch và nhân viên văn phòng phụ trách. 

Việc kết hợp thêm cách thức quản lý dự án vào 
công tác hội giúp các hoạt động của haWa có được 
kết quả tích cực và thiết thực. Nhờ vậy, có thể động 
viên được nguồn lực bên trong, thu hút thêm nguồn 
lực bên ngoài. Trong nhiệm kỳ tới, mô hình này sẽ 
tiếp tục được triển khai, nhằm phát huy được các 
giá trị đóng góp từ các doanh nhân trong ngành lẫn 
nguồn lực sáng tạo trẻ. 

Ông Nguyễn Chánh Phương - Phó chủ tịch  
kiêm Tổng thư ký HaWa, Chủ tịch HĐTV Công ty Danh mộc:

mô hình đặc thù

câu chuyện mang tính “sống còn” của DN vẫn 
luôn là đơn hàng, là doanh thu. Do vậy, dù ở 

nhiệm kỳ Viii nhiều thách thức vừa qua hay nhiệm 
kỳ ix nhiều cơ hội lẫn sự bất định phía trước thì 
các hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ DN 
gia tăng lợi thế cạnh tranh vẫn luôn là trọng tâm 
trong các hoạt động của haWa. 

Trong bối cảnh mới, công tác tổ chức hội chợ, 
phát triển thị trường, tìm kiếm cơ hội mới... vẫn 
sẽ được chú trọng. Đặc biệt, haWa sẽ nỗ lực hơn 
nữa trong việc hợp tác, kết nối với các tổ chức 
trong và ngoài nước để có được những hỗ trợ tốt 
nhất cho các DN trong ngành.

Ông Nguyễn Thanh Phong - Phó chủ tịch HaWa,  
Tổng giám đốc Công ty CP Oseven: 

Giá trị thực tiễn

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HAWA NHIỆM KỲ IX
8.8.2024 | 15:00 | White Palace



ho
ạt

 đ
ộn

g 
hộ

i

 37

Nhiệm kỳ Viii là thời gian toàn ngành gặp 
thách thức. Nhưng cũng chính thời gian này 

cho thấy khả năng thích ứng và sáng tạo của các 
DN ngành gỗ và nhất là cách thức triển khai các 
hoạt động hội của haWa. Nhờ tất cả các yếu tố 
này mà cộng đồng hội viên haWa đã tăng sức 
chống chịu, nhanh chóng lấy lại được cân bằng, 
hướng đến mục tiêu tăng trưởng.

Kinh nghiệm vượt khó của nhiệm kỳ trước 
cho thấy, khi công tác kết nối được tổ chức tốt, 
các DN trong ngành có thể cùng nhau gia tăng 
giá trị, cùng mang đến cho khách hàng nhiều 
lựa chọn hơn. Do vậy, ở nhiệm kỳ ix, những hoạt 
động giao lưu, kết nối sẽ tiếp tục được tổ chức 
và mở rộng để cộng đồng haWa ngày một lớn 
mạnh hơn nữa. 

Bà Đỗ Thị kim Loan - Phó tổng thư ký,  
Tổng giám đốc Công ty Sao Nam:

Đồng lòng, đồng sức

Tinh thần tương trợ, gắn kết để cùng chinh 
phục thử thách trong cộng đồng hội viên 

haWa được thể hiện rất rõ trong nhiệm kỳ 
Viii. con số tăng trưởng hội viên mới lên đến 
25% cho thấy vai trò và vị thế của haWa 
ngày càng phát triển.

bước sang nhiệm kỳ ix, việc quy tụ thêm 
nhiều thành viên mới trong bch sẽ mở ra cho 
haWa kỳ vọng về một nhiệm kỳ có nhiều 
đóng góp hơn, quyết liệt hơn trong việc xây 
dựng ngành nội thất Việt Nam giàu sáng tạo, 
bền vững. 

Ông Tô Ngọc Ngời - Trưởng Ban kiểm tra  
BCH HaWa, Tổng Giám đốc Vinafor Saigon:

mở rộng đội ngũ,  
kỳ vọng thế trận mới
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Nhiệm kỳ Viii đầy thách thức nhưng lại là thời gian 
haWa thể hiện được khả năng sáng tạo, thích 

ứng trong việc tổ chức được hoạt động, kết nối được 
nhiều DN ngành chế biến gỗ. có trải qua những khó 
khăn trong thời kỳ dịch bệnh, chịu ảnh hưởng bởi 
những biến động của thế giới mới thấy được sự kiên 
trì và bền bỉ của DN trong ngành là rất lớn. Trên nền 
tảng này, haWa cần thiết triển khai thêm các hoạt 
động hỗ trợ DN nâng cao kỹ năng quản trị bằng công 
nghệ, đưa các nền tảng công nghệ (e-commerce 
platform) đến với DN Việt Nam để gia tăng lợi thế 
cạnh tranh, tạo ra giá trị tối ưu cho khách hàng.

Thời gian tới, bch sẽ ưu tiên triển khai thêm hoạt 
động tham quan thực tế để các DN trong ngành chia 
sẻ kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau, đặc biệt hướng tới 
sản xuất bền vững. Những kết nối ngoài ngành sẽ được 
đẩy mạnh, phối hợp với các hiệp hội khác như kiến trúc, 
vật liệu xây dựng, logistics... để hoàn thiện chuỗi giá 
trị, giúp DN trong ngành tối ưu chi phí, thu hút và tạo 
thuận tiện cho khách hàng trong và ngoài nước.

Ông Võ Quốc Lợi - Ủy viên BCH,  
thành viên HĐQT Trường Thành:

Thách thức nhưng sáng tạo

Những ngăn trở về măt địa lý trong thời gian 
dịch bệnh đòi hỏi hoạt động của haWa trong 

nhiệm kỳ Viii phải kịp thời thích ứng. Nhờ vậy mà 
nhiều công cụ hiện đại đã được ứng dụng như: Tổ 
chức hội thảo online, nền tảng triển lãm trực tuyến 
hopE, kết nối từ xa với các hội viên... Từ đó, mở ra 
nhiều cách thức hoạt động hội mới.

Trong nhiệm kỳ ix, mục tiêu phát triển bền vững 
sẽ là kim chỉ nam. hoạt động giúp DN thích nghi 
dần với các quy chuẩn nhập khẩu mới ở thị trường 
quốc tế sẽ được chú trọng. một trong những thành 
quả của nhiệm kỳ Viii là haWa DDs sẽ tiếp tục 
được đầu tư, mở rộng để hệ thống giải trình nguồn 
gốc gỗ này có thể trở thành công cụ hỗ trợ DN 
trong ngành chứng minh được tính hợp pháp của 
nguyên liệu. 

Ông Võ Tuấn Hải - Ủy viên BCH,  
Giám đốc Đức Lợi 2:

Gia tăng công cụ hiện đại
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Trong thời gian ngành có nhiều biến động, từ đối phó với 
dịch bệnh, tăng trưởng nóng rồi sụt giảm... haWa đã thể 

hiện được vai trò quan trọng của một hiệp hội: là chỗ dựa 
tinh thần vững chắc cho DN. Những thông điệp về vững tin, 
vượt khó, gia tăng nội lực, cải thiện vị thế... haWa đã đưa ra 
kịp thời, có giá trị truyền động lực, giúp DN vững tinh thần, 
từng bước thích ứng với khó khăn.

bên cạnh công tác truyền thông, haWa vẫn luôn là ngọn 
cờ đầu trong việc đưa ra định hướng phát triển cho ngành mà 
cụ thể nhất là mục tiêu chuyển đổi số ngành gỗ, chuyển đổi 
xanh... giúp DN có được cái nhìn chiến lược cho những hoạch 
định phát triển của mình. Trong nhiệm kỳ tới, tôi nghĩ mình 
cần gắn với công tác kết nối nhiều hơn. Dưới mái nhà haWa, 
bên cạnh các thương hiệu lớn còn có những DN vừa và nhỏ, 
rất cần được hỗ trợ. Những kết nối giữa các DN tương thích 
với nhau sẽ tạo ra được những nhóm thành viên thân hữu, 
đoàn kết để phát huy sức mạnh từng thành viên, mang đến 
nhiều lựa chọn hơn cho khách hàng. Kết nối từng nhóm hội 
viên mạnh với nhau sẽ tạo thêm nguồn lực mới cho haWa, 
cho ngành thủ công mỹ nghệ và chế biến gỗ Việt Nam.

mục tiêu thay đổi nhận thức DN ngành gỗ và thủ công mỹ 
nghệ trong chuyển đổi số mà nhiệm kỳ Viii theo đuổi đã 

được hoàn thành với hàng loạt chương trình, hội thảo, tham 
quan thực tế... Tuy nhiên, đây mới chỉ là giai đoạn đầu tiên 
trong việc lắng nghe và tác động để DN trong ngành nhận 
thức được đầy đủ vai trò quan trọng trong việc ứng dụng 
công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, tạo lợi thế cạnh tranh.

Trong nhiệm kỳ mới, với sự đồng hành tiếp tục của các tổ 
chức quốc tế lẫn trong nước như ilo, ban Nghiên cứu phát 
triển kinh tế tư nhân (ban iV)... hoạt động hỗ trợ DN chuyển 
đổi số sẽ được đẩy mạnh triển khai các hoạt động mang tính 
thực tế hơn là hỗ trợ DN khảo sát hiện trạng, tư vấn và kết 
nối với các đối tác chuyển đổi số... để DN có thể thực hiện 
những bước tiếp theo trên hành trình gia tăng hàm lượng 
công nghệ của mình. 

song song đó, hoạt động đào tạo, hướng đến gia tăng 
kỹ năng cho đội ngũ DN trẻ, những thành viên thế hệ lãnh 
đạo DN kế cận... mà bch ấp ủ thời gian qua cũng sẽ được 
cải tiến, thực hiện với nhiều hình thức hiện đại hơn, trực 
quan hơn. 

Ông Nguyễn Văn Sang - Ủy viên BCH HaWa,  
Giám đốc điều hành Viet Products Corp:

Điểm dựa tinh thần

Ông Nguyễn Duy Toàn - Ủy viên BCH,  
Phó tổng giám đốc Hồng ký:

Đẩy mạnh mục tiêu chuyển đổi số
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hoạt động kinh doanh nhiều khó khăn khiến 
những người điều hành DN áp lực, nặng gánh 

trong công tác kinh doanh. rất mừng là ngọn lửa 
cống hiến và sự đồng lòng của đội ngũ bch haWa 
vẫn được duy trì, giúp hoạt động chung của haWa 
trong nhiệm kỳ Viii thành công, mang lại nhiều lợi ích 
thiết thực cho DN.

bốn tiêu chí: chia sẻ - làm gương - Kết nối - phi 
lợi nhuận vẫn sẽ được đặt ra hàng đầu trong mọi 
hoạt động của haWa, nhưng sang nhiệm kỳ mới, 
sẽ có thêm giá trị sáng tạo. bch sẽ dành thời gian, 
nguồn lực để có thể mang đến giải pháp thiết thực, 
giúp DN có thêm nguồn lực và giá trị cạnh tranh. 
Trong đó, đặc biệt là chương trình phát triển ứng 
dụng nguyên liệu mới, kết nối DN với nguồn cung 
ứng nguyên liệu bản địa hợp pháp vùng Đồng bằng 
sông cửu long và tạo cơ hội cho các DN thủ công 
mỹ nghệ, các làng nghề... có điều kiện bước ra thị 
trường thế giới. 

Ông Trần Lam Sơn - Ủy viên BCH,  
Phó tổng giám đốc Thiên minh:

Thêm sáng tạo vào tiêu chí hoạt động

sự nhiệt tình, xốc vác của đội ngũ haWa hỗ trợ 
rất lớn về mặt tinh thần cho DN vững tin, vượt 

qua nhiều thách thức mang tính thời cuộc trong suốt 
nhiệm kỳ Viii. bên cạnh tinh thần thì vấn đề mang tính 
“cơm áo” là duy trì và mở rộng kinh doanh, có được 
đơn hàng, đảm bảo đời sống nhân công... cũng được 
haWa hỗ trợ cho DN thông qua các chương trình xúc 
tiến thương mại, kết nối giao thương, hội chợ quốc tế 
trong và ngoài nước. 

Tính cạnh tranh ở thị trường nội thất toàn cầu vẫn 
hết sức khốc liệt, đòi hỏi ở các thị trường nhập khẩu 
cũng ngày một khắt khe hơn. hoạt động của haWa 
nhiệm kỳ ix sẽ gắn với nhiệm vụ giúp DN nâng cao nội 
lực, gắn kết các thành viên, kêu gọi sự tham gia của các 
DN có liên quan để từng bước hoàn thiện, chủ động 
trên toàn chuỗi cung ứng. Trong đó, đặc biệt chú ý đến 
vai trò của những nhà khoa học, đội ngũ nghiên cứu... 
giúp DN có cơ hội tiếp cận với những lựa chọn mới về 
nguyên liệu, công nghệ... Đây sẽ nền tảng để DN Việt 
có thể thử nghiệm các giá trị mới, từng bước nâng cao 
địa vị công nghiệp nội thất Việt Nam.

Ông Vũ Quang Huy - Ủy viên BCH,  
Chủ tịch HĐQT TEkCOm:

Thử nghiệm những giá trị mới
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mái nhà haWa là điểm tựa, là không gian kết 
nối, là nơi gây dựng những thân tình của người 

làm nghề với nhau... xuyên suốt trong các hoạt động 
của haWa luôn có một tinh thần chung: Đoàn kết và 
hướng tới lợi ích của DN. Nhiệm kỳ Viii diễn ra trong 
bối cảnh ngành có nhiều thách thức, tinh thần đoàn 
kết ấy thể hiện mạnh mẽ hơn nhiều lần. Từ việc sát 
cánh cùng nhau chống dịch, cùng liên kết để tiếp cận 
khách hàng ở những thị trường mới...

Tôi đánh giá cao công tác truyền thông của hội, 
mang đến cho DN những thông tin về thị trường, 
định hướng phát triển đúng đắn, kịp thời trong nhiệm 
kỳ vừa qua. các hoạt động đấu tranh bảo vệ lợi ích 
của DN trong ngành cũng hết sức quyết liệt. Trong 
nhiệm kỳ tới, haWa cần tiếp tục phát huy những thế 
mạnh này. Đồng thời, tổ thức thêm nhiều chương 
trình đào tạo cho DN, các buổi gặp mặt chia sẻ thông 
tin trong cộng đồng để củng cố và phát huy hơn nữa 
tinh thần đoàn kết. 

haWa là nơi tôi được kết nối với nhiều tổ chức, 
DN trong ngành để cập nhật những kiến thức, 

quy định mới về sản phẩm, thị trường... Nhờ kết nối 
DN hội viên, với các tổ chức chuyên môn, haWa đã 
và đang mang đến cho DN trong ngành nhiều cơ hội 
phát triển kinh doanh, củng cố nội lực. Đây là giá trị 
mà ban chấp hành nhiệm kỳ Viii cũng như các nhiệm 
kỳ trước đó giữ vững. 

Trong nhiệm kỳ mới, công tác kết nối, giao lưu sẽ 
tiếp tục được tăng cường chiều sâu để củng cố sức 
mạnh cộng đồng DN hội viên nói riêng cũng như của 
DN Việt Nam nói chung. ban chấp hành sẽ tiếp tục làm 
việc sâu sát với các tổ chức, cơ quan chuyên môn trong 
và ngoài nước để kịp thời cập nhật các luật định, quy 
chuẩn mới của thị trường nhập khẩu, tạo điều kiện cho 
DN trong ngành có những bước chuẩn bị cần thiết.

song song đó, haWa sẽ tổ chức thêm các hoạt 
động xã hội nhằm hỗ trợ trực tiếp người lao động 
đang đóng góp rất nhiều ở đầu chuỗi cung ứng, cụ 
thể là lâm dân trồng rừng, trồng nguyên liệu, công 
nhân, thợ thủ công... 

Bà Tạ Thanh Thảo - Ủy viên Ban kiểm tra BCH HaWa,  
Giám đốc Công ty TNHH Gỗ mỹ:

Sức mạnh của sự đoàn kết 

Bà Phạm Thị Hồng Quang - Ủy viên BCH HaWa,  
Giám đốc Công ty Nguồn Việt:

Phát huy giá trị kết nối, hỗ trợ
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cùng nhau trải qua nhiều khó khăn, thách thức... 
với mục tiêu chung là xây dựng ngành nội thất 

Việt Nam phát triển bền vững, những con người của 
haWa ngày càng gắn kết với nhau hơn. sự gắn kết 
đó tạo nên sức mạnh để các mục tiêu của nhiệm kỳ 
Viii được hoàn thành.

Trong cộng đồng gần 700 hội viên của haWa, 
vẫn còn rất nhiều thành viên chưa xuất hiện. Thời 
gian tới, các hoạt động giao lưu, kết nối sẽ cần được 
mở rộng hơn, quy tụ thêm nhiều thành viên góp sức 
cho bch hơn nữa. có như vậy, haWa sẽ có thêm 
điều kiện đóng góp cho sự phát triển chung của 
ngành chế biến gỗ Việt Nam.

Bà Nguyễn Thới Hòa Bình - Ủy viên BCH HaWa,  
Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đông Tây: 

Sức mạnh của tập thể

Nhiều hoạt động ở nhiệm kỳ Viii của haWa góp 
phần thay đổi cục diện và định hướng phát 

triển của ngành nội thất Việt Nam. Đây là thành quả 
của sự nỗ lực của một tập thể lớn mạnh, đoàn kết.

Thời gian tới, việc xây dựng các chương trình và 
không gian giao lưu cho người trẻ là cần thiết. bởi, 
đó sẽ là nền tảng để truyền lửa, giúp thế hệ sau có 
thể kế thừa và phát huy thành quả mà các thế hệ 
trước đã dày công xây dựng. 

công tác ứng dụng công nghệ vào việc kết nối 
cộng đồng, như việc xây dựng một diễn đàn trên 
internet để mọi người có thể tham gia trao đổi, 
truy xuất thông tin cần được chú trọng. Khi mà các 
thông tin, thông điệp được lan tỏa rộng rãi, haWa 
sẽ quy tụ được thêm nhiều thành viên và được cộng 
đồng ngành nội thất trong và ngoài nước hưởng 
ứng hơn nữa. 

Ông Nguyễn Huy Chương - Ủy viên BCH HaWa,  
Giám đốc Công ty Hưng Hoàng: 

Thêm chương trình cho người trẻ
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Tinh thần Tự cường trên chuỗi cung ứng mà nhiệm kỳ ix 
đưa ra là kết quả của một chiến lược dài hơi mà haWa 

đã xây dựng và hướng tới từ hơn hai thập kỷ trước. Trong 
đó, giải thưởng hoa mai là nền tảng để ngành tụ hội được 
hàm lượng sáng tạo thiết kế để tiến đến mô hình oDm, 
thay vì thuần gia công. là một người kế thừa hành trình 
của những người đi trước, tôi vẫn đang theo đuổi mục tiêu 
đưa giải thưởng này lên thêm một tầm cao mới, mang đến 
những đóng góp thiết thực hơn cho đội ngũ sáng tạo.

Trước những thay đổi không ngừng của thị trường, làn 
sóng FDi ngày càng mạnh, vai trò định hướng của haWa sẽ 
càng cần thiết hơn. Do đó, công tác phát triển hội viên, mở 
rộng quy mô cũng cần được chú ý, nhất là việc thu hút thành 
viên mới. Kết hợp được nguồn lực trẻ và kinh nghiệm của 
thế hệ đi trước, ngành nội thất Việt Nam sẽ có điều kiện phát 
triển bền vững. 

Ông Phạm Chân Quang - Ủy viên BCH HaWa,  
Giám đốc Công ty CP Gỗ Tân Thành:

Người trẻ góp sức,  
người lớn góp kinh nghiệm
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Với những hoạt động mang đến giá trị thiết thực 
cho các DN trong ngành, haWa đã chứng minh 

được vai trò tiên phong của một tổ chức ngành 
nghề. .Tôi đánh giá cao về vai trò kết nối DN với 
các cơ quan quản lý, hawa đã kịp thời đưa ra các 
chương trình vận động chính sách để hổ trợ các DN 
đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe của thị 
trường châu âu, mỹ. 

Tham gia vào bch, tôi mong mình có thể mở 
rộng các kết nối giữa haWa với những DN khu vực 
miền Trung, trở thành cánh tay nối dài để những 
hoạt động của haWa có thể đến gần hơn nữa với 
cộng đồng DN trên cả nước. 

Ông Đặng Công Quang - Phó tổng giám đốc  
Công ty cổ phần Lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam: 

Cánh tay nối dài

là một trong những DN tham gia thành viên 
haWa từ thời kỳ đầu thành lập, tôi thực sự ấn 

tượng với những nỗ lực cống hiến của các thành 
viên bch thời gian qua. Nhờ đó mà quy mô hiệp 
hội và những tác động của haWa đến sự phát triển 
chung của ngành nội thất Việt Nam ngày càng 
mạnh mẽ hơn.

Đưa sản phẩm Việt Nam hiện diện nhiều hơn 
trên thị trường thế giới là giấc mơ của tất cả các 
DN trong ngành. Để làm được điều đó, ngành cần 
có được sức mạnh tổng hòa. sức mạnh ấy có được 
từ những gắn kết sâu sắc hơn giữa các DN. Tôi hy 
vọng có thể góp sức mình vào việc tạo nên những 
gắn kết ấy. 

Ông Huỳnh Lê Đại Thắng -  
Công ty Nội thất Nghĩa Sơn:

Sức mạnh của sự gắn kết
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Người mới - tiếng nói mới

biếT ĐếN Và gắN KếT Với haWa Từ lâu NhưNg ĐếN Nay mới quyếT ĐịNh Tham gia Vào 
baN chấp hàNh, NhữNg cái TêN mới maNg ĐếN Nhiệm Kỳ ix NhữNg ấp ủ, TrăN TrỞ 
riêNg NhưNg TấT cả lại cùNg có cùNg mộT mục Tiêu: góp phầN xây DựNg haWa 
lớN mạNh hơN, maNg ĐếN cộNg ĐồNg DoaNh Nghiệp Nhiều lợi ích ThiếT Thực hơN.
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Ngành nội thất Việt Nam có được nhiều hiệp hội đóng 
góp tích cực. Trong đó, haWa gây ấn tượng với các 

hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp (DN) nâng cao năng lực bán 
hàng, vốn là điểm yếu của DN Việt Nam. haWa cũng là tổ 
chức đưa ra những định hướng mang tính thời cuộc như: 
chiến lược phát triển năng lực thiết kế, khuyến khích đội ngũ 
sáng tạo trẻ, theo đuổi mô hình oDm...

Tôi quyết định tham gia vào ban chấp hành (bch) nhiệm 
kỳ ix với mong muốn thông qua hiệp hội, có thể góp sức 
mình hỗ trợ các chương trình nâng cao năng lực của các 
DN thành viên. Trước mắt là phát triển năng lực kinh doanh 
thông qua việc xây dựng thị trường nội địa và xa hơn là xây 
dựng và hoàn thiện chuỗi cung ứng.

Không khó để nhận ra các DN Trung quốc đang chuyển 
dịch chuỗi cung ứng sang các quốc gia khác trong khu vực. 
chuỗi ấy rất gắn kết. DN Việt cần thiết lập được chuỗi cung 
ứng ổn định của riêng mình, tránh phụ thuộc để có thể tạo 
ra giá trị cạnh tranh tốt nhất. làm được điều này là một 
thách thức lớn vì có nhiều mắt xích ngành vẫn chưa phát 
triển. Tôi hy vọng, tinh thần gắn kết các thành viên haWa 
sẽ là chất keo gắn kết cho những hợp tác bền vững giữa các 
DN trong ngành, cùng chia sẻ nguồn lực để chinh phục mục 
tiêu tự cường trên chuỗi cung ứng.

Tham gia haWa đã rất lâu, tôi ấn tượng với nhiệt huyết 
làm nghề của những anh em trong ngành. Tuy nhiên, 

mảng thủ công mỹ nghệ khá đặc thù nên cũng chưa có dịp 
tham gia nhiều trong các hoạt động của hội.

Tôi khá tâm đắc với thông điệp Tự cường trên chuỗi 
cung ứng mà nhiệm kỳ mới đề ra. Với kinh nghiệm gây 
dựng hệ thống cung ứng, triển khai sản xuất và xuất khẩu 
các sản phẩm thủ công từ vùng Nam bộ, tôi hy vọng có 
thể góp sức cùng ban chấp hành nhiệm kỳ mới thiết lập 
nên vùng nguyên liệu bền vững cho ngành thủ công mỹ 
nghệ, gia tăng thêm hàm lượng sáng tạo để các sản phẩm 
Việt Nam tiếp tục chinh phục những thị trường mới. Thông 
qua đó, phần nào giải bài toán sinh kế cho người dân khu 
vực đồng bằng. 

Ông Vũ Hải Bằng - Chủ tịch HĐQT  
Công ty cổ phần Woodsland:

Hoàn thiện chuỗi cung,  
lấy lại thị trường nội địa

Ông Lai Trí mộc - Giám đốc  
Vietnam Housewares Corp: 

Chủ động nguồn nguyên liệu bền vững
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Tôi tham gia mái nhà haWa vào năm 2015, thông qua các 
hoạt động của clb haWa miền bắc. Những kết nối với 

các thành viên haWa thời đó cũng chỉ là hữu xạ tự nhiên 
hương, anh em trong ngành quý mến nhau, triển khai nhiều 
hoạt động kết nối, giao lưu nhưng sau thưa dần.

Tuy nhiên, khi covid-19 bùng lên lại là lúc anh em trong 
clb gắn kết, chia sẻ với nhau nhiều hơn. Khi ấy, tình cảm, 
tính tương trợ chính là sức mạnh để các DN trong clb có 
thêm sức mạnh vượt khó. cộng thêm những hỗ trợ thiết 
thực từ haWa trong việc tác động tới chính sách hỗ trợ DN 
từ phía các cơ quan nhà nước, tôi nhận ra đây chính là môi 
trường tốt nhất để các DN nhỏ có thể cùng nhau xây dựng 
một hệ sinh thái hoàn chỉnh để có thể cung ứng cho khách 
hàng trong và ngoài nước những lựa chọn phong phú và 
trọn gói. 

Những rào cản thương mại ngày càng lớn hơn, các quy 
chuẩn phát triển bền vững sẽ là thước đo cho khả năng 
thích ứng của ngành. Việc minh bạch ở thị trường nội địa 
sẽ giúp DN cạnh tranh tốt hơn trên thị trường quốc tế. Do 
đó, để có thể vươn đến mục tiêu xa hơn là “Tự cường trên 
chuỗi cung ứng”, bch mới sẽ cần chú ý đến việc tác động 
để có thể thiết lập những quy chuẩn hàng hóa, nguyên liệu 
riêng, phù hợp với các tiêu chuẩn của các thị trường nhập 
khẩu để tất cả các DN trong ngành có được quy chuẩn 
chung. Khi có được thước đo cụ thể, DN cũng sẽ thuận lợi 
hơn trong việc thiết lập mục tiêu phát triển cho mình. 

chuẩn bị cho một thế hệ kế thừa là điều mà bất kỳ 
ngành nghề nào cũng phải làm, nếu muốn hướng đến 

mục tiêu phát triển bền vững. ấn tượng về ngành chế biến 
gỗ với nhiều người trẻ vẫn là làm việc trong nhà xưởng 
nóng bức, bụi mù, công nhân tay chân lấm lem... muốn 
thu hút thế hệ kế thừa, cần xóa đi ấn tượng đó, cho người 
trẻ thấy được lộ trình, tương lai phát triển. Đồng thời, tạo 
môi trường cho họ trải nghiệm, tiếp xúc để từng bước nuôi 
dưỡng đam mê.

Tôi mong có thể góp một phần sức nhỏ vào giấc mơ 
lớn của ngành. 

Ông Nguyễn minh Cương - Tổng giám đốc  
Công ty cổ phần tập đoàn Gỗ minh Long: 

Hoàn thiện hệ sinh thái để tự cường

Ông Lê Xuân Tân -  
Giám đốc điều hành Happy Furniture:

Thế hệ nối tiếp thế hệ
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hời gian qua, song song với việc phát triển thế 
mạnh là các công trình cao cấp, aa corp có 
tham gia mảng oEm, làm gia công cho những 

thương hiệu lớn. chúng tôi ký hợp đồng với một 
trong những thương hiệu nổi tiếng nhất ở mỹ là rh 
- restoration hardware. Với thị trường nội thất, rh 
gần như là thương hiệu cao cấp, dẫn đầu xu hướng 
và hiện nay họ đang mua hàng ở Việt Nam trị giá 
khoảng 300 triệu usD mỗi năm. Tuy nhiên, không có 
nhiều doanh nghiệp (DN) Việt Nam có thể cung ứng 
được các đòi hỏi trong dây chuyền sản xuất ấy. chủ 
yếu, hợp đồng thuộc thương hiệu FDi lớn là Kaiser. 

Gia tăng năng lực cạnh tranh
DN nội thất Việt Nam tự hào cung ứng nội thất 

đứng trong top 5 thế giới, nhưng ngay trên sân nhà, 
trong hoạt động mà phần lớn các DN trong ngành 
theo đuổi là gia công, chúng ta cũng chưa phải là 
người gia công tốt nhất. Trong bối cảnh mới hiện nay, 
nhiệm vụ trọng tâm của ngành là phải gia tăng năng 
lực cốt lõi bởi chỉ có như vậy chúng ta mới phát triển 
bền vững được. DN nội thất Việt Nam không thể tiếp 
tục lớn lên bằng cách sản xuất những mặt hàng giá 
rẻ. cạnh tranh bằng giá chưa bao giờ là bền vững.

Thực tế, các yếu tố cạnh tranh của Việt Nam sẽ 
không tồn tại mãi. Khi giá nhân công ngày càng cao, 
những DN Việt vẫn quyết định sẽ tồn tại ở Việt Nam 
thay vì dịch chuyển đến các quốc gia khác. Nhưng, 
các DN FDi thì không phải vậy. Khi điều kiện lao động 
Việt Nam không còn là lợi thế, khi họ không còn kiếm 
lợi nhuận tốt, họ dịch chuyển ngay lập tức. hiện, FDi 
đang chiếm phần lớn giá trị gia tăng của ngành, nếu 
họ rời đi, tổng giá trị xuất khẩu của ngành hụt hẫng 
ngay. Để bù đắp vào khoảng trống có thể hình thành 
này, việc đưa ra mục tiêu xây dựng cho DN Việt Nam 
có đủ năng lực cần được xem là nhiệm vụ cực kỳ 
quan trọng. Và phải làm ngay từ bây giờ vì các giá trị 
của DN cũng cần thời gian để tích lũy. 

Theo đuổi mục tiêu oDM
DN sản xuất tại Việt Nam, ở tất cả các ngành đều 

đã thấy rõ việc giá nhân công bắt đầu tăng cao. Nếu 
DN vẫn chỉ tập trung vào oEm thì lợi nhuận sẽ ngày 
càng giảm bởi các nhà mua hàng đều mong muốn 
có được giá tốt hơn. Để gia tăng năng lực đi kèm với 
hiệu suất kinh doanh, cách duy nhất là làm sao sản 
phẩm có giá trị gia tăng cao hơn. Do vậy kinh doanh 
theo mô hình oDm cũng là vấn đề chiến lược.

gắN liềN Với chiều Dài pháT TriểN hơN 30 Năm, KhôNg Thể phủ NhậN  
là haWa Đã có NhữNg ĐóNg góp Tích cực cho NgàNh chế biếN gỗ.  
TroNg bối cảNh mới Nhiều Thách Thức hơN NhưNg cũNg Nhiều cơ hội 
ThàNh côNg hơN, NhữNg Người Điều hàNh côNg Tác hội sẽ phải  
NăNg ĐộNg hơN, Nỗ lực hơN rấT Nhiều lầN. mộT Nhiệm Kỳ Khép lại  
cũNg là lúc mỞ ra mộT Nhiệm Kỳ mới Với NhữNg gửi gắm mới.

“Đơn hàng” cho HAWA

nguyễn Quốc KhAnh
chủ tịch hAWA
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hiện đã có một số DN Việt theo đuổi giá trị này. 
có những DN mạnh dạn phát triển cả những mặt 
hàng rất cao cấp, phục vụ khách hàng tầm cao. mặc 
dù chưa nhiều nhưng những đơn hàng đó chứng 
minh chúng ta hoàn toàn có thể làm được. Tôi tin đó 
sẽ là những DN có khả năng dẫn dắt ngành nội thất 
Việt Nam.

Kêu gọi sự tham gia của người trẻ
Tôi có hai cậu con trai nhưng suốt thời gian qua, 

khi tôi cặm cụi với nghề thì cả hai đều không có ý 
định kế nghiệp. chúng 
hướng đến những giá trị 
khác, những ngành nghề 
khác hiện đại, thời thượng 
hơn. câu chuyện này không 
chỉ của riêng tôi mà của 
chung rất nhiều các chủ DN 
nội thất khác. 

Nếu một ngành nào đó 
không đủ sức lôi cuốn những 
người trẻ khởi nghiệp thì dù đang 
phát triển đến đâu ngành đó vẫn 
không thể bền vững. sau khi cho các 
con tôi trải nghiệm những ngành học 
và làm nghề theo mong muốn cá nhân 
chúng, tôi lại dành thời gian thuyết phục. 
Việc này phải rất kiên trì nhưng dần dà, cậu con thứ 
hai đã thấy rất hay và thử nghiệm tham gia, tạo lập 
một thương hiệu nội thất riêng. may mắn hơn nữa là 
con trai lớn cũng bắt đầu thấy những cái hay trong 
ngành và hứa hẹn sẽ nghiên cứu thêm.

Ở đây, tôi không ép các con thừa kế gia nghiệp. 
Tôi muốn những người trẻ đó thấy những điều hấp 
dẫn của ngành. Thực tế ngành nội thất quá hấp dẫn. 
Đây là ngành của cái đẹp, của thiết kế không gian 
sống. Đây là ngành đang ứng dụng robot, ai vào sản 
xuất, quản lý... Và đây cũng là ngành tạo công ăn 
việc làm, góp phần giải bài toán dân sinh cho quốc 
gia. Tất cả những yếu tố này đều là những giá trị mà 
người trẻ rất thích. chỉ là thông điệp về ngành chưa 
được truyền thông đúng đắn và đủ để tác động lên 
nhận thức xã hội, chưa đủ để người trẻ hứng thú. 
cho nên haWa vẫn phải tiếp tục triển khai nhiệm 
vụ truyền thông, nhận thức đúng đắn về ngành. Và 

không chỉ haWa mà tất cả các 
hiệp hội, tổ chức, các DN trong 
ngành sẽ tiếp tục củng cố. 

cuối cùng là ai, công nghệ 
và Netzero. Ngành gỗ phải là 
ngành đi đầu, gắn liền với các 
hoạt động chuyển đổi xanh, 
phát triển bền vững của cả 
nước. xác định những nhiệm 
vụ trọng tâm này, haWa đã 

phối hợp cùng các tổ chức 
trong nước và quốc tế 
triển khai nhiều chương 

trình tư vấn, hỗ trợ. Thời 
gian tới, công tác này cần được tiếp tục và triển khai 
mạnh mẽ hơn nữa. sao cho DN trong ngành sớm thay 
đổi nhận thức, tự tin ứng dụng công nghệ, mạnh dạn 
chuyển đổi xanh, khai thác các giá trị mới. 

T.m ghi

Thực Tế ngành nội ThấT  
quá hấp dẫn. đây là ngành  

của cái đẹp, của ThiếT kế  
không gian sống. và đây cũng là 

ngành Tạo công ăn việc làm,  
góp phần giải bài Toán dân sinh 

cho quốc gia
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ột trong những yếu tố giúp công tác xúc tiến 
thương mại thành công là tập trung vào việc 
thúc đẩy mối liên kết giữa nhà cung cấp Việt 

Nam và khách mua quốc tế.

Nâng cao vị thế trên thị trường  
toàn cầu

Với thế mạnh của một hiệp hội, haWa đã xây dựng 
được điều đó, giúp khách mua hàng khám phá ra 
những sản phẩm đặc biệt của ngành nội thất Việt Nam. 

song song với việc tạo cơ hội kết nối cho doanh 
nghiệp (DN), các sự kiện xúc tiến thương mại của 
haWa giàu nội dung thiết thực, giúp người tham 
gia có được thông tin cần thiết. Tôi thực sự ấn tượng 
với tinh thần tiên phong của đội ngũ ban chấp hành 
haWa trong việc đưa ra các thông điệp mang tính thời 
sự, ví dụ như hiện nay là thông điệp đổi mới, gia tăng 
hàm lượng sáng tạo và phát triển bền vững. Điều này 
hoàn toàn phù hợp với các giá trị của Wayfair và nhu 
cầu ngày càng tăng của khách hàng đối với các giải 
pháp nội thất thân thiện với môi trường và sáng tạo.

sự TậN Tâm của haWa 
TroNg Việc Thúc Đẩy 
sự pháT TriểN NgàNh 

côNg Nghiệp Nội ThấT 
ViệT Nam Thực sự ấN 
TượNg. Với WayFair, 
cách Tiếp cậN sáNg 

Tạo của haWa TroNg 
các chươNg TrìNh 

xúc TiếN ThươNg mại 
Đã giúp cho Khách 
hàNg quốc Tế hìNh 

DuNg Được ToàN bộ 
NăNg lực của NgàNh 

côNg Nghiệp Này. 

cũng nhờ tính thức thời mà các hoạt động của 
haWa đã đóng vai trò quan trọng trong việc định 
hướng cho sự phát triển chung của ngành. Đặc biệt, 
haWa còn là đối tác của rất nhiều tổ chức trên thị 
trường nội thất toàn cầu. Do vậy, không chỉ mang lại 
lợi ích cho các công ty mua hàng, haWa còn đóng 
góp đáng kể vào việc nâng cao vị thế của ngành nội 
thất Việt Nam.

Nâng cao vị thế  

của ngành nội thất Việt Nam

JessicA Zhou
Trưởng phòng Tư vấn giải pháp đối tác của Wayfair khu vực châu Á 
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Mức độ sẵn sàng cao
Những nỗ lực không ngừng của haWa trong 

việc quảng bá đồ nội thất Việt Nam trên thị trường 
thế giới thực sự đáng trân trọng, đội 
ngũ Wayfair rất tự hào là đối 
tác của haWa và mong 
muốn tiếp tục hợp tác 
trong tương lai.

Thời gian vừa qua 
những nỗ lực chung của 
chúng tôi đã nâng cao đáng 
kể nhận thức về tầm quan 
trọng của thương mại điện 
tử và chuyển đổi số trong 
ngành nội thất. Nhà sản xuất 
Việt Nam hiện nhận thức rõ 
hơn về cơ hội do các nền tảng 
trực tuyến mang lại, mức độ sẵn sàng 
tham gia vào các nền tảng thương mại điện tử cũng 
đã cao hơn. Nhiều DN còn điều chỉnh quy trình và 
sản phẩm của mình để đáp ứng các tiêu chuẩn và 
kỳ vọng quốc tế, đa dạng hóa các sản phẩm, mang 
đến người tiêu dùng nhiều sản phẩm chất lượng 
cao hơn... Nhờ vậy mà DN nội thất Việt Nam mở 
rộng phạm vi tiếp cận sang các thị trường mới, đặc 
biệt là ở bắc mỹ và châu âu, thông qua nền tảng 
của Wayfair.

Tuy nhiên, đây là một hành trình dài hạn đòi hỏi 
sự cam kết liên tục từ haWa và Wayfair. Thời gian 
tới, chúng tôi có thể phát triển các chương trình 
đào tạo toàn diện tập trung vào các hoạt động 
mang tính thực tiễn như thương mại điện tử, tiếp 
thị kỹ thuật số, cách thức triển khai dịch vụ khách 
hàng trực tuyến.

Trang bị thêm thế mạnh mới
Với nhu cầu ngày càng tăng đối với các sản phẩm 

bền vững, Wayfair có thể hợp tác thực hiện các 
chương trình giúp các DN Việt Nam áp dụng trong 
các hoạt động và vật liệu thân thiện với môi trường. 
Trong mảng thủ công mỹ nghệ, DN Việt Nam có lợi 
thế lớn về sáng tạo, tay nghề cao. Nếu thế mạnh này 
kết hợp được với việc nắm bắt xu hướng thiết kế 
toàn cầu, giá trị sản phẩm không chỉ được nâng cao 
mà con đường chinh phục khách tiêu dùng quốc tế 

cũng sẽ rộng mở. Việc này có 
thể khai thác thông qua các 
cuộc thi thiết kế hoặc các dự 
án hợp tác. cần tối ưu hóa 
chuỗi cung ứng nội thất về 
mặt nền tảng như giảm thời 

gian giao hàng và nâng 
cao hiệu quả sản xuất từ 
phía DN, đảm bảo đồ nội 
thất Việt Nam luôn đáp 
ứng và vượt quá các tiêu 
chuẩn toàn cầu... 

cũng như các 
ngành hàng khác, 
nhu cầu tiêu dùng 
nội thất toàn cầu 
hiện thay đổi rất 

nhanh, DN trong ngành cần có được những số liệu 
cụ thể, nắm bắt được xu hướng thị trường, thị hiếu 
của người tiêu dùng... từ đó dễ dàng đưa ra các 
quyết định đầu tư, điều chỉnh sản phẩm tốt hơn. 
Vai trò này chỉ có thể được thực hiện bởi tổ chức 
ngành nghề hội tụ được những con người giàu tâm 
huyết với sự phát triển chung của ngành như haWa. 
Wayfair sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ với haWa để triển 
khai các chương trình này. hy vọng, với tất cả những 
nỗ lực ấy, ngành nội thất Việt Nam sẽ có thêm điều 
kiện thuận lợi để có thể khai thác tiềm năng, gia 
tăng thêm sức cạnh tranh của DN Việt trên chuỗi 
cung ứng toàn cầu. 

nhu cầu Tiêu dùng nội ThấT Toàn cầu 
hiện Thay đổi rấT nhanh, dn Trong 
ngành cần có được những số liệu 
cụ Thể, nắm bắT được xu hướng Thị 

Trường, Thị hiếu của người Tiêu dùng... 
Từ đó dễ dàng đưa ra các quyếT định 
đầu Tư, điều chỉnh sản phẩm TốT hơn
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động. Đứng trước nhu cầu tuyển dụng ngày càng tăng, 
DN không chỉ đối mặt với việc thiếu hụt nhân lực công 
nghệ, mà còn phải chuẩn bị các giải pháp giữ chân 
nhân tài và ứng phó trước sự thay đổi nhanh chóng 
của công nghệ mới. 

DN chủ động tái cơ cấu kỹ năng
Trước tình trạng khan hiếm nhân lực ngành công 

nghệ, nhiều DN cũng thể hiện tầm nhìn xa hơn trong 
công tác tuyển dụng lẫn tận dụng phát triển nguồn 
nhân lực sẵn có. Nghiên cứu của Navigos cho thấy, có 
đến 62% DN chọn sẽ tái cơ cấu về kỹ năng cho đội 
ngũ hiện tại và 56% chọn kết nối với trường đại học để 
chuẩn bị bộ kỹ năng cần thiết cho đội ngũ nhân viên 
trong tương lai. 

Để chuẩn bị tốt cho nguồn nhân lực CNTT, DN sẽ tổ 
chức đào tạo lại các nhân viên chủ chốt, đồng thời liên 
kết với các trường đại học để triển khai những chương 
trình đào tạo riêng dựa trên kế hoạch phát triển nguồn 
nhân lực tiềm năng. Trong trường hợp ứng viên Việt 
Nam không đạt được yêu cầu tuyển dụng, nhân lực 
CNTT đến từ khu vực Đông Nam Á là nhóm tiềm năng 
và cạnh tranh nhất. Ông Gaku Echizenya chia sẻ: “Nhân 
lực thuộc khu vực Đông Nam Á là nhóm ứng viên thay 
thế cạnh tranh nhất. Nguồn nhân lực CNTT đến từ châu 
Âu và châu Mỹ mặc dù luôn được cho rằng có chuyên 
môn cao và sở hữu nhiều kiến thức về công nghệ mới, 
lại không được nhà tuyển dụng lựa chọn”.

Theo người đứng đầu Navigos, nhu cầu sử dụng 
công nghệ cao đã được DN nhiều lĩnh vực ghi nhận, 
tạo ra nhiều cơ hội việc làm mới cho thị trường lao 

Theo nghiên cứu của Navigos, trong 5 năm tới, DN đòi hỏi 
đội ngũ nhân lực công nghệ phải có những kỹ năng như: 
lấy trải nghiệm khách hàng làm trọng tâm khi phát triển sản 
phẩm, tư duy chuyển đổi số hóa và kỹ năng giải quyết các 
vấn đề phức tạp. Trong tương lai, những nhân lực sở hữu các 
kỹ năng quan trọng đó sẽ có cơ hội trở thành "ngôi sao sáng" 
trong bất cứ môi trường DN nào. 
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ằm dọc theo bờ biển hoa Đông của Trung quốc 
là cảng zhoushan ở Ninh ba, một trong những 
cảng biển lâu đời nhất của Trung quốc. Năm 

2023, gần 1,324 tỷ tấn hàng hóa đã đi qua cửa ngõ 
nhộn nhịp này.

Khi lợi nhuận ngày càng mỏng
Nhờ nền kinh tế cảng biển phát triển mạnh, Ninh 

ba trở thành trung tâm quan trọng cho nhiều cụm 
công nghiệp định hướng xuất khẩu, trong đó nổi bật là 
ngành nội thất gia đình. Ninh ba là nơi có các nhà kinh 
doanh nội thất lớn nhất và quan trọng nhất ở Trung 
quốc. một nửa số nhà kinh doanh nội thất có doanh 
thu vượt quá 500 triệu nhân dân tệ (68,7 triệu usD)  

tại Trung quốc đóng ở Ninh ba, dẫn đầu là các thương 
hiệu như loctek, aosom và hooya.

phía Tây bắc Ninh ba là huyện an cát thuộc hồ 
châu, nơi được mệnh danh là “quê hương của ghế”. 
huyện an cát tập trung vào xuất khẩu, là khu vực sản 
xuất ghế xoay lớn nhất ở Trung quốc, cũng là nơi sản 
xuất ghế văn phòng lớn nhất thế giới. các nhà sản 
xuất ghế nổi tiếng như henglin và uE Furniture hoạt 
động ở khu vực này. 

Tuy nhiên, ngành nội thất Trung quốc đang phải 
đối mặt với những thách thức đáng kể. Nhu cầu 
trong nước chậm lại với tốc độ tăng trưởng hạn chế, 
thị trường nước ngoài lại bị ảnh hưởng bởi lãi suất 
tăng cao, nhu cầu suy yếu dẫn đến tồn kho, gây áp 
lực cho xuất khẩu. Ngoài ra, chi phí lao động tăng, 
chính sách thương mại quốc tế thay đổi và sự vượt 
trội của các nhà sản xuất thiết bị gốc (oEm) trong 
thương mại xuất khẩu cũng gây cản trở cho sự tăng 
trưởng của các nhà sản xuất nội thất truyền thống. 
Đằng sau quy mô lớn là thực tế đầy khó xử về lợi 
nhuận ngày càng mỏng.

Chiếc phao thương mại điện tử 
Để thích ứng, thương mại điện tử (TmĐT) xuyên 

biên giới đã nổi lên như một lựa chọn tất yếu. Trong 
khi các công ty nội thất tại chiết giang tập trung tích 
lũy kinh nghiệm xuất khẩu truyền thống thì nhiều nhà 
hoạt động TmĐT xuyên biên giới cũng không từ chối 
tham gia lĩnh vực này. họ tận dụng lợi thế của người 
đi đầu về sản xuất, quy mô và vốn để bán hàng trên 
nền tảng chính. 

xuấT pháT Từ mô hìNh oEm, NgàNh Nội ThấT 
TruNg quốc Đã có NhữNg bước chuyểN 
mìNh mạNh mẽ Để TừNg bước làm chủ chuỗi 
cuNg ứNg Nội ThấT ToàN cầu. chuyệN của 
Người KhổNg lồ Này là mộT Tham chiếu hữu 
hìNh cho NgàNh Nội ThấT ViệT Nam. 

Bước chuyển đổi 

mang tính lịch sử

hải Dương

tmĐt là hướng Đi mà henglin, 
nhà sẢn Xuất ghế nổi tiếng 
Của trung quốC, lựa Chọn Để 
tạo Đột phá



Xú
C 

TI
ẾN

 T
HƯ

ơN
G 

M
ạI

 53

hoạt động đầu tiên dọn đường cho TmĐT ngành 
nội thất là xây dựng thương hiệu. henglin, một trong 
3 công ty sản xuất ghế nổi tiếng ở an cát, thành lập 
vào năm 1998 và niêm yết vào năm 2017. sản phẩm 
của họ bao gồm ghế văn phòng, đồ nội thất bằng ván 
ép, ghế sofa và sàn pVc, với doanh thu năm 2023 đạt 
8,195 tỷ nhân dân tệ (1,1 tỷ usD).

Trong vòng chưa đầy một năm, henglin đã đạt 
doanh số bán hàng nội thất gia đình cao nhất trên 
TikTok. Theo dữ liệu từ Ebrun, trong dịp black Friday 
năm 2023, cửa hàng của henglin đã đạt doanh thu 1,5 
- 1,75 triệu usD trong 3 ngày, vượt rất xa doanh thu 
của người xếp thứ hai, Wyze, với doanh thu khoảng 
500.000 - 750.000 usD.

Tối ưu hóa chuỗi cung ứng
Năng lực sản xuất của henglin trải rộng khắp 

Trung quốc, Việt Nam và Thụy sĩ. zheshang 
securities tin rằng nhờ phạm vi sản phẩm TmĐT 
xuyên biên giới đa dạng của henglin và tỷ lệ nguồn 
cung lớn từ Việt Nam, việc tối ưu hóa chuỗi cung 
ứng ở Việt Nam và tăng tỷ lệ cung ứng có thể giúp 
giảm thêm chi phí thuế quan và nâng cao hiệu suất 
giá thành sản phẩm.

Không như các công ty TmĐT xuyên biên giới 
truyền thống, henglin chủ yếu hoạt động theo 
mô hình Vendor central (Vc - nhà cung cấp bán 
trực tiếp) trên amazon. Với các thương hiệu cốt 
lõi của henglin, mô hình Vc chiếm 95,2%, so với 
chỉ khoảng 11,2% từ thương hiệu cốt lõi songmics 
của ziel home Furnishing Technology ở khu vực 
hoa Kỳ.

Nhờ vị thế là nhà sản xuất nội thất xuất khẩu lâu 
đời, việc kiểm soát chi phí luôn là một thế mạnh 
của henglin. Với kho hàng riêng ở hoa Kỳ, henglin 
có thể giảm thêm chi phí lưu kho. sự tham gia của 

amazon vào quá trình 
hoạt động và tiếp thị sản 
phẩm cho phép đội ngũ 

thương mại điện tử xuyên 
biên giới của henglin tập 

trung phát triển các nền tảng 
và kênh mới. Theo công bố 

từ henglin, kinh doanh TmĐT 
của họ năm 2023 đạt doanh thu 

1,621 tỷ nhân dân tệ (222,7 triệu 
usD), chiếm khoảng 20% thu nhập 

hoạt động. quý đầu tiên của năm 
2024, doanh thu TmĐT xuyên biên 

giới dự kiến sẽ chiếm hơn 30% tổng doanh thu. Năm 
2023, henglin đã tham gia các nền tảng như TikTok 
shop và shein, và năm 2024, họ đã ra mắt trên Temu 
với mô hình “bán quản lý” (semi-managed), sau khi 
đã có mặt trên trang web của mình ở hoa Kỳ. 

Trong vòng chưa đầy 
mộT năm, henglin đã 

đạT doanh số bán hàng 
nội ThấT gia đình cao 

nhấT Trên TikTok

chiến lược cốt lõi của henglin bao 
gồm tham khảo các sản phẩm phổ 
biến đã được định vị trên các nền 
tảng như amazon, tận dụng lợi thế 
của chuỗi cung ứng để giảm giá và 
đạt được biên lợi nhuận ròng cao 
thông qua các sản phẩm hiệu quả về 
chi phí. Ví dụ: Tính đến ngày 23/1/2023, loại tủ đựng 
đồ phòng ngủ bán chạy nhất trên amazon là sản 
phẩm của một thương hiệu Trung quốc, được đăng 
bán vào tháng 9/2018 ở mức giá 45,99 usD. Nhìn 
thấy hiệu quả thị trường mạnh mẽ của sản phẩm này, 
henglin đã đăng một sản phẩm tương tự vào tháng 
4/2023, với các đặc điểm thiết kế, trọng lượng và khối 
lượng tương tự nhưng chỉ có giá 35,99 usD. sau khi 
đăng bán, sản phẩm nhanh chóng leo lên vị trí thứ 3 
trên bảng xếp hạng thị trường...

Việc tìm kiếm những sản phẩm như vậy và sử 
dụng hiệu quả về mặt chi phí để chiến thắng đối thủ 
cạnh tranh là chiến lược gần như không sai lầm của 
henglin. Thống kê của zheshang securities cho thấy 
tháng 12/2023, các thương hiệu cốt lõi của henglin 
có 61 mã sKu nằm trong danh sách bán chạy nhất 
của trang amazon hoa Kỳ, với doanh số trung bình là 
2.160 đơn vị cho mỗi sản phẩm.

sẢn phẩm henglin nằm trong danh sáCh Bán Chạy Của trang amazon hoa kỳ
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hương hiệu nội thất loctek thành lập ở chiết 
giang thâm nhập thị trường thương mại điện tử 

(TmĐT) xuyên biên giới từ sớm, lại hưởng lợi thế vị trí 
gần biển, mang lại lợi nhuận cao. biên lợi nhuận gộp 
của loctek trên 30%.

Khám phá thượng nguồn
chuyên về các sản phẩm nội thất công thái học, 

loctek đã ra mắt thương hiệu Flexispot vào năm 2016, 
cung cấp nhiều dòng sản phẩm, bao gồm bàn có thể 
điều chỉnh độ cao, xe đạp để bàn… 

sản phẩm của loctek có lợi nhuận cao nhưng vẫn 
đang trong giai đoạn đầu xây dựng thương hiệu và tầm 
ảnh hưởng ở nước ngoài, cơ hội tăng trưởng hạn chế 
dù có đóng góp đáng kể vào doanh thu. Do đó, loctek 
đã khám phá thượng nguồn, đầu tư mạnh vào việc mua 
lại đất ở nước ngoài, xây dựng kho bãi và phát triển kinh 
doanh kho bãi như một lĩnh vực phát triển mới. Năm 
ngoái, lợi nhuận ròng của loctek tăng 189% so với cùng 
kỳ năm trước, với một nửa lợi nhuận tăng vọt do doanh 
thu từ bán không gian kho ở nước ngoài.

Năm 2022, loctek công bố kế hoạch ký hợp đồng 
với một nhà máy đóng tàu hàng đầu Trung quốc để 
đóng một chiếc tàu container 1.800 TEu, trị giá 32,6 
triệu usD. Việc mua đất, xây nhà kho và tạo điều kiện 
thuận lợi cho hậu cần vận chuyển chứng tỏ loctek 
không chỉ muốn trở thành một nhà bán hàng TmĐT 
xuyên biên giới.

xiang lehong, chủ tịch loctek, cho biết ông tin 
chắc vào giá trị của đất gần các cảng ở bờ Tây và bờ 
Đông hoa Kỳ. “Tôi đã chứng kiến giá thuê kho tăng 
vọt. Về tầm nhìn lâu dài, DN phải sở hữu kho hàng 
riêng của mình, bằng không sẽ không đủ tiền thuê. 
Việc này giống như thuê một nhà hàng ở khu vực 
trung tâm thành phố Thâm quyến, chi phí thuê cao 
nên bạn phải sở hữu bất động sản của mình để khóa 
chi phí”, xiang nói. 

soNg soNg Với Thâm Nhập KêNh ThươNg mại ĐiệN Tử, Tự chủ TroNg mảNg hậu cầN 
KiNh DoaNh xuyêN biêN giới là cách các DoaNh Nghiệp Nội ThấT TruNg quốc  

làm chủ chuỗi cuNg ứNg ToàN cầu.

Bước vào vùng nước mới

hiệP cA tổng hợp
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Bước đầu tư chiến lược
loctek đã đúng. Khi TmĐT xuyên biên giới phát 

triển nhanh chóng ở Trung quốc, nhu cầu về kho hàng 
ở nước ngoài tăng vọt. Những nền tảng như Temu và 
shein đang xông xáo quảng bá cho các doanh nhân về 
mô hình bán quản lý, tìm kiếm những nhà bán hàng 
xuyên biên giới có kho ở nước ngoài để nâng cao tốc 
độ giao hàng và giảm bớt áp lực hậu cần, vô tình thúc 
đẩy nhu cầu về kho công cộng của bên thứ ba trong 
số các thương nhân này.

Đến quý ii/2023, giá thuê kho công nghiệp ở mỹ 
trung bình là 9,59 usD/foot vuông, tăng 16,01% so với 
cùng kỳ năm trước. Đất gần các cảng chính của mỹ 
ngày càng khan hiếm, các kho hàng 
mới ở nước ngoài do đó phải tốn chi 
phí cao hơn. các sản phẩm lớn 
và cồng kềnh lại càng nhạy cảm 
với giá kho bãi và hậu cần. Tháng 
2/2024, amazon công bố điều chỉnh 
phí giao hàng do amazon thực hiện 
(Fulfillment by amazon - Fba) đối 
với các mặt hàng lớn và cồng kềnh. 
Điều này bao gồm việc xác định lại 
danh mục kích thước mặt hàng và 
phí, dẫn đến giá hậu cần bị đẩy 
lên thêm hơn 10 usD cho những 
món hàng nặng trên 50 pound.

Theo Kuajingyan, các sản 
phẩm gia dụng và sân vườn 
cỡ lớn, không đạt tiêu chuẩn, có tỷ lệ vận chuyển kho 
bãi ở nước ngoài cao nhất với mức tăng đáng kể vào 
năm 2022, từ 30,90% lên 41,77%. Ngoài ra, đơn hàng 
ngành điện tử tiêu dùng, sản phẩm thương mại và 
công nghiệp, sức khỏe và sắc đẹp, đồ chơi và các mặt 
hàng theo sở thích cũng tăng lên.

hoạt động vận chuyển kho bãi ở nước ngoài với 
các mặt hàng cỡ lớn trở nên hiệu quả về chi phí hơn. 
Ví dụ, đối với ziel, chi phí của mô hình tự vận chuyển 
thấp hơn khoảng 10% so với Fba của amazon. Việc 
Fba tăng phí đối với các mặt hàng lớn thúc đẩy các 
nhà bán hàng chuyển sang dùng kho của bên thứ ba.

Nhà cung cấp các giải pháp hậu cần
Kể từ năm 2020, loctek đã quảng bá đầy đủ các 

dịch vụ kho bãi công cộng ở nước ngoài, chủ yếu 
dành cho mặt hàng nội thất và thiết bị thể dục nặng 
trên 30 pound. Đến quý i/2024, loctek đã có 13 kho 
bãi tự vận hành trên toàn cầu với tổng diện tích 
362.400m2 tại những khu vực gần các cảng then chốt 
ở mỹ, Đức, Nhật và các nước khác. mười kho hàng ở 
mỹ chủ yếu được sử dụng cho dịch vụ kho hàng công 
cộng ở nước ngoài và tự sử dụng.

Năm 2022, loctek thực hiện chiến lược “đổi kho 
nhỏ lấy kho lớn”, mua đất với chi phí thấp hơn và bán 
kho nhỏ để tăng khả năng lưu trữ, sử dụng. Tính đến 
năm 2023, loctek đã mua tổng cộng 814,5 mẫu đất và 
bán bốn nhà kho nhỏ ở nước ngoài.

loctek đang tiếp tục triển 
khai kế hoạch huy động vốn 
để xây dựng một dự án nhà 
kho ở nước ngoài tại Ellabell 
- georgia (hoa Kỳ)...  Trong 
khi đó, nửa đầu năm 2023, 
hoạt động kinh doanh cho 

thuê tàu đã tạo ra doanh thu 7 
triệu nhân dân tệ (962.000 usD). chu 

kỳ vận chuyển của tàu container từ Ninh ba đến 
bờ Tây hoa Kỳ chỉ 15 ngày, bằng một nửa thời gian của 
các hãng tàu vận chuyển lớn. quyết định đóng tàu của 
loctek năm 2022 gây tranh cãi nhưng giờ đây dường 
như đã được đền đáp. 

hiện loctek đang dần chuyển đổi thành nhà cung 
cấp các giải pháp hậu cần và quản lý chuỗi cung ứng, 
tích hợp kho bãi ở nước ngoài, vận chuyển chặng đầu, 
dropshipping, chuyển hàng Fba, quản lý hậu mãi, đại 
lý xuất khẩu và các dịch vụ chuỗi cung ứng. Trong 
tương lai, loctek có kế hoạch tích hợp hơn nữa hoạt 
động giao nhận vận tải để nâng cao khả năng thương 
lượng trong khi vẫn tiếp tục khai phá các dịch vụ vận 
chuyển từ đầu đến cuối. 

“về Tầm nhìn lâu dài, dn phải 
sỞ hữu kho hàng riêng  
của mình, bằng không  
sẽ không đủ Tiền Thuê” 

Xiang Lehong, Chủ tịch Loctek
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ó nhiều lý do dẫn đến 
sự quan tâm lớn đến 
số hóa và tự động 

hóa, đặc biệt là ở thị trường 
Trung quốc: chi phí lao động tăng 
mạnh 8-10% mỗi năm, độ phức tạp của thị 
trường cũng ngày càng tăng. Ngoài ra, nhiều 
doanh nghiệp (DN) còn được thúc đẩy bởi chiến dịch 
“made in china 2025” mà chính phủ nước này thông 
qua vào năm 2015. mục tiêu là sản xuất với công nghệ 
tiên tiến và có khả năng cạnh tranh quốc tế.

Nhu cầu cao và mục tiêu rõ ràng
Dựa trên tầm nhìn này, 10 ngành công nghiệp 

chính đã được xác định đẩy mạnh số hóa vào năm 
2025. biện pháp đi kèm là hỗ trợ nhà sản xuất trong 
nước hiện đại hóa cơ sở sản xuất của họ. Khoảng 300 
tỷ usD được dành cho việc này. hiện nay trọng tâm 
là mở rộng cơ sở hạ tầng kỹ thuật số, chẳng hạn như 
liên tục mở rộng mạng 5g. Ngoài ra, chính phủ còn 
trợ cấp cho các hoạt động đầu tư vào dự án tự động 
hóa và số hóa nói riêng.

sáng kiến made in china 2025 (mic 
2025) chỉ là một giai đoạn trên con 
đường trở thành nước dẫn đầu về công 
nghệ và sản xuất của thế giới: mục tiêu 
của Trung quốc là bắt kịp các nước 
dẫn đầu trên thị trường thế giới vào 
năm 2035. Đến dịp kỷ niệm 100 năm 
nước cộng hòa Nhân dân Trung hoa 

vào năm 2049 phải dẫn đầu thị trường thế giới.
Trong thực tiễn hằng ngày, dù có những khác 

biệt lớn về tâm lý nhưng chúng tôi thấy rằng bất kể 
ở Trung quốc hay nơi nào khác trên thế giới, những 
thách thức giống nhau vẫn thường tồn tại khi đề cập 
đến số hóa và tự động hóa trong sản xuất đồ nội thất. 
Ví dụ sau đây về dự án của một công ty Trung quốc 
sẽ cho thấy rõ điều đó.

Nhiều máy móc hơn = sản xuất  
nhiều hơn, tốt hơn?

một nhà sản xuất nội thất ở miền Đông Trung 
quốc lên kế hoạch di dời. yêu cầu của khách hàng là 
muốn tăng mạnh năng lực sản xuất bằng cách chuyển 

chíNh phủ TruNg quốc  
có mộT Tầm NhìN rõ ràNg: 
pháT TriểN ĐấT Nước Từ Vị Trí 
“côNg xưỞNg của Thế giới” 
ThàNh mộT quốc gia côNg 
Nghiệp có hàm lượNg sáNg 
Tạo cao Vào Năm 2025. TruNg 
quốc muốN rũ bỏ hìNh ảNh 
sảN phẩm Kém chấT lượNg Và 
ĐaNg TíNh ĐếN Việc số hóa, Tự 
ĐộNg hóa ToàN bộ lĩNh Vực 
sảN xuấT. Tham Khảo mộT ĐiểN 
hìNh Nhà sảN xuấT Đồ Nội 
ThấT Ở TruNg quốc Để Thấy 
cách mà quốc gia Này Thực 
hiệN bước Nhảy VọT ĐáNg giá.

Tác động của số hóa, tự động hóa

LorenZ MAnnL
cố vấn về châu Á, tổ chức schuler consulting

 không Thể đạT được  
các mục Tiêu chỉ bằng cách 
lắp đặT máy móc và ThiếT bị 

mới mà còn phải Thay đổi  
cơ bản quy Trình dọc  
và  Tổ chức vận hành
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địa điểm. họ cũng cần đạt mức độ tự động hóa và cải 
tiến chất lượng sản phẩm cao hơn. Ngoài ra, việc này 
còn nhằm mục đích làm cho quy trình sản xuất minh 
bạch hơn, giúp giảm thời gian xử lý và tối ưu hóa độ 
tin cậy giao hàng dành cho đại lý và khách hàng.

sau phân tích ban đầu về quy trình kinh doanh và 
cơ sở hạ tầng cNTT, chúng tôi nhận ra rằng không thể 
đạt được các mục tiêu của nhà máy mới chỉ bằng cách 
lắp đặt máy móc và thiết bị mới mà còn phải thay đổi 
cơ bản quy trình dọc và  tổ chức vận hành. Việc hiện 
đại hóa phải đi đôi với những sự thay đổi chiến lược 
sâu rộng trong toàn bộ công ty. schuler consulting đã 
hỗ trợ nhà sản xuất này quy hoạch nhà máy về mặt kỹ 
thuật và chiến lược.

Hoạch định kỹ thuật và chiến lược 
Khi bắt đầu dự án, chúng tôi tiến hành phân tích 

năng lực chuyên sâu. Nhờ vậy, chúng tôi xem xét các 
kịch bản cho tương lai mô tả tình trạng phát triển sản 
xuất trong 5, 10 năm trở lên. Những kịch bản này có 
thể được sử dụng để xem xét các ý tưởng về máy móc 
và dòng nguyên liệu khác nhau.

Tất cả các bước của quá trình di dời đều được lên 
kế hoạch và được ghi lại trong các bản vẽ chi tiết. 
Ngoài ra, nhóm dự án đã lập bản kiểm kê thiết bị toàn 
diện, có thể dùng để lập kế hoạch đầu tư, cũng như 
tất cả các lắp đặt kỹ thuật cần thiết. Trong tương lai, 
bên cạnh nhiều máy móc hiện đại riêng lẻ, một hệ 
thống tự động hóa cũng sẽ được sử dụng trong khu 
vực sản xuất linh kiện melamine. Trong khu vực sản 
xuất này, một dây chuyền viền tandem, bao gồm hệ 
thống tuần hoàn hoàn toàn tự động, sẽ được liên kết 
với nhau bằng một bộ đệm dọc, hai máy khoan và hai 
trung tâm gia công. 

Để lên ý tưởng về nhà máy và sự phối hợp cuối 
cùng với khách hàng, chúng tôi đã tạo ra các hình ảnh 
và video 3D trực quan hóa tất cả các khu vực sản xuất 
của nhà máy mới.

Thu thập dữ liệu: Từ đơn hàng  
đến sản xuất

song song đó, nhóm chúng tôi đã xác định các 
yêu cầu trọng tâm về nhập đơn hàng và tạo dữ liệu 
ban đầu. sau khi trao đổi kỹ về triết lý sản xuất trong 
tương lai và phân tích sâu hơn về các máy móc, hệ 
thống theo kế hoạch, nhóm đã thống nhất quyết định 
đầu tư thêm vào phần mềm. Ngoài việc tiếp tục triển 
khai hệ thống Erp mới, nhà sản xuất đồ nội thất này 
sẽ đầu tư vào các hệ thống hỗ trợ cho việc nhập đơn 
hàng cũng như lập kế hoạch và kiểm soát sản xuất.

Nhóm cũng phân tích xem luồng dữ liệu giữa các 
máy và trạm khác nhau như thế nào để chúng có thể 
giao tiếp với hệ thống phần mềm. Nói cách khác, 
thông tin phải có sẵn ở điểm nào, khi nào và thông 
qua phương thức đầu vào nào để được chuyển đến 
hệ thống mEs và Erp. mục tiêu là đạt được sự minh 
bạch cao nhất liên quan đến kiểm soát tiến độ và 
trạng thái đơn hàng.

chúng tôi đã thực hiện thành công dự án. Với kế 
hoạch hành động này, công ty sẽ trở thành một trong 
những nhà sản xuất nội thất văn phòng hiện đại nhất 
ở châu á. Đội ngũ schuler consulting sẽ đồng hành 
cùng nhà sản xuất và hỗ trợ họ thực hiện các biện 
pháp tiếp theo.

Dự án này đã chứng minh: sự kết hợp của máy 
móc, công nghệ thông tin và tự động hóa sẽ dẫn đến 
thành công bền vững. 

ca Dao tổng hợp
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Chuyện của Nam Khang 
Ở miền núi phía Nam Trung quốc, tại quận 

Nam Khang (Nankang) của thành phố cám châu 
(ganzhou), tỉnh giang Tây, trung tâm xử lý vật liệu 
thông minh hoạt động suốt ngày đêm. Không 
giống như các nhà máy sản xuất nội thất điển hình 
với tiếng cưa máy ầm ầm và mùn cưa bay khắp nơi, 
cơ sở này hoạt động chính xác theo dây chuyền sản 
xuất đã được chuẩn hóa.

các robot công nghiệp tự động chọn màu gỗ và 
xử lý vật liệu một cách công phu, trong khi xe đẩy 
agV (automated guided Vehicle - xe được hướng 
dẫn tự động) thông minh vận chuyển chúng. cùng 
lúc đó, dữ liệu sản xuất cập nhật theo thời gian thực 
được hiển thị trên màn hình lED.

cách Nam Khang hơn 10.000km, phòng triển 
lãm nội thất Nam Khang lần đầu tiên ra mắt tại 
Tuần lễ Thiết kế milan ở kinh đô thời trang của 
nước Ý. suốt tuần lễ, phòng triển lãm này trưng 
bày những món nội thất nguyên bản mang đậm 
nét đặc trưng Trung quốc, bao gồm đồ trang trí 
phòng trà, ghế tre và bộ bàn ăn bằng gỗ dái ngựa 
(mahogany), được sắp đặt tỉ mỉ.

Được các nhà thiết kế lỗi lạc người Ý hướng dẫn, cách 
trưng bày và trang trí của phòng triển lãm này đã thúc 
đẩy bầu không khí trao đổi văn hóa giữa Trung quốc và 
phương Tây, thu hút được nhiều du khách hơn.

marco, một người Ý khoảng 70 tuổi đến tham quan, 
cho biết ông “rất ngạc nhiên” khi thấy sản phẩm nội 
thất mang đậm chất Trung quốc ở milan. ông nói: “Ý tự 
hào về việc sản xuất đồ nội thất chất lượng cao, nhưng 
các cuộc triển lãm của Trung quốc lại rất đặc biệt và tôi 
nghĩ đây là một cơ hội trao đổi tốt để cả hai bên có thể 
tìm hiểu thêm nhiều kiểu dáng sản phẩm khác nhau”.

Kể từ khi thành lập vào năm 1961, hội chợ Nội thất 
milan thường niên vẫn giữ một vị thế danh giá trong 
ngành, thu hút các nhà thiết kế trên toàn thế giới vào 
mỗi mùa xuân. bảy doanh nghiệp nội thất từ Trung 
quốc đã tham gia trưng bày sản phẩm của họ dưới 
biểu ngữ “Nội thất Nam Khang”.

Đồ nội thất triển lãm được chế tác từ các vật liệu 
như gỗ tần bì, gỗ dái ngựa và mây, trải dài theo nhiều 
phong cách đa dạng, bao gồm phong cách thẩm mỹ 
mới của Trung quốc, bắc âu và hiện đại. Theo các 
quan chức chính quyền địa phương ở Nam Khang, tất 
cả sản phẩm trưng bày đều được cấp bằng sáng chế 
về kiểu dáng, cho thấy đây là thiết kế nguyên mẫu.

Đường đến

Bùi Trần tổng hợp

mỞ coN ĐườNg Trực Tiếp ĐếN milaN  ThôNg qua các chươNg TrìNh hợp Tác, 
chíNh phủ TruNg quốc Đã giúp cho côNg Nghiệp Nội ThấT Nước Nhà có Thêm 
giá Trị sáNg Tạo TrêN NềN TảNg VăN hóa quốc gia.
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Sản xuất thông minh để cải tiến 
năng suất

Deng Wangqiang - chủ tịch công ty nội thất 
Jiangxi aiyang, cho biết: “milan là một trong những 
khu vực sản xuất nội thất phát triển nhất thế giới. là 
một nhà sản xuất nội thất, tôi luôn mơ ước được đưa 
sản phẩm của mình đến milan”. Trong hai thập niên 
qua, ông đã chứng kiến những biến đổi lớn trong 
ngành nội thất ở Nam Khang. Những năm 2000, 
giống như gần 100.000 thợ mộc Nam Khang, ông 
đến tỉnh quảng Đông tìm việc làm. sau đó, ông về 
quê thành lập xưởng sản xuất nội 
thất. Deng nói: “Trở ngại 
chính cho việc mở rộng 
của chúng tôi là năng 
suất”, và ông đưa ra ví dụ một 
người thợ mộc trước đây từng 
phải mất ba ngày mới làm ra 
được một chiếc giường gỗ.

Trong 10 năm qua, ngành 
nội thất Nam Khang đã dần 
áp dụng phương pháp sản 
xuất thông minh. Deng 
nhận xét: “Đó là một sự 
tiến triển dần dần nhưng không 
thể tránh khỏi trong quá trình phát triển của ngành. 
mỗi năm đều có cải thiện”. hiện nay, một nhà máy ở 
Nam Khang chuyên sản xuất giường với 30 công nhân 
có thể sản xuất tới 30.000 chiếc giường mỗi tháng, 
cho thấy năng suất đã tăng gấp trăm lần.

Ngày nay Trung quốc là quốc gia sản xuất đồ nội 
thất hàng đầu thế giới, trong đó Nam Khang nổi lên 
là một trong những trung tâm ứng dụng công nghệ 
của ngành. Những năm gần đây Nam Khang đã đẩy 
nhanh việc phát triển một giao điểm then chốt theo 
sáng kiến “Vành đai và con đường”, thiết lập và vận 
hành cảng nội địa mở thứ tám của Trung quốc.

hội chợ Nội thất milan lần thứ 62 có sự góp mặt 
của gần 2.000 nhà triển lãm và 185 thương hiệu từ 
35 quốc gia. Trong thời gian diễn ra hội chợ Nội 

thất milan, quận Nam 
Khang đã ký kết thỏa 

thuận với hiệp hội hữu 
nghị Ý - Trung quốc để 

thành lập một khu công 
nghiệp nội thất quốc tế. 

Theo he shanjin - bí thư 
quận ủy Nam Khang, quận 

có hơn 10.000 doanh nghiệp 
sản xuất và công nghiệp phụ 

trợ, sử dụng hơn 500.000 lao 
động. Năm 2023, doanh thu chính 

của cụm công nghiệp này là hơn 
270 tỷ nhân dân tệ (37,29 tỷ usD). 

ông nhận xét: “Việc kết hợp với Ý, 
quốc gia hàng đầu về thiết kế, sáng 

tạo là bước phát ngoặc của ngành công nghiệp nội 
thất Trung quốc, bổ sung mạnh mẽ cho các giá trị 
cho công tác sản xuất”. 

việc kếT hợp với Ý, quốc gia 
hàng đầu về ThiếT kế, sáng Tạo 
là bước pháT ngoặc của ngành 

công nghiệp nội ThấT Trung 
quốc, bổ sung mạnh mẽ cho các 

giá Trị cho công Tác sản xuấT 
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uy mô của ngành nội thất Trung quốc đã tăng 
đều đặn, với sản lượng chiếm khoảng 39% nội 
thất toàn thế giới. hiện, 5 khu công nghiệp nội 

thất chính ở Trung quốc tập trung 90% năng lực sản 
xuất, bao gồm Khu công nghiệp nội thất Đồng bằng 
sông châu giang, Khu công nghiệp nội thất Đồng 
bằng sông Dương Tử, Khu công nghiệp nội thất bohai 
rim, Khu công nghiệp nội thất Đông bắc và Khu công 
nghiệp nội thất phía Tây. Thời gian gần đây, cũng như 
các ngành công nghiệp khác, ngành nội thất Trung 
quốc đang có sự chuyển đổi về nơi sản xuất, dần 
chuyển đến các vùng ven biển, các thành phố hoặc 
quận vừa và nhỏ như hà bắc, hà Nam, giang Tô, sơn 
Đông, an huy... doanh nghiệp vẫn giữ hoạt động 
r&D và trụ sở chính ở các thành phố lớn.

Đáng chú ý, dù xuất khẩu nội thất hàng đầu thế 
giới nhưng Trung quốc cũng là quốc gia nhập khẩu 
nội thất không ít. Tổng lượng nội thất nhập khẩu ở 
Trung quốc là 58,39 tỷ usD vào năm 2020.

Thân thiện, thông minh  
và cá nhân hóa 

là một trong năm quốc gia nhập khẩu gỗ và sản 
phẩm gỗ Việt Nam nhiều nhất, Trung quốc được đánh 
giá là thị trường tiềm năng. Nhưng để chinh phục  
người dùng Trung quốc không đơn giản. Trước hết, 
người tiêu dùng Trung quốc ngày càng ưa chuộng đồ 
nội thất làm từ vật liệu tự nhiên và thân thiện với môi 
trường. Nhu cầu này không chỉ nảy sinh vì mối quan 

DiệP An tổng hợp

NgàNh côNg Nghiệp Nội ThấT của TruNg quốc ĐaNg giữ Vị Trí hàNg Đầu TrêN Thế giới, 
Dự KiếN sẽ TăNg TrưỞNg hằNg Năm 11,57% TroNg giai ĐoạN 2022 - 2026. ThEo Dữ liệu của 
hiệp hội Nội ThấT quốc gia TruNg quốc, có 6.647 DoaNh Nhiệp Nội ThấT ĐaNg hoạT ĐộNg, 
DoaNh Thu Tích lũy là 800,46 Tỷ NhâN DâN Tệ Vào Năm 2021, TăNg 13,5% so Với Năm 2020. 

Ở bên trong gã khổng lồ
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tâm đến môi trường mà còn 
vì sợ hóa chất gây hại cho sức 
khỏe của khách hàng.

một xu hướng khác có thể thấy rõ là nội thất 
đặt làm riêng. Tất nhiên, xu hướng này chủ yếu 
xuất hiện ở phân khúc khách hàng cao cấp. Nhưng 
với tầng lớp trung lưu và thượng lưu đang gia tăng 
nhanh chóng thì đây cũng là một xu hướng đáng 
quan tâm.

cuối cùng, nội thất thông minh đang trở thành 
xu thế chính. Theo báo cáo theo dõi hằng quý của 
iDc về thị trường thiết bị nhà ở thông minh ở Trung 
quốc, thiết bị nhà ở thông minh tại Trung quốc dự 
kiến sẽ đạt 230 triệu sản phẩm vào năm 2021, tăng 
14,6%. các nhà sản xuất điện thoại thông minh 
như huawei và xiaomi, cũng như những gã khổng 
lồ về internet như baidu và JD.com đang tích cực 
quảng bá đồ nội thất thông minh với các sản phẩm 
đáng tin cậy và giá cả phải chăng. haier, gã khổng 
lồ thiết bị gia dụng tại Trung quốc, cung cấp các 
giải pháp dưới thương hiệu sanyiniao, bao gồm 
ban công, nhà bếp, hệ thống kiểm soát chất lượng 
không khí, cấp nước,…

Hợp tác với nhà phân phối địa phương
có một số kênh phân phối được sử dụng trong 

ngành nội thất Trung quốc. Thứ nhất là các kênh bán 
hàng truyền thống. các nhà sản xuất đồ nội thất bán 
hàng thông qua nhà phân phối hoặc thành lập các 
cửa hàng bán trực tiếp cho người tiêu dùng. Ví dụ cho 
kênh này là chợ nội thất, trung tâm mua sắm nội thất 
cao cấp, và các chợ kiểu nhà kho như iKEa. Kênh bán 
hàng hiện đại hơn như thương mại điện tử đang là xu 
hướng ngày càng tăng ở nước này.

bạn có thể mua bất cứ thứ gì trên mạng, đồ nội 
thất cũng không ngoại lệ. các nhà sản xuất nội thất 
bán hàng thông qua các cửa hàng trực tuyến có uy 
tín, chẳng hạn như aliexpress, Taobao hoặc Jingdong, 
hoặc mở cửa hàng trực tuyến riêng. xu hướng thương 
mại điện tử của Trung quốc và xu hướng nội thất đặt 
làm riêng đã kết hợp với nhau rất hiệu quả. các cửa 
hàng nội thất trực tuyến thường cho phép lựa chọn 
tùy chỉnh sản phẩm theo ý thích của khách hàng.

có ba cách để một công ty nội thất nước ngoài có 
thể thâm nhập vào ngành nội thất Trung 
quốc: xuất khẩu sang Trung quốc với 
bao bì gốc, thông qua các hợp đồng ký 
gửi sản xuất và thành lập một công ty 
tại địa phương.

Đồ nội thất được nhập khẩu trực 
tiếp từ nước ngoài có thị phần tương 
đối thấp ở Trung quốc vì thường 
được bán với giá cao và được coi là 
sản phẩm cao cấp. Thông qua hợp 
đồng sản xuất, các thương hiệu nội 
thất nước ngoài sẽ ủy thác cho các 
nhà máy Trung quốc sản xuất. Tuy 
nhiên, nếu thương hiệu không 

được đăng ký là công ty ở Trung quốc, thì công ty đó 
không thể bán đồ nội thất được sản xuất ra ở Trung 
quốc. Do vậy, công ty chỉ có thể thâm nhập thị trường 
thành công bằng cách hợp tác với một nhà phân phối 
có kinh nghiệm ở địa phương. Nếu theo đuổi chiến 
lược này, họ sẽ không gặp rắc rối khi đăng ký và quản 
lý tổ chức của mình ở Trung quốc. 

cuối cùng, các thương hiệu và công ty nước ngoài 
có thể thành lập một doanh nghiệp 100% vốn nước 
ngoài (WFoE) để gia nhập ngành nội thất Trung quốc. 
Doanh nghiệp WFoE tại Trung quốc là công ty trách 
nhiệm hữu hạn (llc) được thành lập bởi 100% vốn 
nước ngoài (hoàn toàn thuộc sở hữu nước ngoài). Điều 
này ngụ ý rằng WFoE được sở hữu 100% bởi các cổ 
đông nước ngoài. sau khi đăng ký, nhà máy của WFoE 
tại Trung quốc được phép sản xuất, gia công đồ nội 
thất và bán trực tiếp cho thị trường quốc gia này. 

là mộT Trong năm quốc gia 
nhập khẩu gỗ và sản phẩm 

gỗ việT nam nhiều nhấT,  
Trung quốc được đánh giá  

là Thị Trường Tiềm năng
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* những năm qua, các hoạt động hỗ trợ doanh 
nghiệp (dn) ngành gỗ tiếp cận thị trường thế giới 
qua phương thức xuất khẩu thương mại điện tử 
(tmĐt) đã được các hiệp hội trong ngành nội thất 
Việt nam chú ý. tuy nhiên, hiệu quả vẫn còn tương 
đối hạn chế. ông đánh giá thế nào về hiện trạng này?

- các ngành hàng về nhà cửa, nhà bếp với các sản 
phẩm nội thất, trang trí là những ngành hàng thành 
công của Việt Nam trên amazon liên tục 5 năm qua. 
Tuy nhiên, tôi nghĩ số lượng DN ngành gỗ tham gia 
xuất khẩu qua TmĐT còn hạn chế. các DN phần lớn gia 
công theo đơn hàng và mẫu mã của các nhà phân phối 
nước ngoài, chưa đầu tư xây dựng thương hiệu riêng, 
thiếu nguồn lực hỗ trợ để nghiên cứu phát triển sản 
phẩm dựa vào nhu cầu, thị hiếu người dùng quốc tế...

amazon global selling đang làm việc với nhiều 
hiệp hội khác nhau, trong số đó có haWa, để liên kết 
đưa cơ hội xuất khẩu online đến nhiều hơn nữa cho 
DN thành viên. 

* theo ông, dn nội thất Việt nam đã sẵn sàng 
để tham gia mô hình kinh doanh hiện đại này?

- Những năm đầu vào thị trường Việt Nam, cách tiếp 
cận của amazon global selling mang tính hàng ngang, 
giới thiệu về cơ hội và tiềm năng của xuất khẩu online, 
của TmĐT: Ngành này có tốc độ phát triển thế nào, tiềm 
năng ra sao, dư địa còn lớn không, xu hướng toàn cầu 
bùng nổ như thế nào... sau 5 năm, chúng tôi nhận thấy 
DN thuộc các ngành nghề khác nhau có những câu hỏi, 
thách thức khác nhau. Ví dụ, ngành gỗ và nội thất có 
bài toán vận chuyển hoặc cách làm thương hiệu; các DN 
nhỏ băn khoăn về tuân thủ quy định tại các thị trường 
mục tiêu khi tham gia thị trường ngách. 

Do đó việc liên kết với các hiệp hội ngành hàng 
như haWa sẽ giúp chúng tôi tinh chỉnh lại chương 
trình đào tạo để liên tục cập nhật thông tin, kiến thức 
cụ thể hơn, sâu hơn cho từng nhóm ngành hàng, để 
họ không chỉ biết về cơ hội này mà còn có thể giải 
quyết được những thách thức của chính ngành hàng từ 

liêN KếT Với các hiệp hội NgàNh hàNg Như haWa Để 
TừNg bước TiNh chỉNh NhữNg chươNg TrìNh Đào 

Tạo; liêN Tục cập NhậT ThôNg TiN, KiếN Thức cụ Thể, 
sâu hơN cho TừNg Nhóm NgàNh hàNg... là cách mà 

amazoN Khai ThôNg DòNg chảy, maNg ĐếN cơ hội 
xuấT Khẩu oNliNE cho các DoaNh Nghiệp ViệT Nam.

Doanh nghiệp Việt nhiều lợi thế 

cạnh tranh online

hồng hạnh thực hiện

Ông Gijae Seong - Giám đốc điều hành amazon Global Selling Việt Nam:
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những khâu như sáng tạo sản phẩm, tìm nguồn cung 
ứng, xây dựng thương hiệu, tuân thủ quy định ngành 
hàng hay thị trường mục tiêu về ngành hàng đặc thù...

* theo đánh giá của amazon, dn nội thất Việt 
nam có đủ năng lực, lợi thế để tham gia và khai 
thác các tiện ích của tmĐt nhiều hơn trong thời 
gian tới? 

- Thế mạnh sản xuất và xuất khẩu của Việt Nam 
trong nhiều năm qua trên sân chơi TmĐT nổi bật nhất 
là các sản phẩm liên quan đến gỗ, với hai nhóm chính 
là nhà cửa và nhà bếp. sau một thời gian vận hành và 
tối ưu bài toán logistics, các nhà bán hàng trong mảng 
gỗ - nội thất bắt đầu mở rộng danh mục sản phẩm, 
xu hướng chuyển dịch từ các sản phẩm nội thất sang 
ngoại thất, sản phẩm nhỏ sang kích thước lớn hơn.

Dư địa của các ngành này là rất lớn và Việt Nam có 
nhiều lợi thế để cạnh tranh tốt trên thị trường quốc 
tế. cần lưu ý rằng lợi thế nguyên liệu tự nhiên không 
phải yếu tố duy nhất quyết định thành công của DN. 
Để Việt Nam bước ra toàn cầu thông qua TmĐT cần 
kiềng 3 chân. Thứ nhất là năng lực sản xuất. Thứ hai 
là kết hợp và thấm nhuần các kỹ năng online. Thứ 
ba là làm thương hiệu bởi nếu không có câu chuyện 
thương hiệu để tạo điểm nhấn khác biệt thì sau thời 
gian rất ngắn, sản phẩm và thương hiệu sẽ dễ bị làm 
nhái, giả mạo.

* theo ông, haWa nên có những chương trình 
gì để mở rộng các kết nối cần thiết giúp dn tham 
gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu thông 
qua tmĐt?

- TmĐT là một ngành mới, hệ sinh thái dịch vụ của 
ngành vẫn đang từng ngày phát triển và hoàn thiện. 
Thời gian qua, chúng tôi đã sát cánh cùng chính phủ, 
các hiệp hội trong ngành, các nhà cung cấp dịch vụ 
để cung cấp, cập nhật thông tin và các chương trình 
đào tạo cho DN Việt. 

Đối với sân chơi TmĐT, cơ hội là như nhau cho 
các DN. công cụ mở ra để tất cả DN đều có thể 
truy cập và sử dụng. DN cần xây dựng lộ trình phát 
triển lâu dài, bền vững. Theo chúng tôi, đào tạo 
kiến thức là một trong những bước đi quan trọng. 
Đây cũng là một trong những lý do chúng tôi nỗ 
lực thực hiện chương trình “TmĐT xuyên biên giới: 
Kỷ nguyên bứt phá" với mục tiêu đào tạo 10.000 
DN trong 5 năm từ 2022- 2026 với kiến thức, kỹ 
năng số tham gia TmĐT. 

Tháng 5/2024 vừa qua, amazon global selling và 
iDEa tiếp tục công bố giai đoạn ii của hợp tác, đồng 
triển khai sáng kiến “liên kết ngành nghề - Tăng  
trưởng cùng TmĐT”. chương trình này nhằm hỗ trợ 
các tổ chức, hiệp hội ngành hàng trọng điểm của Việt 
Nam, như: ViForEsT; haWa, hiệp hội Dệt may Việt 
Nam (ViTas)... cùng các hiệp hội ngành hàng và nhiều 
tổ chức khác tiếp cận các kỹ năng, kiến thức, nguồn 
lực kỹ thuật số, kết nối mạng lưới các nhà cung cấp 
dịch vụ và các đơn vị sản xuất trong nước để hỗ trợ 
sản xuất và xuất khẩu trực tuyến. 

chúng tôi mong haWa tiếp tục triển khai hoạt 
động truyền thông, giới thiệu, kết nối DN thành viên 
để họ tham gia các khóa đào tạo, tập huấn, từ đó 
tăng cường sự sẵn sàng cho DN tham gia vào một 
cuộc chơi toàn cầu mới qua TmĐT. 
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rong cơ cấu mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ xuất 
khẩu sang thị trường Nam phi, đồ nội thất là mặt 
hàng xuất khẩu chính, chiếm 67,6% tổng kim 

ngạch xuất khẩu gỗ. Trong 4 tháng đầu năm 2024, 
kim ngạch xuất khẩu hầu hết các mặt hàng nội thất 
bằng gỗ tới quốc gia này đều tăng trưởng tích cực. 

Dẫn đầu về kim ngạch xuất khẩu là mặt hàng nội 
thất phòng khách và phòng ăn, đạt 756 nghìn usD, 
tăng 44,6% so với cùng kỳ năm 2023. Tiếp theo là 
mặt hàng ghế khung gỗ, đạt 243 nghìn usD, tăng 
7,3%. Đồ nội thất phòng ngủ đạt 224 nghìn usD, tăng 
20,7%... Ngoài ra, trong 4 tháng đầu năm 2024, gỗ, 
ván và ván sàn xuất khẩu tới thị trường Nam phi cũng 
tăng rất mạnh. 

Còn nhiều tiềm năng chưa khai phá
Theo số liệu thống kê từ Trung tâm Thương mại 

quốc tế (iTc), lượng nhập khẩu đồ nội thất gỗ của 
Nam phi trong 3 tháng đầu năm 2024 đạt 24 triệu 
usD, tăng 26,5% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, 
Trung quốc và Eu là 2 thị trường cung cấp đồ nội thất 
gỗ chính cho Nam phi. Việt Nam là thị trường cung 
cấp lớn thứ tư, nhưng trị giá nhập khẩu từ Việt Nam 
chỉ chiếm 5,7% trong tổng trị giá nhập khẩu. Do đó, 
tiềm năng xuất khẩu mặt hàng này tới thị trường Nam 
phi vẫn khả quan. 

quá trình đô thị hóa tại Nam phi diễn ra nhanh đã 
góp phần thúc đẩy nhu cầu về đồ nội thất. quá trình 

hiệP cA

ThEo số liệu ThốNg Kê Từ TổNg cục hải quaN,  
Kim Ngạch xuấT Khẩu gỗ Và sảN phẩm gỗ saNg  
Nam phi TroNg TháNg 5/2024 ĐạT 360 NghìN usD, 
giảm 17,7% so Với cùNg Kỳ Năm Trước. NhưNg TíNh 
chuNg 5 TháNg Đầu Năm 2024, Kim Ngạch xuấT Khẩu 
các mặT hàNg TrêN Tới Thị TrườNg Này ĐạT 2,4  
Triệu usD, TăNg 48,3% so Với cùNg Kỳ Năm 2023.

Đất mới Nam Phi
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này sẽ dẫn đến việc đẩy mạnh hoạt động xây dựng và 
phát triển bất động sản để đáp ứng nhu cầu dân số 
ngày càng tăng. Việc xây dựng các dự án nhà ở và khu 
căn hộ cũng kéo theo nhu cầu về đồ nội thất để trang 
bị cho những không gian sống mới. 

Theo dữ liệu do chương trình Định cư con người 
của liên hợp quốc công bố vào tháng 4/2020, dân số 
thành thị ở Nam phi đạt 67% và dự kiến sẽ đạt 80% 
vào năm 2050. Đáng chú ý, Nam phi hiện đang là đối 
tác thương mại và là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai 
của Việt Nam tại châu phi. 

Thách thức và khó khăn 
Tuy nhiên, để đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường 

Nam phi, doanh nghiệp ngành gỗ Việt Nam còn nhiều 
thách thức phải vượt qua. Thách thức lớn nhất là hàng 
Việt Nam phải cạnh tranh với hàng Trung quốc, vốn 
có những lợi thế khó phủ nhận là giá rẻ và mẫu mã 
đẹp, đáp ứng đúng nhu cầu của gần 50% người tiêu 
dùng Nam phi có mức sống thấp. Thứ hai, việc thanh 
toán tiền hàng hiện vẫn còn là khâu khó khăn và trở 
ngại đối với giao thương giữa hai nước. 

Nam phi là nước có tầm 
ảnh hưởng lớn về kinh tế 
và là cửa ngõ giao thương 
của cả đường biển và 
đường hàng không đi 
đến các nước miền Nam 
châu phi. một khi hàng 
hóa Việt Nam thâm 
nhập vào thị trường 
Nam phi sẽ có cơ hội mở rộng sang 14 nước thành 
viên cộng đồng phát triển miền Nam châu phi 
(saDc), trong đó có 5 nước thuộc liên minh Thuế 
quan miền Nam châu phi (sacu). 

Nam phi có rất nhiều tập đoàn, doanh nghiệp 
tầm cỡ thế giới với cách quản lý và vận hành như 
ở châu âu nên rất năng động trong kinh doanh, 
dễ dàng hợp tác và nhạy bén trong việc nắm bắt 
cơ hội. 

Nhiều doanh nghiệp của cả 
hai nước chỉ muốn thanh toán 
trực tiếp, mà không muốn mở 
l/c - hình thức thanh toán quốc 
tế phố biến hiện nay. Do vậy, khi 
ký hợp đồng mua bán với đối tác 
Nam phi, nhất là với các đối tác 
lần đầu thiết lập quan hệ kinh tế, 

doanh nghiệp Việt Nam nên gặp 
gỡ trực tiếp hoặc tìm hiểu kỹ đối tác 

trước khi quyết định ký hợp đồng. 
Điều quan trọng là phải ký hợp đồng chính thức, 

có giá trị pháp lý, ngay cả với các đơn hàng giá trị 
thấp. Doanh nghiệp cần yêu cầu đối tác cung cấp 
bản sao giấy đăng ký kinh doanh, giấy xác nhận tài 
khoản của ngân hàng và giấy tờ tùy thân của chủ 
doanh nghiệp để kiểm tra, thẩm định thông tin về 
đối tác. Nên mở l/c cũng như sử dụng dịch vụ ký 
thác ngân hàng đối với tiền đặt cọc, thường tương 
đương với 30% giá trị lô hàng, để đảm bảo việc 
thanh toán được thuận lợi, cũng như tránh bị mất 
tiền đặt cọc khi xảy ra tranh chấp. 

hàng hóa việT nam Thâm nhập 
vào Thị Trường nam phi sẽ có 
cơ hội mỞ rộng sang 14 nước 

Thành viên cộng đồng pháT 
Triển miền nam châu phi
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háng 7/2024, giá bán lục bình khô ghi nhận tại 
Tam bình, Vĩnh long là 25.000 đồng/kg, tăng 
hơn 30% so với giá phổ biến trước đây. Thương 

lái thu mua nhiều, thêm việc thiếu nhân công thu 
hoạch khiến giá nguyên liệu này tăng mạnh, tạo áp 
lực lên ngành thủ công đan lát.

Nỗi buồn của lục bình 
“Doanh nghiệp (DN) Việt Nam chịu cạnh tranh 

trực tiếp với các DN Trung quốc thu gom nguyên liệu 
này”, bà phạm Thị hồng quang - giám đốc công ty 
Thủ công mỹ nghệ Nguồn Việt chia sẻ. Nhu cầu về 
một nguồn nguyên liệu mới, có khả năng thay thế lục 
bình là rất lớn. 

“mọi người bị “đóng khung” bởi lục bình, nên 
không biết ở Việt Nam có những lựa chọn khác hoàn 
toàn có thể thay thế được lục bình, thậm chí là tốt 
hơn, kinh tế hơn” - Tiến sĩ Dương Văn Ni, nguyên 
giám đốc Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm - Đa 
dạng sinh học, thuộc Trường Đại học cần Thơ chia sẻ. 

sở hữu nhiều năm nghiên cứu đa dạng sinh học ở 
vùng đất ngập nước vùng đồng bằng sông cửu long, 
ông Ni là người mang cây giống năng tượng từ hà 
Tiên, sát biên giới campuchia, về Việt Nam. “Đây là 
loài cỏ trời cho, đặc biệt thích ứng với vùng sinh thái 
mặn lợ, mọc phổ biến ở đồng bằng nhưng không 
hiểu sao từ năm 2000, tôi không còn thấy nữa. Khi 
gặp lại, tôi mang giống về trồng cùng bồn bồn, các 
loại cỏ chịu mặn khác trong chương trình nghiên cứu 
cải tạo môi trường”, ông kể. 

cỏ năng tượng có thể chịu mặn như cây bồn bồn, 
thậm chí độ mặn tới 15 - 20‰ vẫn không chết. chỉ 
cần cấy găm 3 tép cỏ xuống đất bùn mặt ruộng, chỉ 
trong thời gian ngắn cây sẽ tự nở bụi. Đúng như tiến 
sĩ Ni dự đoán, cây chịu ngập và sinh trưởng tốt vùng 

Minh Kiên

KhôNg chỉ góp phầN cải Tạo môi TrườNg,  
loài cỏ siNh TrưỞNg mạNh TrêN VùNg Nước 
Nhiễm mặN Này còN là NguồN siNh Kế cho 
hàNg NgàN hộ lao ĐộNg. Với sự KếT hợp 
bài bảN giữa các NghiêN cứu Khoa học Và 
côNg Tác pháT TriểN sảN phẩm, pháT TriểN Thị 
TrườNg, NăNg TượNg hứa hẹN sẽ TrỞ ThàNh 
NguồN NguyêN liệu maNg TíNh bứT phá cho 
NgàNh Thủ côNg mỹ Nghệ ViệT Nam.

Giấc mơ  

cỏ năng tượng
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nước mặn. Nếu được trồng kết hợp với 
nuôi tôm quảng canh, tôm lớn nhanh 
hơn, ít hao hụt... Tôm ăn ngó non của 
năng tượng giúp chống chịu bệnh tốt 
hơn. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở đó 
thì chưa khai thác hết lợi ích của 
loại cỏ này. Phải có 
giải pháp nào tăng 
thu nhập bền vững, 
giúp người dân đồng 
bằng thoát khỏi xung 
đột mặn - ngọt khi dẫn 
nước mặn về mở rộng 
nuôi tôm. Nghĩ vậy 
nên ông Ni cắt năng 
tượng phơi khô, đem 
đến các hợp tác xã và 
DN để thuyết phục họ ứng 
dụng vào sản xuất. Kết quả, chỉ là những cái lắc đầu 
suốt hai thập kỷ. 

Hy vọng mới của ngành nội thất
Tiến sĩ Ni nhớ lại: “Năm 2002 người dân bắt đầu 

trồng năng tượng nhưng mãi  đến năm 2022, sản 
phẩm từ loài cỏ này mới bước ra được thị trường 
nhờ nỗ lực phát triển làng nghề nông thôn, kết hợp 
với DN đào tạo nghề, xây dựng chuỗi cung ứng...”. 
Đó là khi Quỹ Bảo tồn Mekong - MCF (Mekong 
Conservancy Foundation) do ông Ni làm chủ tịch 
kiêm tổng giám đốc bắt tay vào cuộc. 

So với một vụ lúa, nếu được mùa, người nông 
dân lời khoảng 2 - 2,5 triệu đồng/công, trồng năng 
tượng không tốn phân thuốc, thu 10 tấn năng tượng 
tươi trên một công ruộng (1.000m2) sẽ cho 1 tấn khô, 
thu hoạch 3 đợt, cách nhau 4 tháng. Giá năng tượng 

khô khoảng 8.000 đồng/kg, bình quân cho 
thu nhập từ 18 - 24 triệu đồng/công/năm. 

Công ty Giải pháp sinh kế Mekong (Mekong 
Livelihood Solutions - MLS, do Quỹ MCF hỗ 

trợ, tư vấn) là đơn vị thu mua nguyên liệu này, 
sử dụng sản xuất đan giỏ, sản phẩm thủ công 

mỹ nghệ xuất khẩu. 
“Nếu đồng bằng Sông Cửu Long có thể phát triển 1 

triệu ha cỏ năng tượng. Với vòng quay 4 tháng, 3 vòng 
lặp/năm, có thể cung ứng 10 triệu tấn/năm nguyên liệu 
cho ngành thủ công mỹ nghệ. Giá lại rẻ hơn so với lục 
bình. Kho nguyên liệu tự nhiên này trị giá hơn 9 tỷ USD”, 
ông Trần Lam Sơn - Phó tổng giám đốc Thiên Minh 
Furniture nhận xét. Trăn trở rất lâu về một nguồn nguyên 
liệu bền vững và tạo lợi thế cạnh tranh, nay tiếp cận được 
cây năng tượng, ngành thủ công, nội thất Việt Nam lại có 
thêm hy vọng về việc chủ động nguồn cung nguyên liệu. 

Theo ông Sơn, vì sống ở nước mặn nên sản phẩm từ 
năng tượng chống được mối mọt. Phơi nắng càng lâu, 
cỏ càng lên màu đẹp nên đã xuất khẩu được vào các hệ 
thống phân phối nội thất lớn ở Mỹ. Trồng trên đất đồng 
bằng, nguyên liệu này dễ có được chứng chỉ FSC, thuận 
lợi trong việc đáp ứng các tiêu chí của EUDR. Sau sản 
phẩm thủ công mỹ nghệ, năng tượng hoàn toàn có thể 
ứng dụng kết hợp với gỗ để làm đồ nội thất, sản xuất 
viên nén, bột giấy...

Đồng quan điểm, ông Huỳnh Lê Đại Thắng, Công ty 
Nội thất Nghĩa Sơn - DN chuyên làm ngoại thất xuất khẩu 
sang châu Âu, Mỹ, Nhật Bản cho biết khả năng khách 
hàng thủ công mỹ nghệ đón nhận sản phẩm từ cỏ năng 
tượng là rất lớn. Chỉ riêng việc ứng dụng năng tượng làm 
vật liệu chèn lót đạt chuẩn FSC đã là thành công không 
nhỏ. Do vậy, ông mong muốn và sẵn sàng kết hợp các 
DN để cùng phát triển ứng dụng nguồn nguyên liệu này...

Phấn khởi trước sự đón nhận nhiệt tình từ phía các 
DN Việt Nam, điều mà cách đây 20 năm ông tìm kiếm, 
tiến sĩ Ni cho rằng, ngành mỹ nghệ, chế biến gỗ có tiềm 
năng khai thác năng tượng nhưng cần chú ý để tránh 
hệ quy chiếu bởi lục bình. Ông nhắn nhủ: “Nên dùng 
nguyên liệu mới bằng cách làm mới, tư duy mới, trong 
đó tập trung phát triển mẫu mã mới để mở ra tiềm năng 
tốt hơn cho loại cỏ này”.  

Sau Sản phẩm thủ công mỹ nghệ, 
năng tượng hoàn toàn có thể 

ứng dụng kết hợp với gỗ  
để làm đồ nội thất, Sản xuất  

viên nén, bột giấy...
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Đưa năng tượng đi Tây

Vận hành cùng lúc 4 nhà máy nhưng sản phẩm 
TcmN của Vietnam housewares corp không sản 
xuất tập trung. Đơn hàng được chia đến các hợp 
tác xã, nhà máy là nơi xử lý những công đoạn hoàn 
thiện, kiểm soát chất lượng. Trung bình, công ty xuất 
khẩu 400 đến 500 container/tháng, tương đương 1 
triệu sản phẩm giỏ, rổ, đồ trang trí... đến thị trường 
châu âu, úc, mỹ; phục vụ phân khúc trung, cao cấp. 
Theo ông mộc, nguyên tắc kinh doanh của Vietnam 
housewares là không tập trung vào một vài khách 
hàng số lượng lớn mà tập trung vào nhiều khách 
hàng ở các thị trường khác nhau. “có đơn hàng lên 
đến 1 triệu sản phẩm nhưng có đơn chỉ 100 sản phẩm 
chúng tôi cũng làm. phải đa dạng và linh hoạt thì DN 
mới tồn tại được”, ông mộc nói. 

Dù sản phẩm ở các nhóm vật liệu gỗ, gốm hay 
mây tre đan... Vietnam housewares luôn xác định thế 
mạnh chủ lực của công ty là thiết kế. công tác nghiên 
cứu thị trường, đầu tư nghiêm túc để có thể nắm 
bắt thị hiếu người dùng quốc tế và phát triển mẫu 
tương thích. sau đó là việc giữ đúng các cam kết về 
chất lượng, tiến độ. Để làm được điều đó, theo ông 

Đoàn giA

Năm 1997, mộT DoaNh NhâN Người úc hợp Tác cùNg mộT chuyêN gia mua hàNg 
Người ViệT, ThàNh lập DoaNh Nghiệp (DN) sảN xuấT, Thu mua sảN phẩm Nội Ngoại 
ThấT, Thủ côNg mỹ Nghệ. Thế mạNh của mộT Người am hiểu Thị TrườNg Nội Địa KếT 
hợp Với mộT Người có KiNh Nghiệm KiNh DoaNh Ở Thị TrườNg quốc Tế Được phối 
hợp Nhịp NhàNg Để rồi 27 Năm sau TrỞ ThàNh Nhà sảN xuấT sử DụNg hơN 2.000 
lao ĐộNg. DN ấy là ViETNam housEWarEs corporaTioN.

đa dạng và linh hoạt
“Nếu xét riêng mảng thủ công mỹ nghệ (TcmN), 

chúng tôi bắt đầu từ con số 0”, ông lai Trí mộc - giám 
đốc Vietnam housewares corp bắt đầu câu chuyện 
của mình như vậy. Ngoài nhu cầu lớn từ phía thị 
trường nhập khẩu, việc ngành có thể góp phần mang 
đến sinh kế cho hàng ngàn lao động yếu thế, người 
nội trợ tại các địa phương khiến ông quyết định gắn 
bó với ngành. 
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mộc, đội ngũ lãnh đạo Vietnam 
housewares quyết định “chơi 
lớn”, đầu tư nghiêm túc đầu tư 
hạ tầng, công nghệ... để đảm 
bảo nhà máy có đủ năng lực cung 
ứng cho các siêu thị lớn.

Trong khuôn viên của nhà máy Vietnam 
housewares tại Vĩnh long, dây chuyền sản xuất 
tự động hóa được thiết kế riêng. Khu vực sản xuất 
được tổ chức thoáng rộng. Đặc biệt nhất là khu 
nhà màng, tận dụng hiệu ứng nhà kính để phơi sấy 
sản phẩm. song song với việc tổ chức sản xuất tốt, 
Vietnam housewares còn là một trong những DN 
TcmN ứng dụng chuyển đổi số, đồng bộ dữ liệu 
giữa bộ phận bán hàng, tiếp thị, nghiên cứu và phát 
triển (r&D), chi phí và kỹ thuật...  để tối ưu hóa toàn 
bộ quy trình.

Mở đường đua mới
bên cạnh nguyên liệu phổ biến hiện nay là lục 

bình, Vietnam housewares còn cung ứng cho thị 
trường các sản phẩm TcmN làm từ các nguyên liệu 

bền vững như thủy trúc, bồn bồn và đặc biệt là năng 
tượng. ông mộc cho biết, những sản phẩm từ năng 
tượng không những đẹp, tinh xảo mà còn có tuổi thọ 
trung bình khoảng 5 năm. Nếu dùng trong nhà, điều 
kiện khí hậu thuận lợi như ở thị trường châu âu, độ 
bền sản phẩm còn kéo dài hơn nữa. Do vậy, khi đem 
sang nước ngoài, khách hàng đón nhận khá nhiệt 
tình. hiện, sản phẩm đã có mặt tại các chuỗi siêu thị 
nội thất lớn ở châu âu, mỹ... nhưng DN cung ứng 
được sản phẩm từ năng tượng chưa nhiều. 

cơ duyên khiến Vietnam housewares kết nối với 
cây năng tượng bắt nguồn từ tiến sĩ Dương Văn 
Ni, người phục hồi nguồn nguyên liệu tiềm năng 
này. công ty giải pháp sinh kế mekong (mekong 
livelihood solutions - mls, do quỹ mekong 
conservancy Foundation hỗ trợ tư vấn) sẽ là đơn vị 
đào tạo nghề, tổ chức sản xuất theo yêu cầu từ phía 
Vietnam housewares. sự kết hợp giữa đội ngũ nghiên 
cứu khoa học, đơn vị đào tạo, DN sản xuất, phát triển 
thị trường đã hình thành nên một tam giác bền chắc, 
đưa sản phẩm TcmN của Việt Nam đi xa. 

Theo ông mộc, các nguyên liệu khác như mành 
trúc, tre uốn, lục bình... đang bị cạnh tranh rất lớn từ 
phía DN Trung quốc. Thậm chí, với lục bình, nguyên 

liệu này hiện đang được thương lái 
Trung quốc thu mua mạnh, đẩy giá 
thành lên cao, làm giảm sức cạnh 
tranh của các DN TcmN Việt Nam. Với 
năng tượng, DN Việt Nam hoàn toàn 

có thể tận dụng để biến nguyên liệu 
hoàn toàn mới này thành lợi thế 
cạnh tranh riêng. “Đây là cơ hội 
cho những DN có khả năng thiết 
kế, sáng tạo nên sản phẩm mới 
từ năng tượng”, ông mộc nói. 

Kêu gọi DN trong ngành 
cùng tham gia khai thác, 
ông mộc cho biết, Vietnam 
housewares hoàn toàn không 

sợ cạnh tranh mà ngược lại còn mong được cùng hợp 
tác. Với ông, việc vẽ thêm một mảng màu hoàn toàn 
mới từ năng tượng sẽ giúp bức tranh về ngành TcmN 
Việt Nam đẹp hơn, lung linh hơn trong mắt khách 
hàng thế giới. Nhưng trên hết, là khi đơn hàng càng 
nhiều, sinh kế của người dân đồng bằng sông cửu 
long, cái nôi đang chế tác sản phẩm từ năng tượng 
hiện nay, sẽ ngày càng được cải thiện hơn nữa. 

Người điều hành và sáng lập Vietnam housewares 
tin rằng, ứng dụng năng tượng không chỉ và không 
nên là chuyện của một vài DN mà phải mở rộng ra  
cả ngành. bởi, tiềm năng ứng dụng lớn của loại cỏ 
sinh thái này có thể làm gia tăng sức cạnh tranh cho 
quốc gia. 

việc vẽ Thêm mộT mảng màu  
Từ năng Tượng sẽ giúp  

bức Tranh về ngành Tcmn 
việT nam đẹp hơn, lung linh 
hơn Trong mắT khách hàng 

Thế giới
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p ủ dự định chuyển đổi số (cĐs) từ 2 năm 
trước, nhưng đến nay, bà Nguyễn Thị linh 
Vy - giám đốc quản lý sản xuất công ty imity 

vẫn chưa thực hiện vì nhận thấy doanh nghiệp (DN) 
mình có quy mô nhỏ, và một số DN khác đã thực hiện 
nhưng không thành công.

Chuyển đổi số càng sớm càng tốt
sự e ngại của bà Vy cũng là tâm lý của khá nhiều 

DN gỗ nhỏ và vừa tại Việt Nam. Với kinh nghiệm 15 
năm tư vấn cĐs cho DN, trong đó có DN ngành gỗ, 
ông hà Tất Thắng - giám đốc quốc gia của Techworld 
solutions Vietnam đánh giá, có tới 50% DN hội viên 
của haWa chưa mạnh dạn đầu tư cho cĐs. Trong số 
này, đa phần là các DN có quy mô nhỏ làm hàng gia 
công. Trong khi đó, các DN lớn vẫn đang ở giai đoạn 
cân nhắc đầu tư phần nào trước, phần nào sau. 

ông Thắng chia sẻ, với các công ty lớn, các tập 
đoàn đa quốc gia, đa số đều thành công khi triển khai 
hệ thống quản trị DN, bởi họ có tầm nhìn rõ ràng, có 
quy trình được chuẩn hóa và đưa ra những yêu cầu rất 
cụ thể. Trong khi đó, đây lại chính là những điểm yếu 
của DN Việt Nam khi thực hiện cĐs, khiến cho tỷ lệ 
thất bại của DN Việt lên tới 50%.

Tại TalKshoW ChuyểN đổi số  
và Giảm pháT Thải CarboN TroNG 
sảN xuấT, Do haWa phối hợp 
cùNg ilo Tổ chức Ngày 8/6, các 
chuyêN gia Đã mổ xẻ cặN Kẽ các 
VấN Đề Về chi phí Đầu Tư, cách 
Thức giúp DoaNh Nghiệp chuyểN 
Đổi số sao cho hiệu quả.  

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, DN dù lớn 
hay nhỏ, vẫn nên bắt tay vào cĐs càng sớm càng 
tốt để tạo ra lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh hiện 
nay. Nhiều câu chuyện thực tế đã được chia sẻ, cho 
thấy lợi ích của cĐs trong việc hỗ trợ DN đi nhanh 
hơn và xa hơn. ông lê xuân Tân - giám đốc công 
ty TNhh happy Furniture cho rằng, không thể có 
một giải pháp chung áp dụng cho tất cả DN, vì mỗi 
nhà máy có điều kiện, nguồn lực khác nhau. Với DN 
nhỏ, việc cĐs có thể thực hiện từng bước. Trong 
đó, việc cần làm trước là đánh giá hiện trạng để xác 
định nhu cầu, rồi tìm đối tác tư vấn, triển khai giải 
pháp phù hợp.

ông Tân cho biết: “cĐs đã được đặt ra cách đây 
3-4 năm, nhưng do nóng vội nên chưa có nhiều DN 
thành công. cĐs không phải chỉ là mua một phần 
mềm, mà là một chặng đường dài. DN cần có sự kiên 
nhẫn và phải xác định được năng lực, nguồn lực, mục 
tiêu… để từ đó lựa chọn công nghệ phù hợp”. 

các chuyên gia cũng chỉ ra, với sự phát triển của 
công nghệ, hiện có rất nhiều giải pháp phù hợp với 
nhu cầu cũng như khả năng của DN. Theo đó, trong 
bất kỳ dự án cĐs nào của DN, sự quyết tâm của ban 
lãnh đạo sẽ có vai trò quyết định cho sự thành công.

Giải bài toán chuyển đổi số 

cho doanh nghiệp nhỏ

Thu hiền 
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công ty cp xây dựng Kiến trúc aa là 
một ví dụ điển hình. ông Trần anh Vũ 
- phó phòng logistics công ty aa cho 
biết, từ năm 2009, aa đã bắt đầu cĐs 
với phần mềm sap và liên tục cập nhật 
các phiên bản mới. Khó khăn nằm ở chỗ 
ngành gỗ Việt Nam có những đặc thù 
riêng, nên việc áp dụng sap là chưa đủ. 
Do đó, aa đã phát triển một đội ngũ để 
viết các phần mềm vệ tinh xoay quanh 
phần mềm trung tâm là sap.

Theo ông Vũ, ban lãnh đạo 
aa rất quyết tâm và gần như 
không ngại về vấn đề chi phí 
cho cĐs. chỉ riêng việc đầu 
tư cho sap, công ty đã chi ra 
khoảng hơn 40 tỷ đồng, chưa kể 
các giải pháp xung quanh đó. 
Tuy nhiên, sự đầu tư này đã cho 
thấy nhiều lợi ích khá rõ ràng, 
đó là khả năng quản lý tới 
tận chân công trình, quản lý 
được từng sản phẩm và tạo ra 
được sự thúc đẩy tiến độ công 
việc trong nội bộ công ty. hiệu quả là không còn tình 
trạng công việc bị dồn ứ, việc thất lạc hàng hóa, sai 
sót trong sản xuất cũng giảm xuống mức thấp nhất…

các nhà máy nhiệt điện dầu, phần 
còn lại là thủy điện và các nguồn 

năng lượng khác.
Thứ ba là ngoài việc sử dụng điện và nhiên 

liệu hóa thạch, DN còn sử dụng nguyên liệu đến từ 
những công ty có phát thải, hoặc sản phẩm của DN 
sau khi đến tay người tiêu dùng có tạo ra phát thải.

Trên cơ sở các dạng phát thải này, ông Khánh đưa 
ra nhiều cách thức giảm phát thải cho DN như thay 
đổi hành vi người lao động để tiết kiệm điện, nước; 
thay đổi công nghệ, thiết bị để sử dụng năng lượng 
hiệu quả; quản lý, tái chế, thu hồi chất thải; trồng 
rừng; sử dụng năng lượng tái tạo…

bên cạnh giải pháp cĐs như đã nêu ở trên, việc 
tận dụng khoảng không trên mái để lắp đặt hệ 
thống điện mặt trời là giải pháp phù hợp với hầu hết 
DN. hiện tại chính phủ đang rất khuyến khích mô 
hình điện mặt trời áp mái tự sản tự tiêu.

Tuy nhiên, chi phí vẫn là rào cản lớn cho DN khi 
đầu tư hệ thống năng lượng mặt trời. Để giúp DN tự 
tin hơn trong việc này, ông Khánh cho biết, DaT có 
liên kết với một số đối tác tài chính, các đơn vị này 
sẽ đầu tư 100% chi phí lắp đặt hệ thống năng lượng 
mặt trời trên mái, bao gồm đầu tư ban đầu và chi phí 
vận hành trong 20-25 năm, sau đó sé bán lại lượng 
điện sản xuất ra cho nhà máy với giá thấp hơn 20-
30% so với giá của Nhà nước.

ông Khánh cũng tiết lộ, vào năm 2023, DaT 
đã  triển khai thành công một dự án tại khu công 
nghiệp Tam phước, Đồng Nai với công suất 3,7 mW. 
Dự án này đã đáp ứng khoảng 80% nhu cầu tiêu  
thụ cho nhà máy từ nguồn năng lượng mặt trời  
tái tạo và đã đi vào vận hành thương mại vào cuối 
năm 2023. 

Trong bấT kỳ dự án cđs 
nào của dn, sự quyếT Tâm 
của ban lãnh đạo sẽ có  
vai Trò quyếT định cho  

sự Thành công

Giải bài toán chi phí
liên quan đến vấn đề chuyển đổi xanh, ông lê Duy 

Khánh, đại diện của công ty cp Tập đoàn DaT chỉ ra 3 
dạng phát thải carbon tại các DN. 

Thứ nhất là phát thải trực tiếp thông qua việc sử 
dụng nhiên liệu hóa thạch như dầu, than cho hoạt 
động sản xuất. 

Thứ hai là phát thải gián tiếp thông qua việc sử 
dụng năng lượng điện. bởi 46% năng lượng điện tại 
Việt Nam đến từ các nhà máy nhiệt điện than, 15% từ 
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* hiện tại thị trường nguyên liệu gỗ và ván 
công nghiệp đang đứng trước thách thức rất lớn 
về thời hạn khẩn cấp của eudr và chứng nhận 
FsC. trong đó ảnh hưởng lớn nhất là eudr. ông 
đánh giá thế nào về áp lực này?

- Eu đang có xu hướng tăng cường các biện 
pháp bảo vệ thương mại để đảm bảo sự cạnh tranh 
công bằng và bảo vệ môi trường. EuDr sẽ được áp 
dụng kể từ ngày 30/12/2024. Doanh nghiệp (DN) 
trong ngành còn chưa đầy nửa năm cho công tác 
chuyển mình để có thể tiếp tục xuất khẩu sang 
châu âu, một trong những thị trường chính yếu, 
tiềm năng của Việt Nam. các nhà nhập khẩu từ Eu 
sẽ yêu cầu các nhà xuất khẩu phải có chứng nhận 
nguồn gốc (FlEgT hoặc các hệ thống chứng nhận 
khác như Fsc, pEFc) để đảm bảo gỗ được khai thác 
hợp pháp và bền vững. Điều này đặt các nhà sản 
xuất Việt Nam trước nhiều áp lực, đặc biệt là các 
DN nhỏ và vừa. 

quá trình đáp ứng các yêu cầu chứng nhận có thể 
khiến DN tăng chi phí và thời gian, ảnh hưởng đến 
khả năng cạnh tranh của sản phẩm gỗ và ván công 
nghiệp từ Việt Nam. Nhưng việc tuân thủ các tiêu 
chuẩn chất lượng và bền vững có thể tạo cơ hội cho 
sản phẩm gỗ Việt Nam dễ dàng chinh phục thị trường 
toàn cầu, nếu được xem là đáp ứng các tiêu chuẩn. 

* Với mốc thời gian đó, liệu dn có kịp để 
chuyển đổi?

- các quy định từ phía châu âu vừa là động lực để 
đổi mới, vừa là thách thức và vừa là trách nhiệm với xã 
hội, tuân thủ luật pháp và trách nhiệm với môi trường. 
Không còn nhiều thời gian nên việc chuyển đổi cần 
được triển khai và thực hiện quyết liệt hơn nữa.

Với vai trò là một trong những công ty đầu ngành 
về ván gỗ phủ melamine và vật liệu thay thế gỗ. mộc 
phát nhận thấy các quy định về phát triển bền vững sẽ 
ngày càng chặt chẽ hơn, nhất là việc kiểm soát nguồn 

KhA Ly thực hiện

Thời hạN Eu Thực Thi quy ĐịNh chốNg phá rừNg của liêN miNh châu âu (EuDr) 
KhôNg còN xa. các DN TroNg NgàNh ĐaNg ĐứNg Trước áp lực chuyểN Đổi. 
ThEo ôNg NguyễN Ngọc phú hiểN, giám Đốc KiNh DoaNh côNg Ty mộc pháT, Đây 
là Thời giaN DN TroNg NgàNh quyếT liệT hơN TroNg Việc xây DựNg mục Tiêu 
pháT TriểN bềN VữNg.

Chuyển đổi xanh là tiền đề xây dựng 

chuỗi cung ứng bền vững

Ông Nguyễn Ngọc Phú Hiển - Giám đốc kinh doanh Công ty mộc Phát: 
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gốc gỗ từ nhiều năm trước nên mộc phát đã có bước 
chuẩn bị từ trước, chủ động làm việc với các nhà cung 
ứng đầu ngành về Fsc trong và ngoài nước. Nhờ vậy, 
chúng tôi không quá bị động trước các yêu cầu mới. 

Không chỉ là đòi hỏi ở phía thị trường nhập khẩu, 
cam kết phát thải về 0 của Việt Nam vào 2050 chính 
là tiền đề để các ngành sản xuất xây dựng một chuỗi 
cung ứng bền vững.

* mộc phát đã có chuẩn bị nào cho cơ hội ấy?
- chúng tôi đã chuẩn bị trước cho xu 

hướng này từ nhiều năm bằng việc 
tham gia vào chuỗi cung ứng Fsc 
với iD: DNV-coc-002833.

* Có vẻ như mộc phát rất quyết liệt với mục 
tiêu chuyển đổi xanh?

- một khi gia nhập hành trình chuyển đổi xanh, DN 
phải được chuyển đổi số 100% bởi nếu không sẽ rất 
khó trong việc truy xuất nguồn gốc và chứng minh 
nguồn gốc sản phẩm.

hiện tại tất cả hệ thống sản xuất và vận hành của 
mộc phát đã được số hóa. chúng tôi có thể quản 
lý từng tấm ván thành phẩm chi tiết đến từng công 
đoạn:  Ngày sản xuất, nhân viên vận hành, máy vận 

hành, thông số sản phẩm, nhà cung 
cấp... Đây cũng là điều mà 
nhiều đối tác nhập khẩu và các 
khách hàng của chúng tôi rất 
hài lòng. bởi những thông tin 
đó khách hàng có thể xác nhận 
đây có phải là sản phẩm chính 
hãng mộc phát hay không, đạt 
các tiêu chuẩn như thế nào...

sắp tới ở một số khâu và 
vận hành chúng tôi sẽ áp dụng 
hệ thống ai (trí tuệ nhân tạo) 

để tăng cường hiệu quả quản lý và tận 
dụng lượng dữ liệu lớn big Data nhằm tối ưu công 

tác bán hàng và sản xuất. Tôi tin những chuyển đổi 
quyết liệt từ phía đội ngũ lãnh đạo có thể hỗ trợ cho 
đội ngũ vận hành làm việc tốt hơn, hiệu quả hơn.

* Xin cảm ơn ông! 

cam kếT pháT Thải về 0  
của việT nam vào năm 2050 

chính là Tiền đề để các ngành 
sản xuấT xây dựng mộT chuỗi 

cung ứng bền vững

Trong những năm gần đây, với sự chuyển dịch do 
căng thẳng thương mại mỹ - Trung, Việt Nam đã là một 
lựa chọn hàng đầu trong khu vực Đông Nam á. mộc 
phát thấy được cơ hội này nên chúng tôi đã thay đổi 
công nghệ, nâng cấp nhà máy nhằm phục vụ cho tệp 
khách hàng này. Từ đầu năm 2024, chúng tôi chủ động 
đón nhận nhiều lần kiểm tra và đánh giá từ phía các 
thương hiệu từ mỹ và châu âu... chuẩn bị cho mục tiêu 
mở rộng hơn nữa độ hiện diện ở thị trường quốc tế.

riêng với thị trường nội địa, bất động sản vẫn sẽ 
khó khăn nên ngành còn chịu ảnh hưởng cho đến 
cuối năm 2025. Việc vươn ra thị trường quốc tế hơn là 
một lựa chọn mang tính cân bằng cho DN trong bối 
cảnh này.

* mộc phát đầu tư thế nào cho mục tiêu mở 
rộng xuất khẩu?

- Ngoài việc đảm bảo sản phẩm cung cấp đạt được 
các tiêu chuẩn xuất khẩu sang các quốc gia mỹ và 
châu âu. mộc phát đã và đang cập nhật thêm các tiêu 
chuẩn mới nhằm đáp ứng các tiêu chí ngày càng khắt 
khe của các khách hàng quốc tế khác. hiện tại mộc 
phát đã đạt chứng chỉ iso 14001-2015 , 45001-2015. 
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Công ty tnhh nippon interia
38 Nguyễn cơ Thạch, KĐT sala,  
p. an lợi Đông, Tp. Thủ Đức, Tp.hcm
lĩnh vực hoạt động: sản xuất nội thất
Đại diện: Trương quốc phát
Điện thoại: 0985 858 813
Email: contact@npi.vn
Website: https://takarastandard.vn/

Công ty tnhh mtV tm sX mỹ khang
111-113 Nguyễn cơ Thạch, KĐT sala, q.2, Tp.hcm
Địa chỉ nhà máy 1: Nhà máy 1 b2-03 KcN Tân Đông 
hiệp b, Dĩ an, bình Dương 
Địa chỉ nhà máy 1: b21 đường N4, KcN lộc an, 
long Thành, Đồng Nai
lĩnh vực: sản xuất, thiết kế và thi công nội thất
Đại diện: Trương phi Dũng
Điện thoại: (028) 3997 0100
Email: info@mykhang.com 
Website: www.mykhang.com 

Công ty tnhh nội thất  
tùy ChỈnh phúC mỹ gia
39 quốc lộ 1a, p. hiệp bình phước, Tp. Thủ Đức, Tp.hcm
lĩnh vực hoạt động: sản xuất nội thất
Đại diện: lê Thị ánh
Điện thoại: 02866 897 666
Email: phucmygia@gmail.com
Website: https://phucmygia.vn/

Văn phÒng Đại diện trade point 
a/s direCt Container tại tp.hCm
151 Nguyễn cơ Thạch, p. an lợi Đông,  
Tp. Thủ Đức, Tp.hcm
lĩnh vực hoạt động: Thương mại nội ngoại thất
Đại diện: Trần Thị Thùy Dung
Điện thoại: 0899 496 642 (ms. Ngọc mỹ)
Email: mnl@tradepoint-vietnam.com
Website: www.tradepoint.dk
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Công ty Cổ phần Blusaigon
129E Nguyễn Đình chính, p.8,  
q. phú Nhuận, Tp.hcm
lĩnh vực hoạt động: sản xuất và kinh doanh 
các sản phẩm thủ công mỹ nghệ cao cấp
Đại diện: Đỗ Thị Thanh Tú
Điện thoại: 0906 088 885
Email: tudtt@blusaigon.com
Website: https://www.blusaigon.vn/

Công ty Cổ phần ViCostone
Khu công nghệ cao hòa lạc, x. Thạch hòa,  
h. Thạch Thất, Tp. hà Nội
lĩnh vực hoạt động: sản xuất thương mại
Đại diện: Dương Thị Nga
Điện thoại: 0979 379 982
Email: duonglenga90@gmail.com
Website: https://vicostone.com

Công ty tnhh ViluBi
19/9 đường cây da, Kp. Tân phú 2 ,  
p. Tân bình, Tp. Dĩ an, T. bình Dương
lĩnh vực hoạt động: gia công cơ khí,  
chuyên sản xuất phụ kiện ngành gỗ và sofa
Đại diện: Nguyễn Văn Đạt
Điện thoại: 0931 200 095
Email: info.vilubi@gmail.com
Website: www.phukienngukim.com

Công ty tnhh Đá Việt mỹ
9/5 đường 155, ấp 6a, bình mỹ, củ chi, Tp.hcm
lĩnh vực hoạt động: Kinh Doanh đá nội thất 
ngành gỗ
Đại diện: Nguyễn Văn Thanh
Điện thoại: 0944 442 200
Email: kinhdoanh@vietmy.vn
Website: Vietmy.vn 



Vị trÍ Chú
thÍCh

3 kỳ
(giảm 5%)

6 kỳ
(giảm 9%)

9 kỳ
(giảm 12%)

12 kỳ
(giảm 15%)1 kỳ

bìa 2
bìa 3
bìa 4

12.750.000
12.750.000
15.300.000

13.200.000
13.200.000
15.840.000

13.650.000
13.650.000
16.380.000

15.000.000
15.000.000
18.000.000

14.250.000
14.250.000
17.100.000

trang 
BÌa

Nguyên
trang 9.000.000 7.650.0007.920.0008.190.0008.550.000trang 

ruột

21x15cm 5.500.000 4.675.0004.840.0005.005.0005.225.000
nỬa

trang

2.500.000 2.125.0002.200.0002.275.0002.375.00021x4cmChân
trang

BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO

  Khổ ấn phẩm: 21x30cm
  in màu chất lượng cao
  phát hành 2 tháng/tập
  lượng phát hành: 

 2.000 cuốn/tập
  Đối tượng phát hành: 

 hội viên, các VpĐD mua 
 hàng, nhà thiết kế, tổ chức, 
 các ban ngành, trường học...

  phát hành miễn phí 
 đến hội viên

Email: info@hawa.org.vn hotline: 0902 507 770



NHà máy VáN mDF Và BộT sợi Gỗ

lô h4-h5, Km2, Đường ĐT 769, 
KcN Dầu giây, thị trấn Dầu giây, 
huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
hotline: (0251) 3772004
ms. Triều: 0975 263 068
mr. Thảo: 0986 757 539
Email: haohungdaugiay@gmail.com   
haohung09@yahoo.com 

 phong phú lựa chọn.  
Độ rộng lên đến 1.220mm  
x 2.440mm độ dày từ  
5mm-25mm.

 các mặt birch với  
chất lượng tốt nhất.

 30 chi nhánh toàn quốc.

 Năng lực cung ứng:  
mDF 14.000m3/tháng;  
Ván ép: 16.000m3/tháng.

 cung ứng nguyên liệu ván chất lượng cao, 
chống ẩm, chịu nước.

 Đáp ứng mọi quy chuẩn các trong nước  
và thị trường quốc tế. Thân thiện môi trường.

Niềm tin dẫn lối thành công
NHà máy VáN éP FLyWOOD

Thôn Đông bình, xã bình chánh, 
huyện bình sơn, tỉnh quảng Ngãi 
hotline: (0255) 3852 950
ms. Triều: 0975 263 068
ms. sương: 0398 053 190
Email: hhlaqng@gmail.com   
haohung09@yahoo.com 

Giá tốt! 
Chất lượng  
vượt trội

CÔNG Ty TNHH HàO HƯNG 

mdF Ván ép Bột sợi gỗ

www.haohungwoodchip.com



Saùch chuyeân veà quaûng caùo, saùch khoâng baùn


